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ตอนที่ 5 วิธีการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยขององค์กรภาครัฐและเอกชนใน
เทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัยภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันน้ําท่วม ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐและเอกชนใน
พ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังสิ้น 20 คน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้วิธีการบริหารจัดการ
ป้องกันมหาอุทกภัยขององค์กรภาครัฐและเอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ีซึ่งสามารถสรุปกรอบวิธีการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยขององค์กรภาครัฐและ
เอกชนในเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5 กรอบ ได้แก่                  
การเตรียมการป้องกันมหาอุทกภัย การจัดการขณะมหาอุทกภัยเข้าพ้ืนท่ี การบริหารจัดการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน การฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย และแนวทางในการบริหารจัดการ
ป้องกันมหาอุทกภัยในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. การเตรียมการป้องกันมหาอุทกภัย สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี ้
1.1 การเตรียมความพร้อมเป็นประจําทุกปี เป็นการเตรียมความพร้อมทุกด้าน 

ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนการประชุมชี้แจง การจัดงบประมาณ
และบุคลากร ส่วนต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบการป้องกันพ้ืนท่ีอย่างชัดเจน เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี
เคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2549 ดังนั้นในปี พ.ศ. 
2554 จึงมีการคาดการณ์เตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมท่ีดีจะนําไปสู่การ
วางแผนป้องกันท่ีดีได้ นอกจากนั้นการเตรียมความพร้อมยังรวมถึงการขุดรอกคูคลอง ท่อระบายน้ํา 
การมีส่วนของชุมชน แลของภาคส่วนต่างๆ และอ่ืนๆ 
 ผู้บริหารระดับนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัยภาครัฐ 
ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ผมก็ประกาศแจ้งในท่ีประชุม  หัวหน้า
ส่วนว่าให้เตรียมความพร้อมในเรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ แผนต่างๆให้พร้อม  ซึ่งมีท้ัง
หัวหน้าส่วนและผู้บริหารท้องถ่ิน  กํานันผู้ใหญ่บ้านรับทราบเหนือสิ่งอ่ืนใดเราได้มีการซักซ้อม  ได้มี
การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  คน  เครื่องไม้เครื่องมือ  (5 M ท้ังหมด)  ว่าพร้อมไหมว่ามีอะไรบ้าง  มัน
จะได้มีข้อมูลอยู่ในมือ (Data Base)  ในการท่ีจะสั่งการ  ไม่เฉพาะของราชการอย่างเดียวของเอกชน
ด้วย ว่ามีความพร้อมไหม  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํา  เรือ  เครื่องมือต่างๆ  เพราะว่าเผื่อของราชการ
ไม่พอเราจะได้ไปขอยืม  นีคื่อการป้องกันก่อนเกิดอุทุกภัย...” 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัยภาครัฐ 
ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555)  ได้กล่าวว่า “...ผมเป็นผู้ประสานการเตรียมการรองรับ  
เตรียมแผนไว้ว่าหน่วยงานในรับผิดชอบอะไร  เช่น  สํานักการช่าง  หน่วยสาธารณสุข  สํานักงานช่าง
ว่าต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ไม้กระดานสําหรับทําสะพานไม้ให้พ่ีน้องประชาชนเดินระหว่างน้ําท่วม
ในพ้ืนท่ีรับน้ําและในพ้ืนท่ีด้านนอก  ป้องกันน้ําท่วม  กองการสาธารณสุขเก่ียวกับการบรรจุทราย  
กองสวัสดิการก็เตรียมจัดการพวกของอุปโภคบริโภค  สําหรับพ่ีน้องประชาชนท่ีมีผลกระทบกับการรับ
น้ํา  ส่วนงานป้องกันก็เป็นหน่วยท่ีสํารวจคอยซ่อมดูแล  เหตุการณ์ท่ีฉุกเฉินเก่ียวกับจุดท่ีเราป้องกันน้ํา
แล้วมีการชํารุดหรือรอยรั่ว  คอบประสานงานหลายๆด้าน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัยภาครัฐ 
ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นความ
เชี่ยวชาญของท้ัง2เทศบาล เพราะว่าได้มีกระบานการในการป้องกันเอาไว้ เพราะเขาท่วมทุกปีอยู่แล้ว 
ท้ัง 2เทศบาลมีการเตรียมการเป็นประจําสมํ่าเสมอ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัยภาครัฐ 
ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เราจะมีการพัฒนา ขุดรอกคูคลอง เตรียม
แผนป้องกันน้ําท่วม ซึ่งในส่วนต่างๆ นี้เราทํากันเป็นประจําทุกปี สําหรับการเตรียมการต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกระสอบทราย แนวคันก้ันน้ํา ขุดรอกคูคลอง การลอกท่อระบายน้ํา ซึ่งในส่วนนี้ ทางเทศบาลได้
ทําเป็นประจําทุกป.ี..” 
 ข้าราชการ/ นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ก่อนน้ําจะมาทุกปี การท่ีผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ผมจะรู้แล้วว่าช่วงไหนน้ําจะมา  เราก็จะ
เตรียมการล่วงหน้ากัน โดยการระดมชุมชนให้มาช่วยเหลือกัน เริ่มตั้งแต่การกรอกทราย แล้วเราก็จะ
ลงพ้ืนท่ี เพ่ือดูว่าตรงไหนท่ีต้องทําอะไร เช่น การบล็อกท่อ ต้องสํารวจพ้ืนท่ีท่ีอันตรายและเป็นจุดเสี่ยง 
แต่เราจะรู้จักพ้ืนท่ีอยู่แล้ว จึงมีการกระจายกําลังออกไป ก็จะวางเป็นจุดๆ ให้คนดูแล...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐท่านท่ี 1(สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...การเตรียมการในแต่ละกองของเทศบาล คือ จะมีการรับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น ป้องกันสา
ธารณภัย กองช่าง สาธารณสุข แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นช่วงๆ ของพ้ืนท่ีติดน้ํา เพราะเรามีพ้ืนท่ีติดน้ํา
อยู่ 7-8 ก.ม.เพราะฉะนั้น คนท่ีเคยทําหรือดูแล ก็จะรู้แล้วว่าเม่ือน้ําเริ่มมาก็ก่อกระสอบทราย ใครเคย
ทําตรงไหนก็จะไปทําตรงนั้น ก็จะรู้ว่าพ้ืนท่ีมันไม่เหมือนกัน เช่นถ้าไม่ได้เป็นแนวถนน หือถ้าเป็นถนน 
คือ แนวเดียวกัน แต่นี้เป็นวัดบ้าง เป็นบ้านบ้าง เป็นโรงงานบ้าง เพราะฉะนั้น ในข้ันแรกของการ
เตรียมการ คือ ออกคําสั่ง ทุกคนรับนโยบายไปก็เริ่มทํากัน...” 
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 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...การเตรียมการลักษณะนี้ คือมีการคุยกันจากประสบการณ์ก็พบว่า ถ้ามันท่วมก็ให้มีการ
ดําเนินการลักษณะนี้ แต่เราพร้อมท่ีจะสั่งทราย กระสอบทรายได้ทันที...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...ทุกปีเราก็จะเจอปัญหาลักษณะนี้อยู่แล้ว จึงได้มีการเตรียมความพร้อมชุมชนใดอยู่ติดริมแม่น้ํา 
ก็จะให้ประธานชุมชน และพ่ีน้องชาวบ้านได้ดูแลอย่างใกล้ชิด เม่ือเกิดปัญหาก็สามารถท่ีจะรายงาน
เป็นลําดับ หรือจะสายตรงถึงผู้บริหาร คือ ท่านนายกเทศมนตรี หรือจะฝากมาทางสมาชิกสภา
เทศบาล (สท.) แล้วก็จะมีประธานชุมชน คณะกรรมการ ตรงนี้เองเม่ือมีเหตุ มีน้ําทะลักรั่วซึมตรงไหน 
หรือระดับน้ําข้ึนเราจะรู้ได้ในระหว่าง ชม./ชม. วัน/วัน นี้เป็นเบื้องต้น ท่ีทางเทศบาลฯ ได้เตรียมความ
พร้อม การนําทรายเข้าไปตั้งเป็นคัน แล้วก็ก่อข้ึนมาเพ่ือป้องกันน้ํา เพราะพ้ืนท่ีแต่ละท่ีไม่สามารถท่ีจะ
ทําการป้องกันถาวรได้ เนื่องจากไปขวางทางสวนของประชาชนก็ดี หรือเป็นเขตพ้ืนท่ีของเอกชนเราไม่
สามารถไปสร้างเข่ือนถาวรได้นอกจากนั้นเราจะเชิญหน่วยงานท้ังหมดท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เช่น ประปา 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ทางหลวงชนบท องค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทหาร ตํารวจ โดยเฉพาะตํารวจ...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...มีการเตรียมการ  เป็นส่วนของเทศบาล  เราให้ความดีความชอบกับเทศบาลเพราะเขาเตรียมการ
มาตั้งแต่เดือน ก.ค. มาเรียงทราย ( การดําเนนิงานเป็นเรื่องของหน่วยงานเทศบาล)  แล้วจากนั้นเราก็
ร่วมกันพร้อมด้วยประชาชน  ชุมชนและคณะกรรมการจะมีการเดินสํารวจ  ส่องไฟ  ช่วง 5 ทุ่ม เท่ียง
คืน  เพ่ือตรวจดูระดับน้ําว่ามีการล้นหรือปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างไร...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า         
“...การเตรียมการใหญ่ เช่น  การจัดทําคันดิน ต้องยกให้นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด คุณ
วิชัย บรรดาศักดิ์จะเป็นผู้คอยติดตามน้ําว่ามาจากทางไหน เม่ือเดือนกรกฎาคม ทางตําบลบางพังก็มี
การทําคันดินโดยเทศบาล แต่ในส่วนของชุมชนอยู่ใกล้เคียงกันและบริเวณวัดหงส์ ในทุกปีจะเผชิญ
สถานการณ์น้ําล่อแหลม จะมีการเตรียมกระสอบทราย โดยเตรียมการสัก 2-3 วันนเพ่ือกันไว้ก่อนซึ่งมี
การทําเช่นนี้กันทุกปี  แต่เม่ือปีท่ีแล้ว 54 น้ํามาเยอะ สูงถึง 2.27 เมตร สูงกว่าแนวก้ันท่ีเราทําไว้  
แม้ว่าชาวบ้านท่ีอยู่แถบแนวนอกคันก้ันน้ําเค้าจะโดนท่วมทุกปี ถึงไม่มีอาการหวาดกลัวเท่าไร แต่ว่าปี
นี้ (2554) ได้รับผลกระทบเยอะ แต่พอก้ันดินเสร็จ พ้ืนท่ีในคันก้ันจะแห้ง เขาก็มาช่วย เป็นความเต็ม
ใจจะมาช่วยทําอาหารเลี้ยงคนมาช่วยกรอกกระสอบทราย เราเริ่มตั้งแต่วันท่ี 11-12 ก.ย. 2554เริ่มลง
พ้ืนท่ีท่ีน้ําเริ่มท่วมแล้ว ก่อนหน้านั้นก็มีการร้องขอให้ชุมชนมาช่วยเวลาเราก้ัน เราจะกันฝั่งถนนท่ีติด
ริมน้ําซึ่งมีการเตรียมการร่วมกับเทศบาลล่วงหน้า 2 เดือน...” 
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 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เตรียมการป้องกันโดยทางเทศบาลฯนายกฯ วิชัย บรรดาศักดิ์ รองนายกฯบุญเสริม ก่ิงกาญจนนาวี
และเจ้าหน้าท่ีได้นําทรายมาบล็อคไว้ให้ทางวัดก่อนเม่ือมีข่าวว่าน้ําจะเยอะกันประมาณ 2 เดือน ตลอด
แนวริมแม่น้ําตั้งแต่น้ํายังไม่ถึง จ.นครสวรรค์ แต่ทางเทศบาลเขามาจัดทรายร่วมกับพระ และชาวบ้าน
บางส่วนมาช่วยกันเทศบาลช่วยกันเอากระสอบทรายมาหนุน เรียงให้ฐานแข็งแรง ทางวัดทํางาน
ร่วมกับเทศบาล...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...โดยการเตรียมการด้านวัสดุ 
ได้แก่ กระสอบทราย 3 ชั้น เนื่องจากปีท่ีแล้วน้ํามากก็มีการเสริมความสูงของกระสอบทรายประมาณ 
1 เมตรเศษ เสริมข้ึนไปเรื่อยๆ เนือ่งจากน้ําข้ึนทุกวัน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...จริงๆ แล้วมีการเตรียมการ
ล่วงหน้าหลายเดือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสั่งการเพ่ือติดตามสถานการณ์ว่าไม่น่าไว้วางใจ
หรือไม่ คือเตรียมการทุกอย่างไว้อย่างด ีประตูน้ําตลอดริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็ทําไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีน้ําจะ
เข้ามา เพราะฉะนั้น พอน้ํามาก็เพียงเสริม  ถึงแม้ว่าน้ํามาสูงกว่าระดับ แต่เรามีการเตรียมการ ไว้
พร้อม เราก็เติมไม่มากมันก็ดูแลได้ท่ัวถึงนอกจากนั้นก็มีการทําแนวป้องกันตามแมน้ํา  ลําคลองตาม
ระดับแม่น้ําเจ้าพระยาและเราก็ให้มีการเตรียมการในระดับท้องถ่ิน ติดตามสถานการณ์น้ําจากตอนบน
ของจังหวัดนนทบุรี ในส่วนท้องถ่ิน เม่ือทราบข่าวปริมาณน้ําท่ีข้ึน 2,000กว่า ลบม. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ได้สั่งการให้เริ่มเตรียมการกันหมด ท้ัง อบต.บางบัวทอง เทศบาลบางบัวทอง/ บางใหญ่ ตอน
นั้นทุกคนเตรียมการกันอย่างดี แต่น้ํามาเยอะจริงๆ ก็เลยเอาไม่อยู.่..” 
  1.2 การติดตามสถานการณ์ น้ําเป็นการติดตามสถานการณ์น้ําจากแหล่งข่าวสารท่ีมี 
ความน่าเชื่อถือหรือเครือข่ายเก่ียวกับสถานการณ์น้ําท่วม ปริมาณน้ํา พายุ ปริมาณน้ําฝน ความ
เสียหายและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนล่วงหน้า โดยมีการสรุปสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห์ข้อมูล และมี
การสื่อสารแก่หน่วยงานพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนในพ้ืนท่ี  ดังนั้นการติดตาม
สถานการณ์น้ําเพ่ือท่ีจะเป็นการแจ้งเตือน สั่งการและกํากับดูแลในการเตรียมแผนป้องกันมหาอุทกภัย
ไดต้ามทันท่วงที 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กัยนายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราจึงมีการติดตามสถานการณ์ไม่
ว่าจะเปน็ปริมาณน้ําจากกรมชลประทานท่ีจะปล่อยมาท่ีอําเภอบางไทร  2. จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามี
พายุเข้าหรือไหม  มีร่องความกดอากาศต่ํา  ปริมาณฝนตกหนาแน่นหรือไม่  3. กรมอุทกศาสตร์เรื่อง
ของน้ําข้ึนน้ําลง  เพ่ือจะมาบูรณาการข้อมูลรวมกัน  เราติดตามสถานการณ์แล้วก็มาสรุป...” 
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  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...การติดตามสถานการณ์ช่วงก่อนน้ําท่วม ทางเทศบาลจะมีหน่วยงานติดตาม
สถานการณ์อยู่แล้ว เช่น ติดตามข่าวสารข้อมูลโดยกองวิชาการ เขาจะคอยรายงานข้อมูลกับ
นายกเทศมนตรี  ส่วนผมเองฐานะสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ติดตามฟังข่าว ช่วงมหาอุทกภัยแต่ละพ้ืน
ท่ีว่าเป็นอย่างไร เราต้องฟังข่าวสาร ข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์ให้ดีแม่นยําถึงเส้นทางน้ําท่ีจะผ่านและ
ทําให้เกิดน้ําท่วมพ้ืนท่ี ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ฟังจากรัฐบาล ก็จะทราบข้อมูล หากข้อมูล
เยอะบางท่ีเราก็ถอดใจเหมือนกันอย่างไรก็ตาม ตัวผมเองก็ฟังข่าวแล้ววิเคราะห์ มีเพ่ือนฝูงคอยส่ง
ข่าวสารให้เช่น จากกรมชลประทาน รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ํา...” 
  ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ทานท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...มีการติดตามข่าวน้ําท่วมอยู่เรื่อยๆ ขณะท่ีเราเริ่มบล็อกพ้ืนท่ีก้ันน้ํา พอเราเห็นน้ําข้ึนพ้นระดับ
น้ําของปีก่อนท่ีผ่านมา เราก็สอบถามข้อมูลกับทางเทศบาลซึ่งระยะแรกยังไม่ได้คําตอบท่ีชัดเจน แต่
เราเห็นว่าน้ํามันเกินกว่าปีก่อนๆ ปริมาณมากข้ึน...” 
  ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...เราดแูละติดตามสถานการณ์วันต่อวัน...” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีหน้าท่ีต้องมานั่งฟังว่า
วันนี้น้ําสูงเท่าไหร.่..” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ติดตามสถานการณ์น้ําตั้งแต่
อยู่ จ.ชัยนาท แล้วว่าน้ํามันไหลผ่านมาท่ีภาคกลางมากน้อยขนาดไหน...” 
 1.3 การประชุม มีการประชุมเพ่ือการติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทาง
ข้อสรุปร่วมกัน ตลอดจนชี้แจงแก่ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยในช่วงแรกมีการประชุมเพ่ือติดตาม
สถานการณ์ก่อนมหาอุทกภัยทุกเดือน ทุก 2 สัปดาห์ และเม่ือใกล้สถานการณ์เริ่มวิกตได้มีการประชุม
ทุกวันและการประชุมต้องมีลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนและเป็นการประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันและการเตรียมความพร้อม 

ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย 
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...การติดตามสถานการณ์ทุกวัน
แล้ว  ผมยังมีการประชุมกัน  แรกๆยังไม่มีเหตุการณ์ประชุมกันทุกเดือน  จากนั้นก็ประชุมกันทุก  2  
อาทิตย์  ประชุมทุกอาทิตย์  ประชุมทุกวันเว้นวัน  และจนกระท่ังประชุมทุกวัน  นี่คือก่อนเกิดภัยท่ี
เราทํากันอยู่  การติดตามสถานการณ์เพ่ือจะแจ้งเตือน  สั่งการกํากับดูแลในการเตรียมแผนป้องกัน...” 
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  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่ “...ผมก็เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ท้ังหมดว่าไปเห็นปริมาณน้ํามาแล้ว มันมหาศาลมาก มากกว่าทุกๆ ปี ฉะนั้นกลับมาต้องรีบเสริมแนว
คันกันน้ํา...” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าว
ว่า  “...ช่วงเตรียมการ เราใช้วิธีการสื่อสาร ลงพ้ืนท่ีมีอาสาสมัคร ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีดูแลของ อบจ.จะ
เรียกมาพูดคุยกันตลอด มีการประชุมกันทุกเดือน ซึ่งเราก็ไปร่วมประชุมกับเขาเพ่ือพูดคุยหารือกัน ให้
ข้อมูลปลูกฝังแนวคิดด้านการป้องกันอุทกภัยกันตลอด...” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...ท่านก็มีการเรียกประชุมและวางแผนวางแนวคันก้ันน้ํา ซึ่งแนวคันก้ันน้ํานี้เราทําอยู่ทุกปี
ท่านนายกเทศมนตรก็ีได้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด แล้วก็ราชการในส่วนท่ีต้องดูแลในส่วนกอง
สาธารณสุข ทุกหน่วยงานก็เข้ามาร่วมมือกัน แล้วก็วางแนวก้ันน้ํา...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...มีการประชุมกันจากการฟังคําอธิบายของรัฐ และผู้รับผิดชอบเรื่องน้ําก็ดี 
ประชุมท่ีวัดหงส์ทอง...” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...มีการวางแผนล่วงหน้า ประชุม ก่อน 2 เดือน ก่อนน้ํามา 1 เดือนแรก พอเดือนท่ี 2 ใกล้
น้ํามาเห็นข้อมูลต่าง ๆ เรารู้จากทางภาคเหนือ เราก็จะดูช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นฤดูน้ําหลาก หลังออก
พรรษาก็จะดูจากปริมาณน้ําทะเลหนุน บวกข้อมูลน้ําทางเหนือและพายุเข้า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลบอกชาวบ้านว่าปีนี้น้ําน่าจะมาก ทางภาครัฐได้เตือนเราก็นํามาเป็นองค์ประกอบในการวางแผน
ได้และเรามีการประชุมหารือ โดยเฉพาะเป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทุกเดือนอยู่แล้ว  
พอใกล้ฤดูน้ํามา ก็จะมีการเน้นถึงการเตรียมความพร้อมท่ีจะป้องกันน้ํา เพราะเทศบาลของเราอยู่
ริมน้ํา...” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...การเตรียมการท่านผู้ว่าฯ 
เตรียมการก่อนท่ีน้ํายังไม่เข้ามาท่านมีการเรียกประชุมทุกวันอังคาร ประชุมติดตามสถานการณ์น้ําจาก
ตอนบนของจังหวัดนนทบุรีแล้วมีการรายงานสถานการณ์ไปยังระดับส่วนราชการ เกษตรจังหวัด 
ชลประทานจังหวัด ทางนายอําเภอแต่ละอําเภอ แล้วก็งานส่วนท่ีเป็นภาคเอกชนคือหอการค้า สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดส่วนหอการค้าได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ และรับทราบนโยบายร่วมกับ
ทางจังหวัด...” 
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  1.4 การวางแผนป้องกันมหาอุทกภัยท่ีดี เริ่มมาจากการเตรียมความพร้อมเป็น
ประจําทุกปี เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนท่ีอยู่แถบ
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา จึงทําให้เทศบาลท้ังสองมีแนวป้องกันและเคยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วม
ใหญ่หลายครั้ง รวมถึงการติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความชํานาญและมี
ประสบการณ์ จึงทําให้การวางแผนป้องกันได้ดี เช่น ทราบว่าจะวางแนวป้องกันน้ําตรงบริเวณพ้ืนท่ี
ส่วนใด หรือเสริมแนวป้องกันให้สูงข้ึน แน่นหนาแข็งแรงตรงไหน การป้องกันบริเวณพ้ืนท่ีล่อแหลม 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการวางแผนในการป้องกันมหาอุทกภัยท่ีดีและเป็นระบบนําไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...พ้ืนท่ีถูกน้ําท่วมทุกปี ก็เลยมี
ความชํานาญท่ีจะรู้ว่าแนวไหนจะเป็นแนวท่ีป้องกันเพียงแต่ไปเสริมแนวให้สูงข้ึนกับแข็งแรง  ข้ึน...” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “…วางแผนโดยการมอบภารกิจด้าน 
การป้องกันอุทกภัยให้ทุกส่วนราชการดําเนินการภายใต้โครงการและบุคคลากรท่ีมีและหน้าท่ีตาม
กฎหมาย ส่วนวิธีการเตรียมการป้องกันได้จัดทําแผนป้องกันอุทกภัยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม โดยนํา
แผนเฉพาะกิจท่ีได้จัดทําทุกปีมากําหนดภารกิจ 8 ภารกิจ โดยใช้ปาดเกร็ดโมเดล (ภาคผนวก) และ
ดําเนินการตามแผนท้ังระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย...” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ทางเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีแผน
ป้องกันอุทกภัยทุกปี เพราะเป็นเขตท่ีอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้มีการเตรียมการ
ทุกปี และมีการตั้งงบประมาณเงินสํารองจ่ายในการเกิดภาวะฉุกเฉิน...” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้
กล่าวว่า “...เรามีแผนจัดการช่วงน้ํายังไม่เข้า โดยเริ่มวางจุดว่าทรายจะกองไว้ตรงไหน กระสอบทราย 
และทรายต้องใช้เท่าไร มีการประสานกับทางนายกเทศมนตรี เพราะผมจะอยู่จุดนั้นเป็นส่วนใหญ่ 
ท่านนายกจะอยู่ในส่วนของ Wall room ของผมจะแยกส่วนท่ีผมดูแลตลอดพ้ืนท่ีความยาวเกือบ 2 
กิโลเมตร...” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...เรามีการก้ันกระสอบทราย เตรียมวางแผนในการก้ันกระสอบทราย วางโครงสร้างสะพาน
ไม้เพ่ือให้ชาวบ้านได้เดิน ซึ่งนอกจากแนวก้ันน้ําด้านนอกซึ่งติดกับชายน้ํา ซึ่งท่วมอยู่แล้ว ส่วนใหญ่
ประชาชนยกบ้านตั้งแต่แรก เราจึงเข้าไปดูแลในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ยา อาหาร เพราะเราไม่คาดคิดว่าปี2554น้ําจะเยอะ เพราะทุกปีท่านนายกเทศมนตรีจะวางนโยบาย
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ให้เราเข้าไปดูแลอยู่แล้ว โครงการท่ีท่านนายกมอบให้ คือส่วนของเทศบาลวางแผนจะทําแนวก้ันน้ํา
ถาวร เป็นแนวเข่ือนตลอดแนวริมแม่น้ําเลย เนื่องจากว่าปี2554มันมาอย่างรวดเร็ว เราก็ได้มีการทํา 
ทําแนวบังเกอร์ก้ันน้ําไปก่อน เป็นการป้องกันระดับเบื้องต้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบเข้ามาภายใน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ของเทศบาลนครนนทบุร.ี..” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีการวางแผนทําแนว
ป้องกันตามแม่น้ํา ลําคลอง ติดตามระดับน้ําเจ้าพระยา การเคลื่อนย้ายประชาชนและเตรียมศูนย์พัก
พิง การช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งของจําเป็นและรวมถึงการเยียวยาผู้ประสบภัย และวางแผนการ
ระบายน้ําท่วมขัง...” 
  1.5 การสํารวจพ้ืนท่ี เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม จังหวัดนนทบุรีมี
หน่วยงานท้องถ่ินรับผิดชอบดูแล ดังนั้นการสํารวจพ้ืนท่ีจึงเปรียบเสมือนการเอ็กซเรย์เพ่ือศึกษาและ
หาพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อน้ําท่ีจะเข้าท่วมได้ง่ายและรวดเร็วการสํารวจยังรวมถึงการสอดส่องดูแล เฝ้า
ระวังสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเตรียมการช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555)ได้กล่าวว่า “...ต้นเดือนมิถุนายน 2554 ผมสั่งให้
ท้องถ่ินทุกท้องถ่ินให้สํารวจตรวจเลยในพ้ืนท่ีท่วมซ้ําซาก  พ้ืนท่ีราบต่ํา ให้วางแผนวางแนวคันก้ันน้ํา
ป้องกันไว้ก่อนเรากสั่งให้ท้องถ่ินวางแผนแล้วจัดทําแนวคันก้ันน้ํา  เหมือนปีนี้ (2555) ตอนนี้ผมสั่งแล้ว  
สั่งให้ไปวางคันก้ันน้ําในพ้ืนท่ีท่วมซ้ําซาก  พ้ืนท่ีราบต่ําซึ่งขณะนี่ทําแล้ว...” 
  ผู้เชีย่วชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ11พฤศจิกายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...ตัวเอง เราต้องออกตระเวนช่วงกลางคืน ไม่ได้อยู่บ้าน เดี๋ยวเสียงตามสายเรียกก็
ต้องรีบออกไปดูเข่ือนกัน แม้แต่คนแก่คนเฒ่าก็ต้องออกไปช่วยกันยกกระสอบทรายมาก้ันท่าน้ํานนท์ 
แถววัดเชิงท่า วัดเจ้าพ่อเสือก็ต้องจัดเวรดูแลกันตลอด...” 
  ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...ทางวัดก็ต้องมีการจัดเวรยาม ตรวจดูเหตุการณ์ตอนกลางคืน ทุกคืน เพราะจะมัวอาศัย
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้ ตัวเจ้าอาวาสเองก็ต้องเฝ้าด้วย และเป็นกําลังหลักในบริเวณนี้ 
ตั้งแต่ต้นกันยายน2554 ชาวบ้านทําหน้าท่ีกรอกทราย ส่วนพระก็เฝ้าเวรยามคอยตรวจตรา...” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราก็มีหน่วยเฝ้าระวังกันอยู่ 
ก็วิ่งกันออกไป ข่ีมอเตอร์ไซต์กันออกไป ช่วยกันดูแล...” 
  1.6 การประสานความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ต้องมี    
การประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เพ่ือให้การเตรียมการวางแผนป้องกันมหาอุทกภัยประสบ



121 
 

ความสําเร็จ เนื่องจากการดําเนินงานป้องกันมหาอุทกภัยจําเป็นต้องมีการประสานงานขอความ
ร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงไม่สามารถกระทําได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ดังนั้นจึง
ต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีมีศักยภาพแตกต่างกัน ตลอดจนมีการสร้าง
สัมพันธภาพร่วมกันเป็นระยะเวลานานจึงจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือ 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าท่ีเราสามารถ
ป้องกันได้ ก็เพราะเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพ่ีน้องประชาชน บริษัท ห้างร้าน เป็นบริษัทห้าง
ร้านท่ีเป็นคนนนทบุรี  เช่น บ.นิวเอ็มเมอเรท บ.ไซโจเด็นกิ บิ๊กบะหม่ี หรือ ธ.กรุงไทย ในเขตนนทบุรี 
เป็นต้น ทุกคนมาช่วยกัน นอกจากนั้น มีภาคเอกชน ชุมชน อาสาสมัครมาช่วยกัน ซึ่งในส่วนนี้ เราได้
เตรียมอาหารไว้วันนึง ประมาณ 5,000 กล่อง ทุกๆวัน บางครั้งไม่เพียงพอ ก็มีชาวบ้านทํามาให้
ต่างหาก มีการเลี้ยงกัน ก็สามารถป้องกันทางฝั่งตะวันตก  ความยาว 10 กิโลเมตรได.้..” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าว
ว่า “...ส่วนขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เราดูแลในภาพรวม โดยการช่วยเหลือท้องถ่ิน คือ 
อบต.และเทศบาล จะร่วมมือกันในการช่วยเหลือสนับสนุนตามท่ีชาวบ้านร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นกระสอบ
ทรายไม้สําหรับใช้ทําสะพาน หรือการทําแนวป้องกันก็ดี เราให้การช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งหมายถึง
งานป้องกันการป้องกันนีห้น่วยงานเราต้องรอให้เขาร้องขอมา เพราะแต่ละพ้ืนท่ีนั้น เทศบาลกับ อบต.
เขาเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี ดูแลในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว เม่ือการดูแลไม่ไหว เขาจะขอมาท่ีอบจ. อบจ.ก็จะให้การ
สนับสนุนท้ังเครื่องมือ บางทีก็เป็นเครื่องมือหนัก - รถแม็คโคร รถเกรด (อบจ.เป็นฝ่ายสนับสนุน) ใน
การวางแผนป้องกันร่วมกันท้ังหมด...” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555)ได้กล่าว
ว่า “...การประสานส่วนใหญ่เป็นเรื่องกระสอบทราย ท่ีต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ กระสอบทราย ทราย ไม้ 
เราไปดูพ้ืนท่ีเพ่ือประมาณการใช้กระสอบทรายหรือการใช้ไม้คํ้ายัน  พวกนี้จะมีการประสานงานกันกับ
หน่วยงานรัฐ คือเทศบาลและในภาคเอกชน ช่วงเตรียมการยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาช่วย แต่จะมี
ชุมชนภาคประชาชนเข้ามาช่วยกัน…” 
  ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555)ได้
กล่าวว่า “...ได้มีการประสานงานกับส่วนของกรมชลประทาน แจ้งมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าปีนี้น้ํามี
ปริมาณค่อนข้างเยอะ...” 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...เทศบาลนครปากเกร็ดเราติด อบต.บ้านใหม่ ซึ่งเราก็ต้องไปสร้างสัมพันธ์กับเขา 
ซึ่งเขาเป็น อบต.เล็ก ๆ ซึ่งงบประมาณมีไม่มาก ทางเราก็ช่วยสนับสนุนเขา ด้านวัตถุดิบ บางครั้งก็มา
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คุยกับเราเพ่ือขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์แทนท่ีเราจะทําเอง เพราะมันเป็นเขต
ติดต่อ เขาก็ทําเองมาคุยกันว่าอะไรท่ีเขาขาด เราก็สนบัสนุนเขาไป...” 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 
กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...การร่วมมือร่วมใจของชุมชนเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าพ้ืนท่ีมีโครงสร้างพ้ืนท่ี
ไม่ดี ร่วมมือร่วมใจอย่างไรก็ไม่อยู่ อ.บางบัวทอง มีการร่วมใจกันกว่านี้ก็ไม่สามารถป้องกันได้ เพราะ
ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดความเดือดร้อนร่วมกันข้ึนนิสัยคนไทยมันจะต้องออกมาช่วยกัน อาสา
ออกมาช่วย แต่พ้ืนท่ีท่ีมันไม่มีพ้ืนฐานโครงสร้างท่ีดี เช่น ถนนเตี้ย กอรปกับไม่มีประสบการณ์มาก่อน 
ก็กลายเป็นบ้านใครบ้านมัน เช่น เทศบาลให้ผมเอาทรายมากรอกหน้าบ้าน คนท่ีไม่เดือดร้อนเขาก็มา
ช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จ แต่มีคนท่ีไม่เข้าใจวิ่งมาขอกระสอบทราย เราก็ชี้แจงเหตุผลว่าให้ไม่ได้เป็น
ของส่วนรวม บางทีถึงทะเลาะ เพราะถ้าจะเอาไปก้ันบ้านตัวเองก็ไม่ให้ เพราะอย่างไรก็ก้ันไม่อยู่ แต่ถ้า
มาก้ันรวมกัน เช่น ก้ันท่ีวัด ท่ีถนน เรามาช่วยกันถ้าป้องกันได้ บ้านคุณไม่ต้องก้ันเลย เป็นการป้องกัน
องค์รวมมันป้องกันได้แล้ว การกันพ้ืนท่ีส่วนรวม จุดสําคัญทําหเรามีถนนใช้คุณก็ไม่ต้องพายเรือ หรือ
เข้าส้วมก็ลําบากถ้าน้ําท่วม...” 
  ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...มีการประสานงานกันโดยเสียงตามสายในชุมชนเสริมสุขในช่วงวางแผน แต่ตอนท่ีน้ํายังไม่มานั่นคือ
ช่วงนายกเทศมนตรีฯ เทศบาลวางแผน โดยชุมชนมีการดําเนินการตามแผนของเทศบาลฯ มี              
การประสานไปยังชุมชนใกล้เคียงและวัดเพ่ือขอความร่วมมือ...”  
  ผูน้ํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...วัดก็ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนในการมีส่วนร่วม เช่น กรอกทราย หาทรายมาช่วยกัน 
แต่ทางวัดก็รู้ว่าชาวบ้านก็เดือดร้อน นอกจากนั้นยังมีสถานสงเคราะห์ บ้านไร้ท่ีพ่ึงก็ได้มาช่วยกันหมด 
โดยเฉพาะเด็กจากกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งไม่มีใครพูดถึง แต่เราได้กําลังแรงงานจากคนพวกนี้มาช่วย
ป้องกันแนวบริเวณเป็นเด็กบ้านไร้ท่ีพ่ึงซึ่งมีเด็กเล็กๆ อาศัย ผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่าพวกท่ีเข้ามาช่วย 
เขาพูดว่า “ชีวิตของพวกเขาไม่มีค่าแล้วแต่เขายังรู้ว่าเขามีค่าต่อเม่ือมาเห็นวิกฤตและได้มีโอกาสมา
ช่วยชาวบ้าน”...” 
  ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...ทางวัดช่วยเกณฑ์คนมากรอกทรายทําอาหารเลี้ยง โดยใช้งบประมาณแบบ “ร่วมด้วยช่วยกัน” 
(ชาวบ้าน วัด เทศบาล) กล่าวคือ ปกติชุมชนจะมาทําบุญท่ีวัดอยู่แล้ว พอมีงานบุญเขาก็มาช่วย ตรงนี้
ชาวบ้านกับวัดเรามีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอยู่แล้ว พอชาวบ้านเห็นพระออกไปเรียงทรายเอง 
เนื่องจากพระคิดว่าหากจะนั่งคอยอาศัยญาติโยมก็มีแต่คนแก่ๆ คนหนุ่มๆ ไปทํางานหมด กว่าจะกลับ
บ้านก็เย็น ก็เลยใช้ให้คนแก่ตัดเชือก จับถุงทรายบ้าง คนไหนกรอกทรายไหวก็ให้กรอก จึงได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ดังนั้นการตรียมการได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเรื่องวัสดุ ส่วนทาง
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วัดให้ใช้สถานท่ีเตรียมการ เพราะท่ีวัดเป็นศูนย์กลางวัสดุอุปกรณ์จึงต้องป้องกันเพ่ือให้เสียหายน้อย
ท่ีสุดไม่ใหน้้ําเข้ามาวดันี.้..” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555)ได้กล่าวว่า “...เรายินดีตอนนั้นตอนท่ีน้ํามา
กําลังมาแรงๆ นายกเทศมนตรก็ีบอกว่าตอนนี้ชุมชนริมแม่น้ําบางส่วนต้องยอมให้ท่วม แล้วก็ออกมาตั้ง
คันก้ันน้ําเกินเข้ามาในตลิ่งพอสมควร ดังนั้นมันจะมีคนท่ี suffer กับน้ําท่ีข้ึนลงเยอะมาก คนเหล่านี้เค้า
ต้องเสียสละ ก็มาหารือกันว่าทางเราจะช่วยอะไรได้บ้าง เราก็บอกว่าเรายินดีมาก ทางนายกเทศมนตรี
ก็บอกให้จัดเป็นถุงยังชีพแล้วไปช่วยเหลือกัน เราก็ให้งบประมาณ 2ล้าน นับเลยว่ามีก่ีหลังคาเรือน คือ 
เราแจกหมดทุกหลังคาเรือนเพราะฉะนั้นนโยบายของเราตั้งแต่แรก คือว่า เรามี   การเตรียมตัวมีการ
วางแผนประสานงานท่ีใกล้ชิดแล้วก็มีการสนับสนุน(support) ในเรื่องของท้ังเงินในรูปลักษณะการ
บริจาค เรื่องของอุปกรณ์ เรื่องของกําลังพลและเสบียงอาหาร เราส่งหน่วยเสบียงครัวของอิมแพค
ทํากับข้าวจากครัวอิมแพคไปแจก คือ อยู่กับเค้าทํางานร่วมกันกับเค้า แล้วก็เกิดความสนิทสนม เกิด
ความรู้สึกว่า คือชุมชนเค้าก็มีความสุข (Happy) ท่ีเห็นอิมแพคลงไป เราเองก็ Happy ท่ีเราได้ไป
สัมผัส เราตั้งไว้คือเราต้องการใหชุ้มชนมีความรู้สึกว่าอิมแพคเป็นสิ่งท่ีหากเค้าต้องภูมิใจ คือเราอยู่ตรง
นี้เราไม่ได้เป็นบริษัทท่ีได้บริจาคแล้วนํามาหากินอย่างเดียว เราอยากให้เค้า (ชุมชน) รู้สึกภูมิใจ และ
เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย ซึ่งเราได้ทํางานร่วมกันกับเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นการทํางาน

ใกล้ชิดมาก เพราะนโยบายของเรา คือ  เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน...” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...การทํางานร่วมกับชุมชน 
ซึ่งมีประธานชุมชนประสานงานกัน สว่นท่ีเราได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล คือ วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่ง
มีการประสานผ่านชุมชน และนายกเทศมนตรี โดยเราภาคเอกชน ไม่มีงบประมาณแต่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากชุมชน ชาวบ้านและห้างร้านรอบๆ พ้ืนท่ี ให้เครื่องดื่มชูกําลัง (M 100) วัสดุ อาหาร การ
เลี้ยงด.ู..” 
  1.7 การสื่อสารขอความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากส่วนต่างๆ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
  ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555)ได้กล่าว
“...เราใช้การสื่อสารเพ่ือระดมขอความช่วยเหลือโดยการบอกต่อ  การใช้โทรศัพท์และส่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต (internet) บอกให้คนมาช่วยกรอกทราย ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจาก  ทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา  พระ  ชาวบ้าน  หน่วยงานต่างๆ  ให้ความช่วยเหลือ...” 
  ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...พอเกิดกรณีต้องการความช่วยเหลือ เขาก็จะโทรศัพท์จากเจ้าอาวาสวัดมาขอความร่วมมือ เพ่ือขอ
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แรงงานหรือขอการสนับสนุนเรื่องน้ํา อาหาร (ซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกปี) นอกจากนั้นจะมีการประสานงาน
กันโดยเสียงตามสายในชุมชนเสริมสุข แต่ถ้าของเทศบาลจะมีการนัดแนะกัน โดยใช้วิธีจุดพล.ุ..” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555)  ได้กล่าวว่า “...การเรียกระดมคนชาวบ้าน
ในพ้ืนท่ีมาช่วยก็จะใช้เสียงตามสาย...” 
  ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ส่วนของหอการค้า ก็ได้ประชุม
ติดตามสถานการณ์ นโยบายร่วมกับทางจังหวัด จริงๆ เรื่องเหล่านี้มันอยู่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร ี
ถ้าผู้ว่าฯ ให้ความสําคัญกับภาคเอกชน สําหรับองค์กรท่ีถูกรับรองโดยกฎหมายก็จะมีหอการค้าเข้า
มาร่วม เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายเคเบิลทีวี เครือข่ายฐานสมาชิกท่ีเราเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต
เข้าร่วม สิ่งเหล่านี้เราได้ประสานแจ้งข่าวไปยังผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรหรือพวกโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งทางหอการค้ามีเครอืข่าย...” 
 

2. การจัดการขณะมหาอุทกภัยเข้าพื้นท่ี สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี ้
2.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถ่ินจําเป็นต้อง 

กําหนดนโยบาย การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือการทํางานท่ีเก้ือหนุนกัน พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถดําเนินการได้หลายลักษณะ เช่น  การประชุม 
เป็นต้น 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555)ได้กล่าวว่า “... นโยบายของเราเริ่มต้นก็คือ
ว่า เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ดังท่ีวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครนนทบุรี ตั้งไว้ว่า เค้า
อยากให้จังหวัดมีลักษณะเป็นแหล่งรวมธุรกิจและเป็นศูนย์กลางการประชุม เพราะเค้ามีเราอยู่ท่ีนี่ เรา
จึงมีความใกล้ชิดและมีความต่อเนื่องกันในการทํางานกับจังหวัดนนทบุรี ท้ังทางด้านหน่วยงานท้องถ่ิน 
เม่ือก่อนเราได้ช่วยเหลือสนับสนุน เช่น การสร้างสวนสมเด็จ และวัด จัดตั้งข้ึนมามันก็เป็นลักษณะเป็น
พ้ืนท่ีเป็นสระน้ํา เราก็ไปช่วยการทําเข่ือนก้ันน้ํา  เรามีส่วนร่วมตอนท่ีเราทําเมืองทองใหม่ๆ เรามีส่วน
ร่วมในการบริจาคไปซื้อท่ีดินสําหรับท้ิงขยะ เราก็มองเห็นว่าต่อไปขยะท่ีนี่จะเยอะ ขณะนั้นเทศบาล
นครปากเกร็ดยังเป็นสุขาภิบาล หรือเทศบาลตําบลจึงไม่มีกําลังท่ีจะจัดการ(Manage) เราก็ให้เงินไป
ซื้อท่ี จําได้ว่าสัก 20 ไร่ มาเป็นท่ีท้ิงขยะ ซื้อรถดับเพลิง ซื้อรถเก็บขยะ ก็เราตระหนักดีว่าขนาด
(scale) ของเมืองทองธานีเรา ยิ่งใหญ่แล้วหน่วยงานท้องถ่ินเค้าต้องการ การสนับสนุน หรือแม้แต่ก็
เคยพาไปดูงานท่ีฝรั่งเศสกับท่ีอังกฤษ…” 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เราเรียกประชุมผู้ประกอบการ
ทันที ตอนท่ีน้ําเข้าพ้ืนท่ีหมดแล้ว เพราะเราต้องนําข้อเสนอส่งไปยังรัฐบาล เป็นการร่วมประชุม
ผู้ประกอบการ  ประชาชนท่ัวไป และส่วนงานราชการเพ่ือประสานงานด้านความต้องการต่างๆ ของ
ประชาชนให้ส่วนราชการทราบเพ่ือทางหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป...” 

2.2 การวางระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง การวางผังเมืองท่ีเป็นระบบ เก้ือหนุน 
การป้องกันมหาอุทกภัย โดยเฉพาะหน่วยงานในภาคเอกชนบางแห่งในพ้ืนท่ีมีส่วนในการป้องกันมหา-
อุทกภัยเป็นอย่างมาก หากมีการวางระบบสาธารณูปโภคท่ีมีลักษณะของการเตรียมความพร้อมใน 
การป้องกันไว้ล่วงหน้า 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ถือว่าพ้ืนท่ีปากเกร็ดมีแผน
ป้องกันท่ีดี  ในเขตเทศบาลเนื่องจากวัดกลางเกร็ดถึงวัดโพธิ์ทองบน  แล้วพ้ืนท่ีติดต่อโดยเฉพาะ
เทศบาลนครนนทบุรีเขาป้องกันไว้ดี  ในส่วนของ อบต. บ้านใหม่  จังหวัดปทุมธานี  พ้ืนท่ีติดต่อถือ
เป็นช่วงจังหวะท่ีดี  ในพ้ืนท่ีคลองบ้านใหม่เข่ือนบริเวณปากทางบ่อสูบด้านนอกบริเวณแม่น้ําก็เพราะ
สร้างเสร็จพอดี  ปี 2554 จึงสามารถป้องกันไว้ได้ไม่เช่นนั้นจะได้รับผลกระทบจากคลองรังสิตซึ่งเป็น
คลองท่ีติดกับคลองบ้านใหม่ ทาง อบต. บ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี มีการป้องกันน้ําทะลักเข้ามาใน
พ้ืนท่ีถ้าพ้ืนท่ีสามส่วนนี้ ซึ่งนครปากเกร็ดนี้อยู่ตรงกลางเหมือนไข่ดาว  ถ้าด้านตะวันตกของเทศบาล
นครนนทบุรีไม่สามารถป้องกันได้ด้านทิศตะวันออก อบต. บ้านใหม่ไม่สามารถป้องกันได้ผลกระทบเรา
ก็ต้องรับเต็มๆเหมือนกัน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ในช่วงระยะเวลาตอนเกิด
น้ําท่วมนั้น จริงๆ เราก็ได้มีการตั้งนโยบายไว้เลยว่า เราจะมามัวป้องกันตัวเองคนเดียวมันไม่ได้หรอก 
มันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะบอกว่า เราจะมาก่อกําแพง มองไปแค่คิดจะก่อกําแพงมันก็หมดเวลาไปแล้ว แล้วก็
พอดีเราโชคดีอย่างหนึ่งว่า สภาพทางกายภาพในเมืองทองธานีมีการวางผัง มีการออกแบบเรื่อง
สาธารณูปโภคมาตั้งแต่ต้นตอนท่ีเรามาวางผังเมืองเราทําแบบถูกต้องตามหลักจัดการมาก เพราะว่าเรา
คิดจะสร้างเมืองเราก็เลยต้องจ้างท่ีปรึกษาในเรื่องของการสร้างสาธารณูปโภคท้ังหมด โดยเฉพาะใน
เรื่องระบบป้องกันน้ํา ระบายน้ํา แล้วก็ระบบบําบัดน้ําเสีย แล้วก็ระบบถนน เราก็ต้องมีระบบ 
“Traffic engineers”ลงมาศึกษา(Study) จะสังเกตุว่า เม่ือก่อนตอนคนยังไม่มาอยู่เยอะ ทําไมถนน
มันกว้างเหลือเกิน พอเดี๋ยวนี้มองวาทําไมรถมันติดอย่างนี้ ถนนเรา 6 เลน ตลอดแนวจะสังเกตจาก
ปากทางเข้ามาถนนภายในเรา คือเราไม่เคยข้ีเหนียวกับถนน ส่วนเรื่องของน้ํา ทะเลสาป 2 ทะเลสาป 
ทางท่ีปรึกษาเราจ้างมาจากออสเตรเลียวางไว้ว่าทะเลสาป 2 ตัวนี้ จะเป็นตัวกักเก็บน้ํา ทะเลสาปของ
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เราไม่เหมือนทะเลสาปโครงการอ่ืนๆ ทะเลสาปของเราไม่ได้เป็นทะเลสาปปิดท่ีไม่มีทางออก แต่
ทะเลสาปของเราเป็นทะเลสาปเปิด น้ําก็จะไหลไปท่ีคลองบางพูด เเริ่มต้นตั้งแต่วางแผนเลยว่าระบบ
ระบายน้ําของเราต้องเชื่อมไปท่ีคลองบางพูด คลองบางพูดเป็นคลองหนึ่งท่ีจะออกไปทางปากเกร็ด 
ไหลลงแม่น้ําเจ้าพระยา เพราะฉะนั้นเราก็ทํางานร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ดตั้งแต่แรกแล้ว แรกๆ 
เค้าบอกให้เราปรับปรุงทางริมคลองให้ด้วยตอนท่ีมาใหม่ๆ สัก 20 ปีท่ีแล้ว เราก็ได้มีการไปช่วยขุดรอก 
มีการปิดเข่ือนบางส่วน ต่อมาเทศบาลฯ มีงบประมาณ เค้าก็ทําด้วยตัวเค้าเอง แล้วเราก็มีการระบาย
น้ําท่ีมีการบําบัดแล้ว เป็นน้ําท่ีได้มาจากระบบ เค้าเรียก “Strom water” (ศัพท์เทคนิค) ก็ไปลงท่ี
คลองบางพูด เพราะฉะนั้น เราก็จะมีการกักเก็บน้ําท่ีทะเลสาป 300 กว่าไร่ แล้วเราจะมีการ Balance 
น้ําแลว้มีการปล่อยน้ําออกไป...” 

2.3 การมีผู้นําท่ีเข็มแข็ง จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีผ่านมา พบว่า มีการจัดการขณะ 
มหาอุทกภัยเข้าพ้ืนท่ีได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดและเทศบาล
นครนนทบุรีมีผู้นําชุมชนในท้องถ่ินระดับต่างๆ ท่ีเข้มแข็งและมีประสบการณ์ความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการน้ําท่ีดีมาก กําหนดแผนงานการป้องกัน ตลอดจนมีภาวะผู้นําและมีธรรมาภิบาล จึงจะ
ทําให้ได้รับการยอมรับในการร่วมมือ สนับสนุนจากชุมชน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ทุกคนมีความชํานาญการมี
ประสบการณ์  เตรียมแผนป้องกันไว้ได้ดีโดยเฉพาะนายกเทศบาลนครปากเกร็ดนายวิชัย  บรรดาศักดิ์ 
เป็นผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้เลยทําให้งานสําเร็จไปด้วยดีทุกภาคส่วน  ประชาชน  หรือ
องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม  ถ้าปากเกร็ดมีผลกระทบก็ไม่สามารถเป็นพ้ืนท่ีเยียวยาของอําเภออ่ืนได้
ถือว่าปากเกร็ดโชคดีน้ําไม่ท่วม...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...ต้องถือเป็นโชคดีท่ีชุมชนของเราเข้มแข็ง การท่ีเราทํางานร่วมกันมาตลอด ชาวบ้านเห็น
ความสําคัญ หันมาช่วยกันท้ังหมด นี่ ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่ง ท่ีทางเทศบาลโดยท่าน
นายกเทศมนตรีคุณสมนึกได้มีบทบาทลงพ้ืนท่ีจริง มีคณะทํางานของท่านโดยสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
มาร่วมกันกับชาวบ้าน เลยทําให้เราเป็นคนประสานงานได้เร็วข้ึน ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือข้ึน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ในการทํางานนี้จริงๆ ต้อง
ทํากันเป็นทีม เทศบาลนครปากเกร็ด ทํางานหนักมากพูดง่ายๆว่ามีคนพร้อม ทางท่าน ผอ.สํานักโยธา 
เป็นคนท่ีมีความรวดเร็วฉับไว แล้วก็มีการวางแผนทําให้ทุกอย่างสามารถท่ีจะแก้ปัญหาลุล่วงไปได้ 
ตอนไปออกทีวีก็บอกตรงๆ ว่าต้องการให้กําลังใจทางหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานเทศบาลท้องถ่ิน อยาก
ให้กําลังใจเค้า เพราะทํางานเหนื่อยมาก ชมเค้าตลอด เค้ามีการเรียนรู้จากปี 2538 สามารถนํามา
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ประยุกต์แก้ไขสถานการณ์ เค้ามี ผู้นําท่ีมีภาวะผู้นํา (Leader ship) ดี ทํางานด้วยความตั้งใจไม่มีนอก
ไม่มีใน สะอาดบริสุทธิ์กันทุกคน...” 

2.4 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือ ตลอดจนทํา 
หน้าท่ีในการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ต้องเป็นศูนย์กลางการ
สื่อสารข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถสื่อสารไปยังชุมชนเพ่ือขอความช่วยเหลือ ชี้แจง
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ เชื่อมโยงการสื่อสารกับระดับประเทศได้ การจัดตั้งศูนย์
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพได้นัน้ต้องมีการจัดเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์หรือบุคลากรคอยช่วยเหลือและ
เฝ้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมงเป็นจุดบริการครบวงจร และนอกจากนั้นยังมีลักษณะของการเป็นศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกหรือแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้เก่ียวข้องเพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ท่ีเทศบาลนครนนทบุรีมี
เจ้าหน้าท่ี  มีรองผู้ว่าฯไปตั้งศูนย์คอยดูแล  พอมีเหตุน้ําเข้าท่วมพ้ืนท่ีท่ีอําเภอบางใหญ่  เราก็ไปตั้ง 
ศปภ. ท่ีอําเภอบางใหญ่ข้ึนอีก  รวมท้ังท่ีอําเภอบางกรวย...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...อันดับแรก พอช่วงเตรียมการเสร็จ เราก็จะตั้งจุดบริการ มีการกางเต็นท์ ทําอาหาร มีจิตอาสาเข้า
มาช่วย มีการรับบริจาค...”  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 11พฤศจิกายน 2555) 
ได้กล่าวว่า “...อสม. เราใช้วิทยุชุมชนช่วยให้กระจายข่าวสารโดยท่ัวไป ถ้าอาศัยปากต่อปากกว่าจะรู้
จะช้า  พอพูดกระจายเสียงผ่านวิทยุชุมชนมันจะออกกระจายไปท่ัวชุมชน  ทุกคนจะออกมากันทันที  
จุดรวมพลของเราอยู่ท่ีท่าน้ํานนทบุรี  จุดท่าน้ําว่าจะเป็นจุดรวมท่ีท้ังพ่อค้า แม่ค้า ร่วมบริจาคสิ่งของท่ี
จะมาช่วย  ทําอาหารเข้ามาช่วย เราจะมีเจ้าหน้าท่ีประจําตามจุดโดยจะมี สท. ดูแลรับผิดชอบ ในเขต
ของตัวเอง ชาวบ้านก็จะม่ันใจว่ามีคน  ประสานงานช่วยเหลือตลอดเวลา  ก็มีหน่วยท่ีประสานงาน
และจัดหา ณ สถานท่ีเราต้องช่วยกันเพ่ือป้องกันน้ํา  ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันท่ีต้องซื้อ  หรือการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต้องใช้ในการประสานงานกับเครื่องสูบน้ําท่ีเขาเอามาลงให้สท. จะมีบทบาทต้องอยู่
ประสานงานในพ้ืนท่ีตลอด  แล้วก็เป็นศูนย์รวม  เพราะชาวบ้านจะแตกตื่น  ทุกคนไม่เคยเจอกับ
เหตุการณ์เช่นนี้  ฉะนั้นความสําคัญในส่วนนี้ก็มองว่า  ท้ังภาคประชาชน  ภาครัฐบาล  พลังส่วนของ
นักการเมืองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ภาคประชาชนเองโดยพ่ีน้อง  ประชาชนท่ีเดือดร้อนก็เป็น
การสร้างความม่ันใจเค้ารู้ว่าในการท่ีเรามาดูแลเค้ามาทํางานร่วมกับเค้า  เราไม่ท้ิงเค้า  ตี 1 ตี 2 ก็ยัง
อยู่  พลัดสลับกันดูแล  เพราะในเขตเทศบาล  เรามีสมาชิกสภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ท่าน สส. , นายกเทศมนตรเีป็นพ่องานคอยประสานงานใหเ้ป็นจุดศูนย์กลางคอยประสานงาน



128 
 

เช่นรถทรายเป็นต้น  ท่าน สส. ก็ไปนั่งรอรับแจ้งข่าวจาก สท.  กับคณะทํางานกับชาวบ้านท่านจะเป็น
จุดศูนย์กลางประสานและคอยส่งของต่างๆมาให.้..” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) 
ได้กล่าวว่า “...การบริหารจัดการน้ําในแต่ละจุด แต่ละชุมชน ได้มีการประสานงานกันภายในเรื่อง          
การแจ้งข้อมูลท่ีถูกต้อง กรณีน้ํารั่วบริเวณพ้ืนท่ีหรือจุดต่างๆ เราก็มาเสริมแก้ไข มีข่าวสารมากมาย 
เช่น เอาอยู่ เอาไม่อยู่ ดังนั้นขอให้ฟังข้อมูลตรงจากผู้เก่ียวข้องจริงๆ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ในส่วนของทางบริษัทเอง 
เรามีแผนเป็นการเตรียมแผนของเรา คือ เรามี “Crisis Management team” มันเป็นแผนในการ
ป้องกันเวลาเกิดวิกฤต ทุกปีเราได้ exerciseเรื่อง “Crisis management”จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย 
เรามีการเรียนรู้อะไรกันเยอะแยะ มีการให้ข้อมูลการตั้ง wall room มีการ communicate (การ
สื่อสาร) กัน ตอนน้ําท่วมตั้ง wall room ตั้งแต่น้ําถึงนครสวรรค์แล้ว เตรียมตัวมีการประชุมเช้า เย็น 
ในช่วงท่ีวิกฤตท่ีสุด มีคณะทํางาน มีท้ังส่วนท่ีเป็นเรื่องข้อมูล เป็นเรื่องของการสนับสนุน เป็นเรื่องของ
การป้องกัน เป็นเรื่องของการสื่อสาร ทํากันเต็มรูปแบบ นอนเฝ้ากันเลย ไม่ได้กลับบ้านเลย Standby 
อยู่ท่ีนี่ แล้วCrisis Management team ได้รับการสนับสนุน มีเสบียงอาหารกันเรียบร้อย 
ผู้อํานวยการทุกฝ่าย Director ของทุกฝ่าย Department ของทุกฝ่าย  จะต้องมาเฝ้ากลางคืน ทุกคน
ก็มามีส่วนร่วม...อย่างตอนไปออกทีวี “รายการคนสู้น้ํา” เราได้ชมเชยนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
มาก เพราะจริงๆเค้าไม่ได้นอนกันเลย เพราะต้องสื่อสารกันตลอดเวลา รู้ว่าเค้าทํางานหนักมาก และมี
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร นําเจ็ดสกีมากช่วยเหลือ ทางเราจึงจัดให้นอนท่ีโรงแรม Novotle ให้ถ้าเกิดมี
ปัญหาก็ยกหูโทรศัพท์คุยกัน ก็อยู่ในความใกล้ชิดกัน...” 

2.5 การระดมการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและท่ัวถึง เป็นการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากมหาอุกทกภัยเข้าพ้ืนท่ีอย่างเร่งด่วนและท่ัวถึง ไม่ทับซ้อนเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ 
การระดมการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทําได้หลายลักษณะ เช่น เร่งช่วยผู้ประสบภัยออกจากพ้ืนท่ี 
จัดหาอาหาร อุปกรณ์ ท่ีพักอาศัย ส่วนผู้ประสบภัยแต่ไม่ต้องการออกจากพ้ืนท่ีหรือบ้านพักอาศัยก็จะ
มีลักษณะการช่วยเหลือ เช่น การจัดอาหารสําเรจ็รูป ของใช้ชีวิตประจําวัน ยานพาหนะ เช่น มอบเรือ
ให้เป็นพาหนะส่วนกลาง ช่วยเหลือด้านการเดินทาง เช่น จัดทําสะพานเดินเชื่อมเป็นต้น และจัดหน่วย
เคลื่อนท่ีเร็ว เพ่ือบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ําเข้าพ้ืนท่ี 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ทุกแห่งจะมี ศปภ. ส่วนหน้าหมด  
มันก็จะทําให้การบริหารจัดการดีข้ึน  เร็วข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอพยพคน  การนําข้าวสาร
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อาหารแห้งไปให้  ข้าวอาหารปรุงสดไปแจก ตรงนี้เป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะต้องนําเรือเข้าไปแจกตาม
ซอย  โดยใช้กํานันผู้ใหญ่บ้านกับอบต.  องค์การปกครองท้องถ่ิน  อบท. ผู้ใหญ่บ้านกํานันจะรู.้..” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ส่วนพวกท่ีออกมาก็หาท่ีให้เค้า
อยู่  จะเป็นโรงเรียน  ส่วนราชการของกระทรวงการคลังหรือแม้จะเป็นวัดบางแห่งท่ีมีคนเตรียมท่ีจะ
อพยพคนเหล่านั้นออกมาก็ค่อยๆ ทยอยออกมา อีกส่วนหนึ่งในครั้งแรกไม่ยอมออกมาเพราะห่วงของก็
ต้องหาเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วย เพราะการสัญจรลําบากมาก  ส่วนนี้จึงจําเป็นต้องติดต่อหน่วย
ราชการหรือส่วนท่ีเก่ียวข้องนําอาหารข้าวสารอาหารแห้งไปให้อีกส่วนหนึ่งถึงนําเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปใหก็้ไม่สามารถทํากินได้  เนื่องจากว่าน้ํามันท่วมหมด  ปลั๊กไฟ  ต้องดับไฟไม่เช่นนั้นไฟดูด  แก๊สก็ไม่
สะดวก  ตรงนี้ต้องเป็นอาหารพร้อมรับประทาน  ดังนั้นจึงต้องทําตามควบคู่กันไปส่วนของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลหมอบให้รับผิดชอบในส่วนนี้ให้อบจ.จังหวัดจัดการ
ดูแลเรื่องอาหารสําหรับบริโภคมีการกระจายการท่ีจะนําไปประกอบอาหารแล้วนําเข้าไปส่งบางที
หน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมท่ีจะทําให้แต่ไม่มีประสบการณ์ว่าการทําอาหารสําหรับบริโภคนะไม่
ยากแต่การนําไปส่งยากกว่า  เพราะว่ารถท่ีจะวิ่งไปได้ตอนท่ีน้ําท่วมสูงต้องเป็นรถ 10 ล้อเท่านั้น  รถ
เล็กไม่มีทางเลย  ฉะนั้นกระบวนการนี้ต้องพัฒนาไปอีก  จากเดิมท่ีเป็นการตั้งโรงครัว  แล้วนําอาหาร
ไปส่งให้ต่อมาปริมาณน้ําสูงข้ึนก็ต้องไปหาทางให้เขาทํากินเองโดยเอางบประมาณไปส่งให้หรือเอา
วัตถุดิบไปส่งให้  นี่คือส่วนท่ีต้องพัฒนาการช่วยเหลือไปเรื่อยๆ  ท่วมท่ีแรกชาวบ้านยังอยู่ได้  ถ้ามาอีก
ระดับอยู่ไม่ได้แล้วต้องอพยพออกมา  อีกส่วนหนึ่งยังอยู่  (ชาวบ้าน) ต้องดูแลช่วงนั้นมันเป็นความ
วุ่นวายมาก  ในขณะท่ีเราพยายามท่ีจะดูแลตามใจประชาชน  บางคนก็เข้าบางคนก็จะออก  ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ขณะเกิดน้ําท่วมเทศบาลดูแลเรื่อง
สุขอนามัย สวัสดกิาร ทําทางเดิน ดูแลผู้ท่ีไม่อพยพ พร้อมจัดหาพ้ืนท่ีเป็นศูนย์อพยพ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ในส่วนนี้เราก็เตรียมกระสอบทราย 
อุปกรณ์ มันพังคืนเดยีว เราก็มาเรียงเสริมคันแนวก้ันน้ํา ใช้เวลาคืนนึง ตั้งแต่ 1ทุ่ม ทําไปเรื่อย จนตี 5 
จึงแล้วเสร็จ น้ําก็ไม่มาสามารถเข้ามาได้ ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าความสําเร็จของเราระหว่างท่ีเรา
ดําเนินการและได้ป้องกันน้ําท่วมไปด้วย คนอยู่นอกแนวคันก้ันน้ํา และเขตริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งอยู่
นอกเขตแนวก้ันน้ํา เขาก็จมน้ํา ในส่วนนี้เราต้องเข้าไปดูแล นําข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรคไป ยา
แก้น้ํากัดเท้า ท้องเสีย ตาแดง นําเรือ พาหนะไปมอบให้ ใช้สะพานไม้ ทางเดินเท้า ซึ่งเป็นการอํานวย
ความสะดวก เขาก็ไม่เครียด เวลาเราลําบาก เขาก็มาช่วยกรอกกระสอบทราย นี่คือส่วนหนึ่งท่ีทําให้
เราสามารถป้องกันมหาอุทกภัยได้ในส่วนท่ีน้ําเข้าถึง เราก็ดูแลเรื่องข้าวสาร อาหารแห้ง ส่วนใคร
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ต้องการอพยพ เราก็ต้องดูแลเขา แต่ส่วนใหญ่พวกนี้อยู่ริมน้ํา เขาจะชินกับน้ําท่วมเขาอยู่อย่างนั้นเรา
แค่ส่งอาหาร ปัจจัย ดูแลเขา...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ช่วงน้ําเข้า นอกเหนือจากอุปกรณ์ ท่ีร้องขอมาจากท้องถ่ิน เราก็มีการจัดเรือแล้วแจก โดย          
การจัดซื้อให้ในส่วนของกําลังคนของ อบจ. มีประมาณ 300 คน วันเสาร์ – อาทิตย์ ก็ให้กรอกถุงทราย 
ถุงยังชีพ ระดับ ซี 8 ก็ต้องทํา ต้องช่วยกัน สําหรับถุงยังชีพ อบจ.แจกไปเม่ือปี 2554 ใช้งบประมาณ
ร้อยกว่าล้าน ท่ีเราแจกไปทุกครัวเรือนท่ีน้ําท่วม...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี  3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...พอน้ําเข้ามาในพ้ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีเราดูแล  อันดับแรกเราต้องช่วยกันป้องกันในส่วน
ของเทศบาลเอง  ระดมเจ้าหน้าท่ีก่อกระสอบทราย  โดยภาคประชาชนก็มีชาวบ้านมาร่วมช่วยกันก่อ
กระสอบทรายป้องกันแนวก้ันน้ํา  ช่วยกันซ่อมส่วนท่ีน้ํากําลังไหลทะลักข้ามฟากเข้ามา  อีกส่วนหนึ่งก็
คือ  เปิดฝาท่อระบายน้ํา  ซึ่งน้ําจะข้ามระหว่างถนนเข้ามาตามท่อ  เราก็จําเป็นต้องดูดท่อ  เพ่ือไม่ให้
น้ําไหลผ่านเข้ามาตามท่อ  ในเขตพ้ืนท่ีท่ีเราป้องกันอยู่  มันเป็นการช่วยบรรเทาเท่านั้นเองแต่
เนื่องจากสภาพปริมาณน้ําป ี2554  มาก...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...เราก็จะออกช่วยเหลือ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เราก็บรรเทาทุกข์ตรงนี้ พวก
เรา ประธานชุมชนและกรรมการลงช่วยเหลือตรงนี้ เรามีเรื่อร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งกัน 
เพ่ือบริจาคคนท่ีได้รับภัยน้ําท่วม ซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกป.ี..” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21กันยายน  
2555) ได้กล่าวว่า “...ส่วนท่ีเราให้การช่วยเหลือ พ้ืนท่ีเขตเทศบาล กว่า 2,000 ครัวเรือน เวลาน้ํามา
เราไปอุดทราย เราไปช่วยเขาทําทางเดินให้ชาวบ้านท่ีอยู่ริมน้ํา ใช้แผ่นปูนสําเร็จบ้าง ใช้แผ่นไม้บ้าง ตี
ไม้ให้เขาเดิน ให้ความช่วยเหลือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้เขา เพราะชาวบ้านยอมรับสภาพ ดังนั้น
เทศบาลจึงต้องไปทําทางเดิน จัดถุงยังชีพ ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอถุงยังชีพ ชาวบ้าน
ก็จะได้รับ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...ในส่วนท่ีหลังจากกําแพงก้ันน้ํา เช่น ถนน เข่ือนท่ีไม่ได้รับผลกระทบ ในบางครั้งน้ําทะลุแตกเข้า
มาเราจะมีหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว ท่ีมีเครื่องสูบน้ําตัวใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว นําไปสูบน้ําออก 
เท่าท่ีมีประสบการณ์มาน่าจะไม่เกิน ยังไม่เคยถึง 1 วัน ก็จะสามารถสูบน้ําออกไปได้  พ่ีน้องท่ีอยู่ริม
แม่น้ํา ส่วนนี้ทางกองช่าง ฝ่ายป้องกันหรือพ่ีน้องประชาชนในชุมชนก็จะให้ความร่วมมือหรือช่วยกัน 
เอาไม้มาทําสะพานก็จะมีวิธีทําสะพานทางเดิน ไม้ 2 แผ่น ก็จะช่วยเหลือกันจนครบหลังคาเรือน แต่
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ส่วนไหนท่ีไม่สามารถทําสะพานไม้ได้เนื่องจากไกล เช่น ท่ีวัดกู้ เราก็จะมีเรือมอบให้เป็นส่วนกลาง ให้
พายเข้า – ออก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ของพ่ีน้องท่ีอยู่ริมแม่น้ํา...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ขณะน้ําเข้าชุมชน  เรามีการไปช่วยชุมชนอ่ืนๆข้างเคียง  สท.จะวิ่งไปช่วยทางชุมชนเราส่วนมาก
ช่วงวิกฤตจริงๆคือท่ีวัดกลางเกร็ด  จะแห่กันไปช่วยประมาณ 300 คน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ทางชุมชนอ่ืน
(หมู่บ้าน กทม.)  จะมาช่วยเรามากกว่า เช่น  มีการส่งเสบียง เป็นต้น เพราะเขาเชื่อว่าทางเราเอาไม่
อยู่ทางเขาก็แย ่ตรงเราจึงสําคัญท่ีสดุ...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า         
“...ช่วงน้ําเข้ามาจะไปอยู่ท่ีวัดหงส์ทอง ซึ่งจะมีคนมาช่วยงานในส่วนต่างๆ เช่นฝ่ายอาหาร ท่านเจ้า
อาวาสจะไปอยู่ฝ่ายเสริมดินทราย ซึ่งจะมีพระลูกวัด เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ทุกกรม ทุกกองในเทศบาลจะ
มาลงพ้ืนท่ีช่วยกันในช่วงวิกฤต นอกจากนั้นจะมีหน่วยงานทหาร ตํารวจ และนักโทษมาช่วด้วย...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราส่งอุปกรณ์ไปสนับสนุน
โชคดีท่ีเรามีผู้รับเหมาอยู่บนพ้ืนท่ี ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือครบถ้วน เพราะเป็นบริษัทใหญ่ของ
ต่างประเทศ ท่ีทํางานกับเรามา 20 ปี เราก็สามารถระดม (Mobilize) ส่งไปช่วย ไม่ว่าจะเป็นคน รถ
ยกตัวกําแพงคอนกรีตเพ่ือไปก้ันเป็นแนว เช่น ช่วงวิกฤตท่ีวัดกู้ ส่วนตรงแยกสะพานนวลฉวี อยู่ๆ น้ํา
เริ่มไหลมากเพราะทางฝั่งบางกะดีเองไม่ไหวน้ําไหลท่วมนิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อย ออกจากบางกะดี
มันก็ไหลมาตามถนนติวานนท์ เทศบาลนครปากเกร็ดก็ขอระดมกําแพงคอนกรีตกันตลอดแนวเราก็เข้า
ไปช่วยจนสุดท้ายเราก็ทําได้สําเร็จ แล้วก็ในการทํางานนี้จริงๆ ก็ต้องทํากันเป็นทีม...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...หอการค้าจังหวัดนนทบุรีกับ
สภาอุสาหกรรมร่วมกันจัดประชุม ปรากฏว่าห้องประชุมใหญ่ของจังหวัดซึ่งจุคนได้200 ท่ีนั่ง วันนั้น
ต้องเสริมเก้าอ้ีออกมาจนล้นนอกห้อง บางคนต้องนั่งเรือมาตั้งแต่ตี5 นับว่าได้รับความร่วมมืออย่างดี 
ทุกคนต้องการจะมาคุยว่าต้องการความช่วยเหลืออะไร แนวทางปฏิบัติคืออะไร แล้วผมชมเชยผู้ว่า
ราชการจังหวัดนนทบุรีเพราะเขารับฟังทุกเรื่อง ผู้ว่าฯ ไม่ได้ทํางานลักษณ์ท่ีเรียกว่า“one man 
show”ส่วนทางหอการค้าจังหวัดนนทบุรีได้ช่วยประสานไปยังผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ร่วมบริจาคสิ่งของพร้อมท้ังอาหารให้กับพ้ืนท่ีชุมชนท่ีประสบภัย...” 

2.6 การประสานความร่วมมือ และขอความช่วยเหลือท้ังในภาครัฐและเอกชน เป็น 
ลักษณะการทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพ่ือเร่งดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและมี
ลักษณะบรูณาการ คือร่วมมือประสานกันทุกฝ่าย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มองภาพรวมเชื่อมโยง 
การช่วยเหลือได้ครอบคลุมและทันเหตุการณ์ การประสานความร่วมมือและขอความช่วยเหลือได้แก่ 
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ความช่วยเหลือด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ การให้บริการต่างๆ ตลอดจน
กําลังคนและเจ้าหน้าท่ี 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...การช่วยเหลือประชาชนช่วง
อุทกภัยเข้าพ้ืนท่ียังขาดความเป็นเอกภาพในการสั่งการ ถึงแม้เราจะตั้ง ศปภ. นอกจากนั้นบาง
หน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถไปสั่งการเค้าได้  เช่น  ทหาร เนื่องจากทหารเขาต้องให้
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเป็นคนสั่ง  (ตามกฎหมาย  พรบ.  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เวลามีเหตุคนท่ี
เป็น  ผอ. ศูนย์คือผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เช่น  ตํารวจน้ําเขาก็ฟังผู้
บังคับการตํารวจ)ก็มีคนไปสั่งทหารกันม่ัวซึ่งเห็นใจเขา  เช่น มีคนขอให้ทหารไปช่วยเหลือชาวบ้านตาม
เส้นทางท่ีร้องขอไปส่งหน่อย  ทหารเขาจะออกนอกเส้นทางไม่ได้  ชาวบ้านก็ร้องเรียนหาว่าแค่นี้ไม่ไป
ส่งไม่ไปรับ ซึง่ตอนหลังเราให้ทหารระดับรองผู้บัญชาการมาอยู่กับผมคู่กัน  คอยประสานงานและแจ้ง
ข่าวสาร  คอยประกบคู่กับนายอําเภอ การประสานงานมันก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์กัน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ผมทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสาน  ไม่ว่า
เป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์  เครื่องอุปโภคบริโภค  บรรเทาเยียวยาพ้ืนท่ีกับพ่ีน้องท่ีมีผลกระทบด้านนอก...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...รถพาหนะตอนแรกได้รับ         
การช่วยเหลือ  ในส่วนของราชการ เช่น การไฟฟ้าจะมีรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ  ก็เอามาใช้สําหรับ
หน่วยราชการท่ีมีพาหนะท่ีมีสมรรถนะในการวิ่งไปได้ก็ไม่พ้นทหาร  พาหนะของทหารเหล่านั้นจัดซื้อ
โดยเงินภาษีของชาวบ้านนี่แหละไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ ดังนั้นทหารจึงต้องเป็นคนท่ีออกมาให้บริการ 
หน่วยราชการอ่ืนๆ ไม่มีใครซื้อรถยีเอ็มซีไว้ใช้หรอก...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...บริหารโดยการประสานชุมชนริมน้ํา 
และวัด ผ่านประธานชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกต.ิ..” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เราได้ทํางานร่วมกับภายนอก โดยหน่วยงานภายนอกได้มีการประสานงานโดยตรงมายังพ้ืนท่ี 
เพราะ อบจ. เราไม่มีพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง เราเพียงหน่วยงานสนับสนุนแต่ละพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่
หน่วยงานภายนอกจะไปจุดได้รับผลกระทบเลย เราก็พาไป อบต. หรือ อบจ.ต่างจังหวัดมาจะ
ช่วยเหลือ เราก็เป็นผู้พาไปในพ้ืนท่ีท่ีจะไปแจก/ให้การช่วยเหลือ พ้ืนท่ีทียังไม่ได้รับการช่วยเหลือ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...การจัดการช่วงน้ําเข้าพ้ืนท่ีได้ประสานท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจัดส่งทรายและกระสอบ
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ทรายมาให้ แล้วก็ทุกวันทางเทศบาลฯ จะส่งวิศวกร ช่างเข้าไปดูพ้ืนท่ีกับผมและทุกทีมเพ่ือดูว่า
ตรงไหนเป็นจุดอ่อน เราก็จะได้เพ่ิมความสูง ขนาดกระสอบทรายในขณะท่ีน้ําเข้า เราจะเสริมทราย
ก่อนท่ีชาวบ้านร้องขอหรือแจ้งให้เพ่ิม...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...เราก็ทําทุกอย่าง  ป้องกันทุกอย่าง  ทําท้ังสรรพกําลังทุกอย่างรวมท้ังการบริหารจัดการ
หรือส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่  เครื่องมือก็นํามาพร้อมในส่วนของเทศบาล  และสส. ในพ้ืนท่ีก็เป็นผู้
ประสานงาน  จากกรมอุทกภัยเข้ามาช่วยกันทุกท่ี  ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันหมด  เราก็ถือว่าเราโชค
ดีท่ีเราได้มีโอกาส  แล้วก็ทํางานร่วมกันกับส่วนราชการเมือง  ส่วนท่ีประสานงาน  น้ํา  เครื่องสูบน้ํา  
มาตั้งให้ตามจุดซึ่งช่วยบรรเทาระหว่างนั้นเราก็ดูดน้ําเลี้ยงไปพรางๆ เพ่ือไม่ให้น้ําปล่อยเข้ามานพ้ืนท่ี
ด้านใน...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...ต้องมีการประสานงานช่วยเหลือตลอดเวลา  ก็มีหน่วยท่ีประสานงานและจัดหา 
ณ สถานท่ีเราต้องช่วยกันเพ่ือป้องกันน้ํา  ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันท่ีต้องซื้อ  หรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต้อง
ใช้ในการประสานงานกับเครื่องสูบน้ําท่ีเขาเอามาลงให้  สท.  จะมีบทบาทต้องอยู่ประสานงานในพ้ืนท่ี
ตลอด  แล้วก็เป็นศูนย์รวม...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เรามีการประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) จนกระท่ังมีการร้องขอความอนุเคราะห์ทราย
กับทางเทศบาลนครปากเกร็ด และระดมชาวบ้านในกลุ่มวัยรุ่น  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก  เพราะชุมชน
เขาไม่มีและไม่เคยเตรียมกันมาก่อนจึงมีการรับบริจาคในช่วงเหตุการณ์ท่ีผ่านมา  โดยระดมเงินทุน
กันเองเบื้องต้นเ พ่ือใช้ เป็นงบประมาณจัดเลี้ยงผู้มาช่วยเราเรียงทราย  นอกจากนั้นเรามี               
การประสานงานกัน สส. สท. และนายกเทศมนตรีเพ่ือขอการอนุเคราะห์สนับสวนุน เช่น ส่วนของ
เทศบาลจะขอควาอนุเคราะห์ทราย และกระดานไม้เพ่ือทําทางเดินให้ชาวบ้าน...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...
วิกฤตในช่วงนั้นคือเข่ือนดิน เข่ือนทรายมีการพังบ้างบางจุด พวกท่ีช่วยกันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งท่ีคอยนํารถ
ออกไปอุดบริเวณและเสริมจุดวิกฤต เพราะน้ําข้ึน – ลง เราจะไม่รู้เลยว่าข้ึนเท่าไร บางทีเราเสริม
กระสอบทรายไว้เป็น 10 ชั้น ถ้าไม่พอต้องเสริมกันถึง 1  เมตร น้ํามันประมาณ 2 เมตร เราก็ต้องเสริม
กระสอบทรายให้สูงถึง2.3  เมตรเลย เพราะว่าน้ําจะมาเท่าไรเราไม่รู้ ถ้าน้ําไม่ลงเราก็ต้องเสริมเข้าไป
อีก ดังนั้นจึงมีการวิ่งรอกกันวุ่นวาย ทางฝ่ายเสบียงก็จะดูแลเรื่องการแบ่งส่วนอาหารไปยังจุดต่างๆ ให้
ท่ัวถึง จะมีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาคมมาช่วยเรื่องเสบียงและจุดท่ีพักของผู้ประสบอุทกภัย
นอกจากนั้นก็จะมีทหารทางโคราชตํารวจช่วย ส่วนนักการเมืองท้องถ่ินจะช่วยกันในเรื่องสื่อสาร...” 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ผมชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรีเพราะท่านรับฟังทุกเรื่อง ท่านไม่ได้ทํางานลักษณะ “one man show”ท่านจะฟัง
ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มว่าต้องการอะไร แล้ววันนั้นทางท้องถ่ินก็เข้ามาร่วมรับฟังด้วย คือเหมือนกับ
ว่าเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน กับภาครัฐในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในวันนั้นได้
ข้อสรุปมาพอสมควร ในเรื่องต่างๆ เช่น การเสริมคันดิน การซ่อมแซมประตูระบายน้ํา เป็นต้น ในด้าน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือชาวบ้านเค้าเข้าไปช่วยกระสอบทราย บางแห่งก็เสริมในเรื่องเครื่องจักร 
อย่างตัวผมเองประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผมก็มีเครื่องจักรในมือ กลุ่มผู้รับเหมาถนนก็มี
เครื่องจักรอยู่ในมือ คือวันนั้นไม่มีใครคิดค่าใช้จ่าย เรามีการระดมความช่วยเหลือไปยังจุดต่างๆ อย่าง
ตอนได้ข่าวว่าจะมีการสูบน้ําออกจากถนนเส้น 340 วงแหวน ได้มีการระดมความช่วยเหลือจาก
ผู้ประกอบการ จ.นนทบุรี ท้ังสิ้น เป็นเครื่องมือหนักเข้ามาช่วยกัน สิ่งเหล่านั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าพอ
เราร่วมมือกันทํางานระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและชุมชน มันเกิดพลัง แล้วก็ให้ความร่วมมือ 
นอกจากนั้นส่วนของหอการค้าฯ ยังได้ช่วยประสานงานในการบริจาคสิ่งของต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย...” 

2.7 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลเป็นการจัดการขณะมหาอุทกภัยเข้าพ้ืนท่ีท่ีจําเป็นและสําคัญยิ่ง เป็นการสื่อสารเพ่ือ    
การประกาศ แจ้งข่าวข้อมูลขอความช่วยเหลือร้องทุกข์ ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึง         
การทํางานแข่งกับข่าว ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การสื่อสารท่ีใช้ควรมี
ความหลากหลายช่องทาง ท้ังนี้เนื่องจากการสื่อสารมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน และมีความเหมาะสม
กับผูร้ับสารท่ีแตกต่างกัน เช่น การใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล การประชาสัมพันธ์ สื่อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราต้องทํางานแข่งกับข่าว  
เพราะว่าเรื่องข่าวลือ  ข่าวท่ีลือออกไปไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  เพราะไปได้ข้อมูลท่ีคาดเคลื่อนมา  ทําให้
คนปฏิบัติงานเสียขวัญ  เช่น  เรามี 133  ท่ีคอยรับโทรศัพท์ตลอด24 ชั่วโมง  บางทีเขาอยากให้เราไป
อพยพคนออกมา  ไม่บอกข้อเท็จจริง  เขาบอกว่ามีคนป่วยโรคหัวใจ 5 คน อาการแย่ ความดันสูง  มี
เด็กชัก 10 คน  เราก็ต้องรีบเอาเรือไป2 ลํา  พอไปถึงมีคน 2 คน  หมา 5ตัว  ซึ่งมันก็ทําให้เสียเวลา
เสียอุปกรณ์ท่ีจะเอาไปช่วยคนอ่ืน  อีกส่วนหนึ่งบางทีเราเอาของจากทางอําเภอ หรือกาชาดจังหวัดไป
แจก  ตอนไปแจกบางทีเขาไม่อยู่  พอสื่อเข้าไปสัมภาษณ์ว่าเคยมีส่วนราชการมาช่วยเหลือหรือไม่
บางครั้งคําตอบทําให้คนทํางานช่วยเหลือเสียกําลังใจ บางครั้งก็ถูกต่อว่าว่าทําไมไม่ได้รับของแจก  เรา
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จึงทํางานแข่งกับข่าว  สู้กับเรื่องข่าวลือ  หรือโดนหลอกข่าวว่ามีงูพิษ“Green Mamba”มีจระเข้หลุด
ออกมาเป็นต้น ซึ่งเราก็ต้องมีการประสานบูรณาการแล้วสั่งการ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ินท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เราประชาสัมพันธ์ไปทางผู้ใหญ่บ้าน อบต.ให้มาช่วยกันผ่านทางเจ้าหน้าท่ีของ อบจ. นนทบุร.ี..” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม  2555) ได้กล่าวว่า 
“...เรามีหอกระจายเสียง เราก็จะประกาศแจ้งความต้องการขอกําลังคนเพ่ิม และมีการวางจุด วางตัว
บุคคลท่ีจะดูแลรับผิดชอบ เม่ือเกิดปัญหาหรือวิกฤติข้ึนก็จะโทรแจ้ง เหตุฉุกเฉินทันที...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า     
“...โดยข่าวสารท่ีนิยมสื่อสารกันคือทาง “Face book” ในระหว่างคนต่อคน ให้มาช่วยท่ีนี่กันส่วนทาง
เทศบาลนครปากเกร็ดระดับผู้บริหารท้องถ่ินโดยการประกาศและบอกต่อๆ กันไป ช่วงนั้นยังไม่มี
สื่อมวลชนเข้ามา เพราะสื่อมวลชนจะเข่ามาช่วงน้ําทรงตัวแล้ว ส่วนชุมชนเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์
ตามท่ีเทศบาลฯ แจ้งมา เพ่ือให้บอกกับชาวบ้านว่ามีท่ีใดบ้างให้พักอาศัยแก่ผู้ประสบภัย โดยผ่านเสียง
ตามสาย...” 

2.8 การมีส่วนร่วมและเสียสละของชุมชน เกิดข้ึนจากประชาชนบางส่วนยินยอมให้น้ํา 
ท่วมในเขตพ้ืนท่ีท่ีพักอาศัยของตนหรือหน่วยงานของตน ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมและ
เสียสละ ดังนั้นจะมีการสํารวจพ้ืนท่ีล่อแหล่มเพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวมถึง
การอาหารท่ีพักอาศัยชั่วคราว ขวัญกําลังใจและการตอบแทนรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็น
การจัดการพ้ืนท่ีรับน้ําท่ีอาศัยการมีส่วนร่วมและเสียสละของชุมชน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ในภาพรวมต้องยอมรับว่าคน
นนทบุรีท่ีได้รับผลกระทบนี้เขาเป็นคนเสียสละนะ  มันท้ังทําให้เทศบาลนครนนทบุรี  เทศบาลนคร
ปากเกร็ด  เอาอยู่น้ําไม่ท่วมเพราะคนท่ีเขาอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเขายอมเขาไม่มารื้อกระสอบทราย  
เพราะถ้าเขามารื้อนีเ่สร็จเลย...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เราใช้กําแพงวัดเป็นแนวก้ันในช่วงแรก วัดตําหนักใต้ซึ่งอยู่ติดแม่น้ํา อันดับแรกกันในวัดก่อนมี
ลักษณะเป็นรูปตัวยูกําแพงวัดท่ีใช้ก้ันอยู่พัง เนื่องจากระดับน้ําสูงข้ึน แรกๆ เราก็ไปกู้ เอากระสอบ
ทรายไปเสริมแล้วสูบน้ําออก แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดวัดกําแพงพังจะทําอย่างไร จึงได้นํากระสอบทรายมา
ตัง้โดยรอบ ประมาณ 200 เมตร ตอนแรกก้ันกระสอบทรายตรงประตูเข้าวัด ใช้กําแพงวัดเป็นแนวก้ัน
น้ํา กะว่าน้ําไม่เยอะมาก พระก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แต่ในวัด พอตอนหลังน้ําเริ่มสูงและปริมาณ
มาก เนื่องจากกําแพงวัดเก่า ประมาณ 50-60 ปี จึงต้องมาการเสริมด้านนอกกําแพงวัด ในท่ีสุดก็พัง
น้ําท่วมทะลักเข้ามาสูงประมาณหน้าอก เลยต้องปล่อยให้น้ําเข้าวัดก็เป็นพ้ืนท่ีรับน้ําไป...” 
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 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน  
2555) ได้กล่าวว่า “...มีการจัดการในพ้ืนท่ีป้องกันแนวล่อแหลม รีบเอารถของเทศบาล ใส่กระสอบ 
Stand by ไว้ เอามาเสริม เอารถ Makro รถดินมาเสริม และปิดถนนไปครึ่งหนึ่ง เพ่ือใช้รถทางเดียว
ดีกว่าไม่มีทางแล่น มีการทําบันไดลิง ทําให้ชาวบ้านสามารถดํารงชีวิตอยู่ได.้..” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4(สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...พ้ืนท่ีของประชาชนท่ีอยู่ริมน้ําเป็นคนพ้ืนเพสมัยเก่า พ่ีน้องประชาชนก็จะปลูกบ้านเป็นใต้ถุนสูง 
เพ่ือป้องกันน้ําอยู่แล้ว บางบ้านอยู่ริมน้ําจะเป็นท่ีรู้กันว่าเม่ือถึงฤดูน้ําเขาจะยอมรับสภาพ เตรียมเรือ
สําหรับใช้พาย ซึ่งพวกเขารู้ว่าเม่ือน้ําท่วมพวกเขาจะเหมือนถูกตัดขาดจากถนน แต่ทางเทศบาลจะทํา
สะพานเดินเชื่อมลงไปแต่ละบ้าน แต่ละชุมชนท่ีอยู่ริมแม่น้ํา...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ต้องบอกว่ามันมาด้วยความสามัคคีการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ชาวบ้านริมแม่น้ําเขาเสียสละอย่าง
มาก  เขายอมเอาบ้านเขามาวางกระสอบทรายมาก้ันเพ่ือไม่ให้น้ําถึงอีกฝั่งหนึ่ง  มิเช่นนั้นแล้ว
หน่วยงานราชการต่างๆ  ศูนย์กรมประชาสงเคราะห์เด็กอ่อนไปหมด  คิดว่าตรงนี้ท่ีผ่านมาได้เป็น
ความภาคภูมิใจของชาวปากเกร็ด...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ถ้าเทศบาลเอาไม่อยู่และชาวบ้านไม่ช่วยกัน  จะบอกว่าเทศบาลอย่างเดียวก็ไม่ใช่  มันต้องชาวบ้าน
อาศัยความร่วมมือ  เครื่องมือหนักมันจะอยู่ได้เฉพาะด้านนอก  แต่ในซอยต้องอาศัยกําลังพล  วัด
จําเป็นด่านสําคัญในการป้องกัน  มิเช่นนั้นมันจะเข้าไปสู่ชุมชน  เม่ือวัดป้องกันไม่ได้ก็เลยให้เทศบาล
ปิดประตู Block ดินท่ีประตูใหญ่และประตูเล็กแล้วให้เอาดินมาโปะทําคันกําแพงไว้  เพราะน้ํามี
ระดับสูงในวัดนี้มิดหัวเลย  พอหลังวัดป้องกันไม่อยู่จํายอมเป็นพ้ืนท่ีรับน้ํา  ป้องกันน้ําท่วมเข้าพ้ืนท่ี
ชุมชนป้องกันชาวบ้าน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ตอนน้ําท่วมทุกคนนํารถข้ึน
ไปจอดกันบนทางด่วน ไม่มีท่ีจอดรถ ท่านประธานบริษัทเลยตัดสินใจเปิดอาคารให้รถจอด พ้ืนท่ีท่ีเคย
จะเป็นท่ีเช่า 6,000 ตร.ม. แล้วอาคารจอดรถข้างล่า3,000 คัน ข้างบนอีก1,000 กว่าคัน   ก็รวมกันได้
ให้ประชาชนจอดรถกันเยอะแยะมาก คนก็ดีใจมากเค้ามาเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าเลย เราก็มีการจัดระบบมี
บัตรคิว manage (จัดการ) กัน พวก director ก็ลงมากันให้ ได้รับคําชมเชยชาวบ้านก็รู้สึก Happy ก็
พอตอนน้ําเริ่มลดทุกคนก็ทยอยเรารถออกไป ก็นั่นก็เป็น “Community Service” (บริการชุมชน) ท่ี
เราทําให้เราก็ไม่ได้ต้องการเก็บพ้ืนท่ีท่ีมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เอาไว้ ในวันนั้นมันก็ไม่ได้มีงานอะไรแล้ว 
จึงได้ให้ทุกคนได้ใช้พ้ืนท่ี...” 
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2.9 การจัดการเครือข่ายและใชค้วามสัมพันธผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพ่ือ 
ประสานความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ เช่น อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และท่ีพักอาศัย เป็นต้น 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ช่วงเกิดมหาอุทกภัยท่ีวิกฤต คือ  
ปัญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์  น้ําขาดตลาด  มาม่า  ข้าว เครื่องอุปโภคบริโภคขาดตลาด  กรอปกับ
น้ําท่วมสูงรถหกล้อเข้าไม่ได้ต้องใช้รถสิบล้อแล้วไปต่อเรือไปซื้อ คนขายก็ไม่ยอมไปส่ง  ซ้ําต้องบริหาร
จัดการ  เช่น  เรือติดเครื่องไม่มีต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  บางครั้งต้องอาศัยเพ่ือน  เครือข่ายให้ช่วย
ปั้มเรือมาช่วยบริจาค  ขอน้ํามาจากประเทศลาว  ผู้ว่าจังหวัดนครพนม  ผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารซื้อน้ํา
มาให้ผมจากภาคใต้  สงขลาเอานํามาจากอินโดมาให้ผม  เราทําทุกทาง เพราะฉะนั้นเครือข่ายกับ
เพ่ือนสําคัญมาก  ผมได้เพ่ือนจาก  วปอ.  กยส.  มาบริจาคส้วม เรือและเครื่องสูบน้ําเยอะมาก  
นอกเหนือนั้นลูกชายเจ้าของบุญรอดเอาน้ํามาให้โดยไม่ติดตรา นํามาบริจาคเป็นรถเทเลอร์  บางแห่งมี
รถสิบล้อ  รถเทเลอร์คอยรับส่งคน  คือทุกภาคส่วนช่วยกัน  ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้บางครั้งมีเงินก็
ซื้อไม่ได้ก็ต้องอาศัยเครือข่ายแต่หน้าท่ีเราก็ต้องคอยบริหาร  (Manage)  ในการกระจายให้ท่ัวถึง
พร้อมท้ังข้อมูล  (Data Base)  ข้อมูลท่ีสําคัญคือศูนย ์1311  ท่ีจะคอยรับข้อมูล…” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...การบริหารเครือข่าย เรามีพรรคพวกท่ีเขาเกรงใจ ไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่มาให้เรา เช่น ทราย ช่วงนั้นจะ
ขาดแคลน แย่งกัน แต่เรามีพรรคพวกท่ีเคยใช้ เคยให้การช่วยเหลืออยู.่..” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า     
“...ทีมงานท่ีชุมชนหมู่บ้านเสริมสุข เรามีคณะกรรมการ 10  คน นอกนั้นคือสมาชิกในชุมชนฯ ท่ีเข้าไป
ช่วยเหตุการณ์อุทกภัย แต่ ณ ตอนนั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะชุมชนในหมู่บ้านเสริมสุขเท่านั้น ยังมีกลุ่ม 
ผู้สูงอายุในชุมชนวัดหงส์และ เพ่ือนชุมชนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น ต.บางตลาด ต.คลองเกลือ ต. ปากเกร็ด 
ต. บ้านใหม่ ต. บางพูด มาช่วย ซึ่งเราเป็นเครือข่ายกันเพราะประธานชุมชนเราจะรู้จักกัน เนื่องจาก
เวลาเทศบาลนครปากเกร็ดจัดประชุมชุมชนของเทศบาลฯ มีนโยบายให้ประธานชุมชน ผู้บริหาร
เทศบาลและหน่วยราชการทุกหน่วยมีการประชุมกันทุกเดือน พอมีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนมันก็จะถึงกัน
หมด เป็นเหมือนเครือข่าย...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีการประสานเครือข่ายท่ีไม่
ท่วม เช่น หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีทรายจํานวนมาก แต่ช่วงนั้นทางเราทรายหมด หาท่ีไหน
ไม่ได้ เราก็ประสานทรายท่ีกาญจนบุรี แม้แต่แพไม้ไผ่ก็ประสานขอไปยังพ้ืนท่ีท่ีน้ําไม่ท่วม และมีไม้ไผ่
มาก ให้ส่งไม้ไผ่มาผูกเป็นแพ เพราะเรือตอนนั้นไม่พอ จว.สระแก้วก็มาบริจาคเงินและขนม เนื่องจาก
อยู่ใกล้ชายแดน มีขนมเยอะ เค้าก็เหมาซื้อขนมเป็น100 ลังมาแจกเด็กตามศูนย์อพยพ ผมว่าคนละไม้
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ละมือ ใครมีอะไรก็มาช่วยกัน เม่ือหอการค้าฯและสภาอุตสาหกรรมเราขอไป เราขอในฐานะเพ่ือน 
เพราะว่าเราผมมีประธานหอการค้าอีก77 จังหวัดท่ีเป็นเพ่ือนผม คนท่ีเดือดร้อน เราก็ไปช่วยกันไปกัน
มา ทางภาคใต้ปีท่ีแล้ว เราก็ได้จัดงานConcertได้เงินบริจาคเป็นล้าน พอรอบนี้ทางภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดชุมพรภูเก็ต ตีรถข้ึนมา มาช่วยเรา อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเครือข่ายภาคเอกชนท่ีเข้มแข็ง...” 
 2.10 การจัดตั้งศูนย์พักพึงหรือศูนย์อพยพและศูนย์อํานวยการ คอยให้บริการด้านต่างๆ 
เช่น บริการด้านสุขภาพ ด้านอาหาร ให้บริการช่วยเหลือในเรื่องท่ีพักอาศัยและปัญหาต่างๆ แก่ผู้
ประสบอุทกภัย เป็นต้น ตลอดจนงบประมาณท่ีเพียงพอ 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555 ) ได้กล่าววา่ “...เราต้องทําถึงขนาดว่า  จัดแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคเพราะทาง  ย้ายผู้ป่วยบางคนท่ีเป็นโรคเรื้อรัง  ไปไว้ตามโรงพยาบาล  โรงเรียนหรือ
ใกล้บ้าน  เพราะบางคนห่วงบ้านเราก็ต้องเอาแพทย์ – พยาบาลไปดูแล  เช่น  พวกโรคไต  ตรงนี้เรา
ดูแลปิดก้ันเฉพาะคนนนทบุรีก็ไม่ได้  ตัวอย่างท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์  เราบริการฟอกไตครั้งละ 
30 บาท (ปกติ 3,000) คนกรุงเทพและอยุธยารู้ก็มาขอใช้บริการ  เราก็ต้องยอมและให้บริการเพ่ือเป็น          
การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  แต่ก็ยังมีข่าวการโจมตีว่านนทบุรีไม่เอาคนต่างจังหวัด  หรือมีแรงงานต่าง
ด้าวมาอาศัยพักเพ่ืออาศัยกินข้าวฟรีสามม้ือเราก็ต้องพาไปท่ีกระทรวงพัฒนามนุษย์และสังคม...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ขณะเกิดอุกทภัยในพ้ืนท่ีส่วนของ
เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดูแลพร้อมจัดหาพ้ืนท่ีเป็นศูนย์อพยพแก่ผู้ประสบอุทกภัยเข้าบ้านเรือนและท่ี
พักอาศัย...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ท่ีพักผู้ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์
อพยพ ท่ี รร.นครวิทยา 5 กรมสรรพสามิต ส่วนนี้เทศบาลได้ขอความร่วมมือไปได้รับความช่วยเหลือ 
อาทิ จากเทศบาลนครแม่สอดมาช่วยปรุงอาหาร แจกให้คนนทบุรี วันละ 10,000 กล่อง ทุกวัน โดยใช้
แม่ครัวของเทศบาลนครแม่สอด กับแม่ครัวเทศบาลนครนนทบุรี ช่วยกัน ส่วนงบประมาณก็เป็น
เทศบาลนครแม่สอดมาช่วย ส่วนของเทศบาลนครนนท์ก็ใช้ไป 18 ล้าน ใช้กระสอบทรายไป 2 ล้าน
กว่าใบ...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เราได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการ  สส. สท. และเทศบาลนครปากเกร็ดได้เข้ามาช่วยเราโดยท่ีเราไม่ได้
ร้องขอเขามากันเอง  นายกฯ สส. จัดการงบประมาณมาให.้..” 
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2.11 การประเมินสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ส่วนของการประเมิน 
สถานการณ์ช่วยใหเ้กิดความพร้อมในการผู้ประสบอุทกภัยได้ทัน ดังนั้นการประเมินและการตรวจสอบ
ข้อมูลจึงหมายรวมถึงการสํารวจพ้ืนท่ีล่อแหลม และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือชี้แจง และการเตือนภัย
อย่างต่อเนื่องขณะอุทกภัยเข้าพ้ืนท่ี นอกจากนั้นการตรวจสอบข้อมูลท่ีถูกต้องยังประโยชน์ต่อการ
บริหารสั่งการสําหรับผู้บริหารในพ้ืนท่ีเพ่ือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการจัดสรร
อุปกรณ์ช่วยเหลือ 

ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย 
ภาครัฐ ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...มีการบริหารโดยการสั่งการตรงจาก
นายกเทศมนตรี ตามภารกิจ 8 ภารกิจไปพร้อมๆ กัน โดยมีการประเมินสถานการณ์ และตรวจสอบ
ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2454) ได้กล่าวว่า “...เรามีการสํารวจพ้ืนท่ีล่อแหลมเพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเหลือ หากพบว่า
ตรงไหนมีจุดหล่อแหลมเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้ มีการเตรียมการทหาร รถ macro เพ่ือเสริมคันดิน ซึ่ง
ขณะนั้น สส.มนตรี เป็นห่วงเพราะเคยคุมโยธาจึงรู้ทุกซอกซอยว่าน้ําจะเข้าทางไหน จึงได้ส่งผมไปเช็ค
พ้ืนท่ีแล้ว จึงให้ทหารเข้าไปช่วย โดยการนํารถ macro กระสอบทรายไปให.้..” 
 

3. การบรหิารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี ้
3.1 การบริหารจัดการการมีส่วนรว่มมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในฐานะองค์กร กล่าวคือ การมีองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหา- 

อุทกภัยภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เขาเข้ามามีส่วนร่วมใน
ฐานะเป็นองค์กร  เขาเป็นผู้นําท้องถ่ิน  เขาเป็นผู้นําตามธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นหอการค้า  สภา
อุสาหกรรมหรือ อสม.เขาเข้ามาด้วยจิตสํานึก  ท่ีน่าชื่นชมก็มีหลายแห่งเช่น บริษัท สยามตาก เขามี
ห้องพักไว้สําหรับพนักงาน – ญาติ ประมาณ 30 ห้อง เป็นห้องแอร์อย่างดี  เขาเปิดไว้ให้บริการอยู่
แล้ว ยังมีการประกอบอาหารเลี้ยง  และมีรถ 3คัน ไว้รับส่งคนตลอด  นี่คือจิตวิญญาณของคน แล้ว
บางบริษัทมีรถเครนก็เอามาช่วยนี่ของเอกชน ในภาคธุรกิจไม่ต้องร้องขอ  แต่ตรงนี้เขามาเอง  ซึ่งต้อง
เรียนว่ามาด้วยจิตวิญญาณท่ีว่า “คนไทยไม่ท้ิงกัน” น่าดีใจ...” 
   ผู้บรหิารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหา-
อุทกภัยภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...หอการค้าฯ ได้ร่วมกับ
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ภาครัฐในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางสมาชิกหอการค้าฯ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและ
เตรียมการป้องกันตัวเองได.้..” 

3.1.2 การมีส่วนร่วมจากการได้รับการร้องขอ หมายถึงการมีส่วนร่วมโดยได้รับ 
การร้องขอจากพ้ืนท่ีชุมชนในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เป็นต้น 

ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกัน 
มหาอุทกภัยภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...การมีส่วนร่วมจาก
การได้รับการร้องขอให้เขามาร่วม เช่น การก่อกระสอบทรายร่วมวางเรียงกระสอบทราย  ทําอาหาร  
เขาเข้ามาด้วยจิตวิญญาณ  จิตสํานึกท่ีอยากมาร่วม  รู้จากข่าวจากสื่อช่องทางต่างๆ ก็อยากมาร่วม...” 
   ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) 
ได้กล่าวว่า “...การท่ีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมนี่มาจากประธานชุมชน และทางเทศบาลนครปากเกร็ด
ป่าวร้องกันมา ขอให้มาช่วยในสถานการณ์อย่างนี้ใครไม่ช่วยกันก็ไม่ได้ ส่วนใหญ่มาช่วยกรอกกระสอบ
ทราย เพราะมันเป็นภาวะท่ีต้องมีความร่วมมือ...” 
   ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหา-

อุทกภัยภาคเอกชน  ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ส่วนมากชุมชนหมู่
ผมจะไปช่วยชุมชนหมู่อ่ืนตลอด เพราะหมู่ 1และ 2กําลังคนไม่พอโทรเรียกเราตลอด...” 

3.1.3 การมีส่วนร่วมโดยมิไดร้้องขอ เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร 
ด้วยจิตศรัทธา จิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ังแรงกายและแรงใจ ตลอดจนทุนทรัพย ์

ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหา- 
อุทกภัยภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555 ) ได้กล่าวว่า “...การมีส่วนร่วมอีก
ประเด็นคือ พวกท่ีเขามาโดยเขาคิดว่าเขาขอมีส่วนร่วม  มาจากการไม่ได้ร้องขอ  แต่มาจากจิต
วิญญาณ  มีหลายอาชีพ  เป็นผู้พิพากษาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใส่เสื้อยืดมาช่วยกรอกกระสอบทราย  
ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร  แล้วบางคนก็เข้ามาบริจาคสิง่ของ บางคนไม่มีเงินก็มาช่วยบริจาคแรงงาน...” 
   ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหา-
อุทกภัยภาคเอกชน  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าว่า “...หอการค้าฯ ได้เข้า
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ํา ในชุมชนท่ีประสบปัญหาอุทกภัย...” 

3.2 การใช้ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล เชิญชวนประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  
เข้ามามีส่วนร่วม การใช้ช่องทางการสื่อสารเป็นการบริหารจัดการการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการนําเสนอข่าวสารเพ่ือร้องขอการมีส่วนร่วมและการจัดการเก่ียวกับข่าวเชิงลบ และ
เพ่ือส่งเสริมข่าวเชิงบวกต่อผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนด้วยการใช้สื่อท่ีมีความ
หลากหลาย เช่น Facebook, Internet, Website การประชาสัมพันธ์ การประกาศ การพูดคุยโดย
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การสื่อสารระหว่างบุคคล วิทยุชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นต้องเป็นสื่อท่ีส่งข่าวสารได้รวดเร็ว ทันสมัย 
สอดคล้องกับผู้ท่ีต้องการสื่อสารเพ่ือร้องขอการมีส่วนร่วม 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...จากท่ีมีการลง Facebook เช่น 
ท่ีคลองประปาแตกผมก็วางแผนกับเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด  ใช้รถ Macro 
จ้วง  แต่ตรง Second Zone  มันต้องวางกระสอบทราย  ระยะทางประมาณ 6 กม. แต่เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลมี 100 กว่าคนมันไม่พอ เราก็ลงข่าวใน Facebook ปรากฏว่า นักศึกษามหาลัยธุรกิจบัณฑิต
มาช่วยเรียงกระสอบทรายเสร็จภายใน ตี 2 ถ้างั้นไม่ทัน  นี่คือจิตสํานึกของคนอยากเข้ามามีส่วนร่วม  
มาช่วยตรงนี้จากการเชิญชวน  จากการลงสื่ออย่างไรก็ตามต้องมีการบริหารจัดการสื่อ เนื่องจากสื่อ
เป็นดาบสองคม  คือทําให้พ่ีน้องประชาชนได้รู้ได้ตื่นตัว  มาช่วยกัน  แต่บางครั้งออกข่าวไม่ตรง  คาด
เคลื่อนทําให้พ่ีน้องเสียขวัญกําลังใจ  ให้ข้อมูลคาดเคลื่อนทําให้การช่วยเหลือไปทับซ้อน  คนท่ีลง 
Internet เก่ง  โทรศัพท์เก่งก็จะได้ประโยชน.์..” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เราเปิด website เทศบาลนคร
นนทบุรีเพ่ือต้องการความร่วมมือช่วยเหลือกรอกกระสอบทราย คนก็มาช่วย...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี1 (สัมภาษณ์เม่ือ5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า   
“...การมีส่วนร่วมในส่วน อบจ.ได้มีแนวทางการบริหารจัดการผ่านการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น เรื่อง
ของทราย ใครอยากได้ให้มาตักเอา เราเอากระสอบทรายมาให้ ประชาชนก็มาเบิกกระสอบแล้วมา
กรอกเอง นํากลับไปเอง เราแจกอยู่ประมาณ 15 วัน โดยนําทรายมากองไว้ ใครอยากได้ก็มาเอาเอง 
ส่วนถุงยังชีพ เรารับอาสาสมัครมาช่วยกันกรอก มาใส่ เราหาซื้อของมาเองโดยตรงจากร้านค้า บริษัท 
สั่งเข้ามาหลายอย่าง  แล้วก็มากรอกถุงรวม ให้คนเข้ามาช่วยกัน…” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2554) ได้กล่าวว่า “...มีการใช้เครื่องขยาย เชิญชวน บางคนก็มาด้วยกําลัง บางคนก็นําสิ่งของมาร่วม
บริจาค...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือเม่ือ 21 กันยายน 2554) ได้
กล่าวว่า “...เราได้มีการประชาสัมพันธ์ เขาก็จะมาดูแลมาช่วยเหลือ ส่วนผมดูท่ีหมู่ 1เราก็ประกาศ
ออกไปขอความช่วยเหลือในเรื่องอาหารและเงิน ซึ่งน่าประทับใจท่ีได้พ่ีน้องประชาชนสามัคคีกัน...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เราใช้เสียงตามสายในการสื่อสารและเราจะติดรายชื่อผู้บริจาคเงินแม้ว่าจะบริจาคแค่ 10 บาท เรา
ติดประกาศให้ทราบ  นอกจากนั้นยังมีการถ่ายรูปภาพการมอบเงินบริจาคด้วย...” 
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 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า    
“...เราผูกใจคนด้วยคําพูดคําจา ณ สถานการณ์วิกฤตอุทกภัยตอนนั้นคนจะเหนื่อยหรือหิว ไม่ได้กินเขา
จะงอแง เราต้องใช้คําพูดหรือเหตุผลให้เขาฟัง..." 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าว่า “...เรา ได้แนะนําวิธีการป้องกันน้ํา
ท่วมในระดับ หมู่บ้าน ครัวเรือน ตามคําแนะนําของจังหวัด โดยผ่านช่องทางต่างๆของเครือข่าย
หอการค้าฯ เช่นวิทยุชุมชน เว็บไซด์หอการค้าจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น...” 

3.3 การใช้แรงจูงใจเชิงบวก กรณีของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัย 
ครั้งนี้ ได้มีการใช้แรงจูงใจเชิงบวกลักษณะของการตอบแทนหรือขอบคุณในคุณค่าของการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ท่ีว่า “คนไทยไม่ท้ิงกัน” น่าดีใจ  
หลังจากมาช่วยเขาก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราก็นําโล่ไปมอบให้เขา  ตรงนี้ต้องชื่นชม...” 

3.4 การตื่นตัวต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือข่าวเชิงลบท่ีได้รับทําให ้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและกลัวว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ จึงมี          
การก่อตัวของความคิดและการกระทําท่ีร่วมมือกันเกิดข้ึน เกิดการเสียสละ สามัคคี เกิดจิตอาสาและ
จิตสํานึกของบุคคลร่วมกัน และอาสาสมัคร 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...มีการบริหารจัดการเกิดจาก
เหตุการณ์ท่ีทุกคนเกิดความกลัว  โดยเดิมไม่ได้คิดท่ีจะออกมาร่วม  พอมีข่าวอุทกภัยทางจังหวัดนั้นๆก็
กลัวว่าจะมีผลกระทบต่อตัวเอง  คือมีตัวอย่างให้เห็น เช่น พิษณุโลก  อยุธยา  อ่างทองก็ท่วมจึงเกิด
ความคิดป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ได้  ทุกคนก็อยากมาร่วมแสดงความจํานงการเสียสละ  และคิดว่าทํา
อย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้บ้านเราน้ําท่วมก็เลยเป็นจิตอาสาเกิดข้ึนเยอะแยะ  ผมคิดว่ามันเป็นภาพ
สะท้อนท่ีพวกเรามองเห็นแล้วว่าเม่ือเกิดน้ําท่วมในพ้ืนท่ีแล้วผลกระทบจะเป็นเช่นไร  จะต้องเกิดวิบาก
กรรมแน่ๆ ทุกคนก็เลยกลัวเกิดความกลัวและตระหนักก็เลยเกิดการช่วยกันหลายด้าน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ผมว่าเป็นเรื่องจิตสํานึก ของคนท่ี
เขาเห็นความยากลําบาก เรามาช่วยกัน...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...การมีส่วนร่วมเกิดจากการกลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับเค้าด้วย แล้วก็อะไรท่ีเราทํา เราทําจริง เกิด
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ประโยชน์จริงๆ ชุมชนก็เห็นกัน มันเห็นผล ผมก็ชี้แจงให้เค้าฟังว่าตรงเรานี้ถ้าไม่ช่วยกัน ตรงส่วนท่ีเรา
ดูแลพัง รบัรองได้เลยว่าท่วมหมดจังหวัดนนทบุร.ี..” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2554) ได้กล่าวว่า “...ชาวบ้านแถบริมน้ําเขารู้แล้วว่าเขาต้องรับสภาพ แต่หมู่บ้านข้างในต้องมีส่วน
ร่วม ครั้งท่ีผ่านมา (2554) มันก็หนักหนา คําว่า “จิตอาสา” เกิดข้ึน และได้รับการปลูกฝังจากข่าวสาร
บ้านเมือง...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2554) ได้กล่าวว่า “...การมีส่วนร่วม มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เม่ือเห็นภัยพิบัติท่ีจะมาถึงตัว จาก
สื่อก็ดี จากการท่ีมองเห็นภัยพิบัติ เช่นในพ้ืนท่ีรอบๆ เช่น บางบัวทอง ดอนเมืองน้ําท่วม ไม่มีอะไรจะ
กิน น้ําเน่าเข้าคลองประปา ดังนั้นชาวบ้านจึงรับรู้โดยจิตสํานึก จิตสํานึกของมนุษย์นั้นเม่ือภัยพิบัติเข้า
มาใกล้ตัว ก็เกิดการรวมตัว เกิดอาสา เกิดจิตสํานึกอาสาเข้ามา ทางฝ่ายภาครัฐหรือว่าทางฝ่ายทํามา
ก่อนเริ่มล้า จงึมีการใช้เครื่องขยาย เชิญชวน บางคนก็มาด้วยกําลัง ผลัดเปลี่ยนกันมา บางคนมีปัจจัย 
บริษัทห้างร้านเอาของมาให้ เอากระทิงแดงมาให้ ลิโพ นม น้ํา ข้าวกล่อง เริ่มเป็นจิตอาสาร่วมกันโดย
ธรรมชาติและสามัญสํานึก เม่ือภัยพิบัติมามามันจะต้องรักกัน มาปรึกษากัน แม้มันอาจจะไม่ได้สื่อด้วย
คําพูด แต่วิธีการปฏิบัติมันมาเอง สามัคคีกันเกิดพลังต่อต้านท่ีจะเอาชนะธรรมชาติ ไม่เว้นแม้กระท่ัง
พระสงฆ์องคเจ้าก็มาร่วม…” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2554) ได้กล่าว
ว่า “...เม่ือเขามองเห็นถึงความเดือดร้อน ก็จะให้ความร่วมมือ คนพิการนั่ง Wheel Chair ออกมาก็มา
ช่วย...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...โดยจิตสํานึกของคนเราเวลาตกทุกข์ได้ยากนิสัยของคนไทยจะไม่ท้ิงกัน  ชุมชนเราไม่แล้งน้ําใจ...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า        
“...การท่ีชุมชนอ่ืนเขามาช่วยเพราะเขาอยากมีส่วนร่วม เขามาด้วยจิตใจท่ีเป็นห่วงและกลัวจะได้รับ
ผลกระทบเพราะบริเวณนี้ตั้งแต่ตําบลบางพังไปจนถึงตําบลตลาดปากเกร็ด ถ้าน้ําเข้ามาได้ ความ
เสียหาย เดือดร้อน มันกินลึกเข้าไปถึงเมืองทองธานีและกินวงกว้าง เพ่ือนๆ ก็เลยเอามาช่วยนิดหน่อย 
ช่วยได้ก็เอามาช่วย...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ผมมีจิตอาสา ใช้รถของ
ตัวเองในการจัดการ จนกะบะท้ายพัง ผมสงสารชาวบ้านจึงคิดร่วมมือในการป้องกันน้ําท่วมท่ีผ่านมา 
นอกจากนั้นผมคิดว่าเรื่อง “ความสามัคคี” สําคัญ คือต่างคนต่างมาร่วมมือกัน...” 
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3.5 การบริหารจัดการชุมชนโดยสร้างการมีส่วนร่วมและสะสมผ่านกระบวนการสื่อสาร 
รูปแบบการจัดกิจกรรม การสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน โดยให้ความสําคัญกับ
ชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รู้สึกว่าตนเป็นผู้มีคุณค่าและมี
ความสําคัญต่อชุมชน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...การมีส่วนร่วมต้องสร้างและสะสม 
เทศบาลได้สร้างกระบวนการนี้ผ่านคณะกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่อง เม่ือเกิดอุทกภัยจึงประสานทํา
ความเข้าใจชุมชน ให้ออกมาช่วยกันในการดูแลป้องกันอุทกภัยครั้งนี.้..” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...เราต้องพยายามให้ความสําคัญกับชุมชน  เข้าไปดูแล  ทําให้ชุมชนเค้าดูแลกันเอง  เค้ารัก
กันเอง  เม่ือชุมชนเค้าเข้มแข็ง  เค้าดูแลกันเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการชุมชน  เรื่องการ
ต่อต้านยาเสพติด และอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามเทศบาลก็มีส่วนเก่ียวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)ใน
พ้ืนท่ีก็เช่นกัน  ตลอดจนภาคส่วนการเมืองก็เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันตลอด  เพ่ือท่ีจะทําให้ชุมชนรัก
กัน ฉะนั้น เวลาทํากิจกรรมแต่ละปี ทางเทศบาลก็จะมีโครงการท่ีสร้างชุมชนสัมพันธ์ ทํากิจกรรม
ร่วมกัน โดยมี สส.เข้าร่วมไปรณรงค์ด้วย  เช่นกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง เราจะมีการส่งเสริมกิจกรรม
ให้กับชุมชน กิจกรรมดีก็จะเข้าไปช่วยส่งเสริมให้เค้าทํากิจกรรมร่วมกันตลอด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
ทําให้คนได้มาพูดคุยกัน  มันก็เป็นรากฐานท่ีทําให้คนชุมชนเหนียวแน่น...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2554) ได้กล่าว
ว่า “...เท่าท่ีสังเกตวิธีชีวิตชาวบ้านแถบนี้ พ่ีน้องของเรายังเป็นชุมชนดั้งเดิมจะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย
กันอยู่แล้ว มีการไปมาหาสู่กัน...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“…ในชุมชนของเราจะมีการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันตลอด เช่น  ปีใหม่  ใส่บาตร  สงกรานต์  รดน้ํา
ดําหัวผู้ใหญ่  เป็นกิจกรรมชุมชน  มีการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้เด็กได้ร่วมสนุก เราทํากันมานานมาก  
เป็นความร่วมมือของคนในชุมชนมาตลอด  แม้กระท่ังงานศพของคนในชุมชนหลายครั้งท่ีเราทําเพ่ือ
ชุมชน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราเริ่มสัมพันธ์กับชุมชน 
เป็นโครงการซึ่งเราเชิญประธานชุมชนของปากเกร็ดท้ังหมดมาประชุมท่ีเมืองทองธานี นายกเทศมนตรี
จะมีวาระท่ีพูดคุยกับชุมชนเราก็ให้นายกฯ มาจัดท่ีนี่เลย มาจัดฟรี พอมาจัดเราก็ขอให้นายกฯ แจ้ง
ประธานชุมชนเรื่องน้ําว่า เวลาเมืองทองธานีมีงานเราต้องการ workforce คือ การมาทํางานชั่วคราว 
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เราสามารถให้คนในชุมชนมาทํางานกับเราได้ เป็นการสร้างงานให้กับชุมชน เราต้องการให้ชุมชนรู้สึก
ว่า อิมแพคเป็นท่ีท่ีเขาสามารถมาฝากชีวิตได.้..” 

3.6 การมีผู้นําชุมชนระดับท้องถ่ิน ผู้นําชุมชนท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนม มีสัมพันธภาพ  
ได้รับการยอมรับยกย่อง ศรัทธาจากชาวบ้าน ช่วยก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม นอกจากนั้น ผู้นําชุมชนยัง
เป็นสื่อบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารแบบตัวต่อตัวและสร้างการบอกต่อได้เป็นอย่างดี ช่วยให้
เกิดการแพร่กระจายข่าวสารความร่วมมือ และการโน้มน้าว และผู้นําชุมชน ยังหมายถึงผู้เป็น
แบบอย่างทางความคิดและการกระทําของชุมชน 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...ต้องยกความดีให้ท่านนายกเทศมนตรีสมนึก เพราะท่านเห็นและให้ความสําคัญ
กับชุมชน ท่านพยายามส่งเสริมทุกอย่างให้ชาวบ้าน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ให้ชุมชนได้มาเจอกัน เกิด
การรู้จักมักคุ้นกัน ไม่ว่ามีโครงการอะไรก็จะลงชุมชนก่อน เม่ือชุมชนได้ผลประโยชน์ ความรักใคร่ใน
ชุมชนก็เกิดข้ึน ถ้าลองชุมชนไม่มีไม่ได้ผลประโยชน์ ก็คงไม่เกิดตรงนี้ แล้วอีกอย่าง สท. สจ. สส. ใน
พ้ืนท่ีดีมาก ทุกคนเอาใจใส่ในพ้ืนท่ี เอาใจใส่พ้ืนท่ีตัวเองชนิดไม่ให้ขาดเหลืออะไร คือทุกคนท่ีเป็น
กรรมการชุมชนจะมีการประชุมกันทุกเดือน ได้รับนโยบายอะไรจากนายกสมนึกมาก็นํามาแจ้ง
รายละเอียด เรียกให้ทุกคนมาประชุม เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมรู้เห็นว่าเค้าต้องทําอะไรกันบ้าง มันทํา
ให้เกิดความสามัคคี เพราะทุกคนคิดว่าเป็นของๆ เราต้องช่วยกันดูแล...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...ผมเป็น สท. เรามีประธานชุมชน ประธานหมู่บ้าน บางทีเขาอยากจะช่วยแต่ไม่รู้
จะช่วยอย่างไร เราก็แจ้งข่าวความต้องการความช่วยเหลือ เช่น เราขาดคน เขาก็ระดมคนมาให้ ขาด
เงินเขาก็จะระดมเงนิมาให้ พอเขาไปครั้งแรก เขารู้ เขาก็ร่วมกันบริจาคเพ่ิมเติมมาเรื่อยๆ ก็รงมยอดท่ี
ได้รับบริจาคและใช้เงินไปเป็นแสน ใครมามอบชุมชนใดมามอบ บริจาค ก็ให้ลงบัญชี รายชื่อและ
จํานวนเงิน เราดําเนินการอย่างโปร่งใส ไม่อยากให้ใครครหาว่าเราทําเผื่อผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการ
แสดงเจตนารมย์ท่ีชัดเจนและโปร่งใสในการช่วยเหลือ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555)ได้กล่าวว่า 
“...พ่ีน้องประชาชนของเราท่ีเป็นประธานชุมชนแต่ละชุมชนก็จะถึงกัน ข่าวสารท่ีออกมาจะเร็วมาก 
สําหรับการประสานงาน แล้วตามหมู่บ้านชุมชนใหญ่ ๆ ปัจจุบันนี้เทศบาลได้อนุมัติงบประมาณให้ติด
เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นมีอะไรเร่งด่วน ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการ
ประกาศเสียงตามสาย...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า    
“...โดยส่วนตัวถ้าทําอะไร ตัวเองจะลงมือทําเองก่อน เพ่ือให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะทําตามเรา เราก็จะมา
ลงมือช่วยเค้า ส่วนประชาชนในชุมชนเสริมสุขนครนี้ เราก็ใช้วิธีการโน้มน้าวจิตใจพวกเขา เขาก็จะไป
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กับเรา แล้วเราก็ไปโน้มน้าวจิตใจผู้คนบริเวณท่ีให้การช่วยเหลือให้มาช่วยกัน เราทําอะไรให้เขาเห็น 
แม้ว่ามันจะเหนื่อย มันจะหนักท่ีลงทุนลงมือทําเอง เช่นการทําความสะอาด เราก็จะลงมือทําเอง และ
ประสานหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือขอน้ํายาทําความสะอาด ขอการสนับสนุนเรื่องต่างๆ เราต้องทํา
เอง...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...การท่ีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมนี่มันมาจากประธานชุมชน...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้มีความเป็นชุมชนก่ึงชนบท ไม่ได้เป็นชุมชนเมือง วัดอาศัยชาวบ้าน ชาวบ้านอาศัย
วัด วัดเป็นจุดศูนย์รวมการทํากิจกรรมต่างๆ เป็นปกติของคนในพ้ืนท่ี ทางวัดก็ต้องออกไปเป็นผู้นําเขา 
(ชุมชน) ก่อน เพราะเนื่องจากคนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นคนแก่ อายุ50-60ข้ึนไปท่ีเฝ้าบ้าน กิจกรรม
ท่ีชุมชนทําร่วมกันท่ีวัด เช่น การทําบุญ เทศกาลต่างๆ เป็นต้น...” 

3.7 การบริหารการมีส่วนรว่มผ่านเครือข่าย การประสานงานและความร่วมมือใน 
การทํางานร่วมกัน จนเกิดสัมพันธภาพและการพ่ึงพาอาศัยกัน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...การบริหารการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่าย คืออย่างเวลามีผผู้จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย เราก็ประสานผ่านราชการ คือ
หอการค้ากับส่วนงานราชการเรามีความสนิทแนบแน่น เพราะเราต้องทํางานกันในหลายๆเรื่อง แล้ว
มันก็นับเป็นข้อดีท่ีระบบมันมี พอถึงเวลาผมก็ไม่ต้องมานั่งถามว่านายอําเภอคือใคร อธิบดีกรม
ชลประทานคือใคร หรือมานั่งหาเบอร์โทร คือเราสามารถต่อสายโทรศัพท์คุยกันได้เลย ผมแค่ประสาน
ว่าวันนี้มีคณะนี้ๆ มา คณะนี้มีอะไรมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้าง เช่นคณะนี้มีขนมจากสระแก้ว ผมก็
จะประสานไปท่ีอําเภอ เค้าก็จะบอกว่ามีศูนย์อพยพ มีเด็กเยอะ ก็มีข่าวขนมไปลงท่ีศูนย์อพยพท่ีมีเด็ก
เยอะ นั่นหมายความว่าประธานชุมชนต้องประกอบด้วยหน่วยงานราชการเป็นผู้ดูแลอยู่คือนายอําเภอ 
เค้าก็จะประสานไปยังชุมชน เพ่ือมอบสิ่งของบริจากให้ชุมชนนี้ ศูนย์อพยพนี้มีผู้เดือดร้อนเป็นใคร 
ประเภทไหน ผมก็รับการประสาน อาทิ การประสานงานไปท่ีโรตารี่เพ่ือให้โรตารี่จะส่งเต็นท์มา ใน
กรณีท่ีศูนย์อพยพไม่เพียงพอ หากเราไม่สามารถจะรู้ว่าท่ีไหนต้องการอะไร เราก็ประสานมาทางผู้ว่าฯ 
หอการค้าประสานนายอําเภอต่างๆ อํา ก็จะทราบว่ามีชุมชนอยู่ตรงนี้ เค้าออกไปไหนไม่ได้ เลยอยู่บน
ถนน ไม่มีเต็นท์ นอนกลางดินกินกลางทรายมีจํานวนก่ีคน เราก็ส่งเต็นท์ไปให้ตามจํานวนท่ีแจ้งมา เป็น
ต้น นี่คือการทํางานระหว่างชุมชน – หอการค้าจังหวัด ร่วมมือกันทุกฝ่าย กับกาชาดจังหวัดเราก็
ทํางานด้วยกัน คือเวลาเรานําของไปแจกหรือบริจาค เช่นในชุมชนอิสลาม เราก็จัดของท่ีถูกต้องตาม
กฎหลักศาสนาเค้า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งของซึ่งรับบริจาคมาจากทางภาคใต้ เราจะมีชุมชนอิสลามอยู่ 
อ.ท่าอิฐ อ.บางบัวทอง เราก็ไปบริจาค ซึ่งผู้ว่าฯ ก็ลุยไปกับผมนั่งรถ ก็ไปบริจาคกันท่ีมัสยิด อิหม่ามก็
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ออกมาต้อนรับ คือยามนั้นพ้ืนท่ีท่ีน้ําท่วมไม่สามารถเข้าไปได้ นั่งเรือกันเข้าไป ทางหอการค้าสภา
อุตสาหกรรมเราก็มีสภาอุตสาหกรรม-หอการค้าส่วนกลาง ตรงนั้นเค้าก็มาช่วยเช่นกัน เค้ามาบริจาค
ให้ท่ีจังหวัด 50,000บาท ของหอการค้าไทยส่วนกลางมีตัวแทน คือ คุณสุรินทร์ โตทับเท่ียง จาก
จังหวัดตรัง นี่คือตัวอย่าง ขอจากเพ่ือนบ้านท่ีเค้าไม่ท่วม หากเค้าไม่เดือดร้อนเค้าก็มาช่วยเรา  
ประธานหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณพยุงศักดิ์ คุณสันติ ซึ่งดูแลสินค้าใน
เครือสหพัฒน์ฯ อยู่แล้ว พวกมาม่า มาแจก...” 

 
4. การฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยหลังเกิดมหาอุทกภัย สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี ้

4.1 การเร่งระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีให้เร็วท่ีสุด ซึ่งมีลักษณะดําเนินการเชิงรุกและ 
วางแผนระดมความคิด ประสานงานในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอาทิ การสูบน้ําออกจากพ้ืนท่ีท่วม
ขัง จัดหาอุปกรณ์เครื่องสูง เครื่องดันน้ํา การทําความสะอาด เป็นต้น 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราต้องเร่งวางแผนให้น้ําออกไป
เร็วท่ีสุด  เพราะคนเมืองนนท์เขารู้ว่ามันดูดออกไม่ได้ เนื่องจากแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําท่าจีนมันสูง
ดูดไปก็ตีกลับเราต้องวางแผนกันตลอด  คิดกันตลอด  ประชุมกันตลอดทุกเช้า กลางวัน เย็น  สาม
เวลา  ปรึกษาวางแผนระดมความคิดกัน เร่งระดมประสานขอเครื่องสูบน้ําออกให้หมด  หาสาร  EM  
มากําจัดน้ําเน่าเสียก็ต้องทําทุกอย่าง...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เราเร่งเยียวยาแก้ไข ช่วยเหลือให้
รวดเร็ว และท่ัวถึง...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ทาง อบจ. เร่งสูบน้ําตามหมู่บ้านต่างๆ ท่ีท่วมขัง พ้ืนท่ีไหนไม่มีอุปกรณ์ เราก็ต้องไปให้การ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ลงพ้ืนท่ีจริง ลงไปตั้งเครื่องสูบน้ําให้ชุมชน โดยส่งเจ้าหน้าท่ีของ อบจ.ไป
ดําเนินการจัดการเอง คุมงานเอง...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...หลังจากน้ําลดการฟ้ืนฟูโดยเทศบาลและชาวบ้านข้างเคียง ผู้ต้องขัง กรมประชาสงเคราะห์ระหว่าง
ท่ีน้ําลดจะเริ่มเก็บทําความสะอาด  เช่น  ศาลาต่างๆ  เรายังต้อง Block กระสอบทรายเพ่ือสูบน้ําออก
ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนถึงจะเรียบร้อย  มีการเคลียกระสอบทรายออก  ช่วงนี้วัดต้องหาจ้างผู้ใช้เครื่อง
มือหนักโดยใช้งบประมาณของวัดหลานแสนบาท...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...แผนในส่วนของการฟ้ืนฟู
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เยียวยา เช่น การซ่อมประตูระบายน้ํา การเตรียมอุดจุดท่ีน้ําท่วมนั้นเพราะเข่ือนมันแตกเป็นจุด แล้ว
มันจะสามารถเอาน้ําออกได้เร็วคือขุด ซ่อมจุดท่ีมันแตกให้เร็ว แล้วทําการดูดน้ําออกมันก็จะลงเร็วกว่า
ท่ีจะปล่อยให้มันไหลไปตามปกติ ตรงนี้ผู้ว่าฯ ได้เรียกประชุมแผนท้ังหมดว่าอุดตรงไหน อะไรท่ีต้องใช้
ในการดูดน้ําออก เช่นการเสริมท่ีสูบน้ํา การเพ่ิมเครื่องผลักน้ํา การเพ่ิมแรงดันในแม่น้ําให้สามารถไหล
ผ่านแม่น้ําเจ้าพระยา ผู้ว่าฯ ได้มีการขอความร่วมมือไปยังเรือผู้ประกอบการเพ่ือช่วยผลักดันน้ํา...” 

4.2 การชี้แจงข้อเท็จจริงและการทําความเข้าใจกับชาวบ้าน ชุมชนต่างๆ เช่น ผลกระทบ 
จากการรื้อกระสอบทราย เป็นต้น 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ตรงนี้เราพยายามชี้แจง  แต่ทุก
คนอยากให้น้ําแห้งเร็ว  นายก  อบต.  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ไม่มีใครเขาไม่อยากให้น้ําท่วมอยู่  บางทีก็
ไปรื้อกระสอบทรายกันเองโดยคิดว่าของฉันท่วมของคนอ่ืนก็ท่วม  ตรงนี้เหนื่อย  ตรงนี้เราพยายามทํา
ชี้แจงทําความเข้าใจ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...อย่างไรก็ตาม การดําเนินการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาจึงเป็นเรื่องของการจัดการตามนโยบายของ
รัฐบาล 5,000 กับ 20,000 ส่วนใหญ่จะติดตามให้ส่วนท่ีมีปัญหาจากชาวบ้านว่าทําไมไม่ได้ 20,000 
เนื่องจากอาจจะเกิดจากรายละเอียดท่ีเขาเขียนขอไป ลงรายละเอียดน้อย ก็เลยไม่ได้เท่ากัน แล้ว
ลักษณะบ้านแต่ละหลัง วัสดุแต่ละหลังไม่เหมือนกัน จึงอธิบายให้เขาฟัง...” 

4.3 การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลท่ีเกิดจากน้ําท่วมขัง รวมถึงการฟ้ืนฟูสถานท่ีสาธารณะ 
ตลอดจนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชน บุคลากร เจ้าหน้าท้ีลงไปช่วยเหลือ
และทําความสะอาดตลอดจนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี  1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...พอดูดน้ําสําเร็จ  ขยะมาก็ต้อง
วางแผน  เพราะรถขยะของท้องถ่ินส่วนมากจมน้ํา  เหลือไม่ก่ีคันต้องไปจ้างเอกชนมา  ขอเงิน
ส่วนกลางมาจัดจ้างรถสิบล้อ  จ้างรถแม็กโครตั้งขยะข้างถนน  หมุนเวียนอยู่เป็นเดือน  ไม่เช่นนั้นขยะ
ก็จะเต็มถนน  เราไม่รอ  รํางานทเชิงรุก...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...หลังน้ําท่วมเราเร่งดําเนินการฟ้ืนฟู
สถานท่ีสาธารณะ อาคารบ้านเรือน จัดเก็บขยะมูลฝอย พร้อมดูแลสุขภาพ และเร่งรัดติดตามเงิน
เยียวยา...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ส่วนของ อบจ.ให้ความช่วยเหลือด้านการเก็บขยะ เราคุมงานเอง ไม่เหมือนการแจกของหรือถุงยัง
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ชีพ เราให้พ้ืนท่ีมารับไปเอง โดยมี สจ.เขาเช็คสํารวจ แต่เวลาทําความสะอาดเราไปดําเนินการเอง ไม่
ว่าจะเป็นอุปกรณ์รถแมคโคร การจ้าง เครื่องสูบน้ํา เราก็จะเอาของเราไป กรณีการจ้างเอกชนมาเราก็
จะไปดูแลควบคุมในพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีประสานงานขอความช่วยเหลือมายัง อบจ....” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555 ) ได้กล่าวว่า “...เรารู้ว่าน้ํากําลังจะลดแล้ว 
ผู้ว่าจังหวัดเรียกประชุม ให้มีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว แผนระยะสั้น เช่น Big cleaning day
ผู้ประกอบการก็มีลูกนอ้ง/ คนงาน ซึ่งไม่สามารถทําธุรกิจได้เพราะน้ําท่วมหมดแต่มีคนงานในมือ แล้ว
เราก็จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเพ่ือให้เค้าอยู่ได้ เราก็ระดมคนงานท่ีเรามีอยู่นี่แหละช่วยกันทําความ
สะอาดเมืองหรือพ้ืนท่ีชุมชนในบริเวณนั้น...” 

4.4 การสํารวจพ้ืนท่ีในชุมชนท่ีมีน้ําท่วมขังเพ่ือเร่งติดตามเงินช่วยเหลือเยียวยาข้ันต้น  
5,000 บาท เช่น การสํารวจพ้ืนท่ีห่างไกล การถ่ายรูป จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลงไปดูแลให้การช่วเหลือ เป็น
ต้น ท้ังนี้ต้องทําการสํารวจอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้า เป็นต้น 
ตลอดจนจัดงบประมาณในโครงการด้านการช่วยเหลือไปสนับสนุนผู้ในรับผลกระทบทางอ้อม และ
เครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น เนื่องจากหลังน้ําลดชาวบ้านบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ อาจ
ขาดแคลนอาหารและปัจจัย 4 อ่ืนๆ เนื่องจากน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เรื่องเยียวยาครอบครัวละ 5,000 
บาท  ทําแข่งกับเวลา  น้ํายังไม่ทันลดเรากลัวชาวบ้านจะเดือดร้อนเราก็รีบสํารวจควบคู่  แต่บางที
ชาวบ้านก็ไม่อยู่บ้าน  ก็เกิดปัญหาได้ไม่ครบถ้วนบางบ้าน  แต่พอน้ําลดคนท่ีชื่อตกค้างสํารวจก็หาว่า
สํารวจเฉพาะกํานัน ญาติกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  อบต. พอมีการสํารวจเพ่ิมเติมก็จบ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...หลังจากน้ําลดแล้ว ยังมี
กระบวนการท่ีจะเยียวยาต่อ เงินเยียวยาท้ังของรัฐบาลท่ีจะช่วยในเรื่องของข้ันต้น 5,000 บาท 
หลังจากนั้นก็มีคนร้องเรียนมาอีกว่า ถึงแม้น้ําไม่ท่วมแต่เดือดร้อน คนท่ีพูดอย่างนี้คือ คนท่ีอยู่ตึกสูง 
คนพวกนี้คือคนท่ีอยู่คอนโด บ้านเอ้ืออาทร คนพวกนี้บ้านไม่ท่วมเพราะอยู่ชั้น 2 น้ําไม่ท่วมแต่เขาก็
เดือดร้อน เพราะเขาเดนิทางไม่ได้ เหล่านี้รัฐบาลก็ดูแลโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมไปช่วยดูแล โดยใช้
โครงการครอบครัวเปราะบาง ความจริงแล้วเงินโครงการครอบครัวเปราะบางมันคล้ายๆ กับ
ครอบครัวท่ีมีสภาพปัญหาสังคม เอาเงินไปช่วยดูแล ให้การสนับสนุน ซึ่งสนับสนุนได้อีกครอบครัวละ 
2,000 บาท...” 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 4 ( สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เทศบาลนครปากเกร็ดได้
ดําเนินการเร่งรัดติดตามเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภยั...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...การฟ้ืนฟูเยียวยา ส่วนงาน สท.ท่ีได้ทําคือ อันดับแรกทางท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจัด
สวัสดิการ ทางเราก็ไปช่วย แจกข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีการดําเนินการจะเช็คจํานวนคน ซึ่งเรามี
กรรมการ ประธานชุมชนอยู่ ลงไปสํารวจตรวจเช็คพ้ืนท่ีว่าบ้านไหนท่ีเดือดร้อน ก็แจกตามนั้น เป็น 
การกํากับควบคุมการแจกถุงยังชีพ ช่วงท่ีมีการรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จะมีข้าราชการประจํา
เข้าไปสํารวจในพ้ืนท่ี และมีการถ่ายรูปไว้หมด บางบ้านไม่มีรูปผมก็ให้ไปประกอบการพิจารณา...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...การเยียวยาต้องไปดูในส่วนนอกแนวก้ันน้ํา  ทางเทศบาลมีนโยบายท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีลงไป
ดูแลตรวจสอบบ้านท่ีเสียหาย  โดยการท่ีมีคําสั่งผ่านไปยัง  กองสาธารณสุขกับกองสวัสดิการท่ีเค้าดูแล
เก่ียวกับมวลชนโดยตรง  ก็เลยลงไปสํารวจโดยกองช่าง  คือเราทํางานกันเป็นทีมจะดูความเสียหาย
และจ่ายเป็นงบท่ีหลวงตั้งไว้ให้  เป็นการฟ้ืนฟูเยียวยาในส่วนหนึ่ง...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2554) ได้กล่าวว่า “...การเยียวยา คือ เราก็ประสานงานว่าอันไหนท่ีเขาควรจะได้ เราก็ติดตามให้ เรา
ไปสํารวจให้เขา ติดตามให้เขาว่าอันไหนเขาควรจะได้2,000 และ 5,000บาท เป็นเงินท่ีมาจากรัฐ แต่
ท้องถ่ินจะต้องไปสํารวจความเสียหาย เราก็มีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล กองสวัสดิการท่ีดูแลอยู่ การ
เยียวยาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของงบประมาณ...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เราจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  5,000 บาท...” 

4.5 การสํารวจพ้ืนท่ีและเร่งชี้แจงเรื่องงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาเพ่ิมเติม 20,000  
บาท โดยยึดหลักความถูกต้อง  โปรง ใสตามระเบียบราชการ มีการบริหารจัดการและ                  
การประสานงานท่ีรวดเร็วเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เข้าใจของประชาชน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ต่อมามีเรื่องเยียวยา 20,000 
บาท  ค่าซ่อมบ้าน  ตรงนี้มันน่าจะยกเว้นระเบียบ คืออย่าไปใช้ เพราะว่าระเบียบการคลัง 6 ข้อ มันใช้
ดุลยพินิจ ขนาดเราตั้งตัวแทนท้องถ่ินดูแลพิจารณา แต่มันจํากัดด้วยเงื่อนไขเวลาต่างๆ คือ ความเร่ง
รีบ ก็มีการสํารวจไม่ 100% มันเกิดความลักหลั่น ทําฉันได้ 5,000 บ้านนั้นได้ 10,000 กว่า ท่ีว่า
สํารวจตามระเบียบกระทรวงการคลัง บ้านเรือนเสียหายพวกเฟอร์นิเจอร์เขาไม่ให้ ไม้อัด มันพังหมด
แต่ไม่ได้ มันได้เฉพาะตัวโครงสร้าง มันก็เลยทําให้เกิดม็อบต่างๆ  ต้องชี้แจง...” 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...รัฐบาลก็ใจดีพยายามท่ีจะเอา
กฎหมาย ระเบียบท่ีจะดูแล ผู้ท่ีประสบภัยพิบัติมาช่วย ซึ่งภัยพิบัตินั้นมีระเบียบของ ปพ. เขาเคย
ช่วยเหลือคนท่ีประสบภัยพิบัติเยียวยาจํานวน 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในการให้เงิน 
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่เข้าใจ หรือบางคนรู้แต่ไม่พยายามจะเข้าใจ เพราะอยากได้เหมือนกับ
คนอ่ืนเขา  มันก็เลยเกิดกรณีไปปิดถนนประท้วง...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...การดําเนินการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาจึงเป็นเรื่องของการจัดการตามนโยบายของรัฐบาล 5,000 
กับ 20,000 ส่วนใหญ่จะติดตามให้ส่วนท่ีมีปัญหาจากชาวบ้านว่าทําไมไม่ได้ 20,000 เนื่องจากอาจจะ
เกิดจากรายละเอียดท่ีเขาเขียนขอไป ลงรายละเอียดน้อย ก็เลยไม่ได้เท่ากัน แล้วลักษณะบ้านแต่ละ
หลัง วัสดุแต่ละหลังไม่เหมือนกัน จึงอธิบายให้เขาฟังนอกจากนั้นก็จะมีบ้านท่ีอยู่นอกแนวก้ัน นอกจาก
จะท่วมนานแล้ว แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียหายมากกว่าและนานกว่า ทําไมได้เงินเท่ากัน ท้ังๆ ท่ีด้านใน
ท่วมเป็นบางหลัง  แต่เขาท่วมมานานแล้ว แต่การเยียวยาทําไมได้เท่ากัน ผมก็ได้มีการชี้แจงว่าเป็น
เรื่องนอกเหนือการช่วยเหลอื เพราะมีสาเหตุจากธรรมชาติ เราไม่สามารถช่วยได.้..” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศกจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...การจ่ายเราก็ยึดหลักตามความถูกต้อง  ตามระเบียบราชการ  ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ให้
ทําเรื่องร้องเรียนมาพิจารณาทางเทศบาล นายกสมนึกก็ให้รองนายกลงมารับผิดชอบ  ไปดูในส่วน
หน่อยงานนั้น  ลงไปดูว่าชาวบ้านเดือดร้อนอะไรอีก ตรงนี้ก็พยายามฟ้ืนฟูเยียวยาไปพร้อมกัน...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2554) ได้กล่าวว่า “...เราติดตามในส่วนท่ีชาวบ้านต้องได้รับเงินเยียวยา เหมือนบางทีเรื่องดองอยู่ไม่
ส่งเรื่องเงินช่วยเหลือชาวบ้านก็ไม่มา มันต้องมีการไปสํารวจ เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีเราช่วงการฟ้ืนฟู
เยียวยาจะไม่มีการร้องเรียน ไม่มีปัญหาเรื่องม๊อบ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2554) ได้กล่าวว่า 
“...เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีจะลงไปสํารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เงิน 10,000 และ 20,000 บาทมันช่วย
อะไรไม่ได้มาก บางบ้านเสียหายมาก ก็จะเกิดปัญหาอย่างท่ีเป็นข่าวว่ายังไม่ได้รับเงิน อันนี้ข้ึนอยู่กับ
การบริหารจัดการของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต้องลงพ้ืนท่ีด้วยความเร่งด่วน หากเราเสนอนําเสนอข้อมูลไป
ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีมาดูความเสียหายรีบสรุปส่ง ผมมองว่าถ้าตรงไหนทําได้เร็ว ส่งได้เร็วก็จะส่งผลการ
อนุมัติเงินในส่วนกลางได้เร็วก่อน เพราะฉะนั้น ในระบบตรงนี้ยังไม่ได้มาตรฐาน...” 

4.6 การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชน  
เช่น การซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ถนน และสาธารณสถาน เป็นต้นในการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ คือ 
เป็นความดูแลและรับผิดชอบโดยรัฐบาล 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...จากน้ําลดแล้วก็เป็นช่วงท่ี
ต้องมาดูแลในเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน ก็เป็นเรื่องของการท่ีรัฐบาลพยายามทําให้ตลอดรัฐบาล
ในช่วงนั้นมีความพยายามท่ีจะกระจายให้หน่วยราชการรับผิดชอบ เช่น พ้ืนท่ีนนทบุรี ก็ให้รัฐมนตรี
ปลอดประสพเข้ามาดูแลส่วนของกระทรวงคมนาคมเน้นย้ําการช่วยเหลือแม้น้ําท่วมประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยกําหนดว่า ทําอย่างไรจะกู้ถนนให้คนสัญจรได้ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงเข้ามาดูแลใน
ส่วนของทางหลวงแผ่นดิน แล้วจัดสรรงบประมาณสนับสนุน แต่ท่ีสุดแล้วการบริหารงานในระดับ
ภูมิภาคก็ต้องมี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ดูในภาพรวมว่าในเรื่องการกู้ถนนสายต่างๆ โดยใช้
เงินมาจากกรมทางหลวง ส่วน อบต.ดูแลในส่วนของท้องถ่ิน ส่งผ่านมาทางจังหวัด ใช้งบดูแลสนับสนุน
ท้องถ่ิน โดยใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานท่ีผู้ปฏิบัติ แต่ท้ังหลายท้ังปวง งบประมาณเป็นของส่วน
ราชการท้ังสิ้น...” 

4.7 การสร้างขวัญกําลงใจแก่ผู้ประสบมหาอุทกภัยซึ่งสามารถกระทําได้หลายลักษณะ  
อาทิ การเยี่ยมเยียน การปลอดโยนจิตใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความหวัง กําลังใจ อนาคตและสุขภาพจิต เป็นต้น 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ระหว่างเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนั้นเราก็ไปเยี่ยมเยียนเขาเสมอ ท่านนายกก็ไปเยี่ยมเยียน ถาม
สารทุกข์สกุดิบ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...หลังจากน้ําท่วมแล้วเราต้องดูแสสภาพจิตใจ มีการปลอบใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมหา
อุทกภัย...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...ช่วงการฟ้ืนฟูเยียวยานั้นต้องยอมรับว่าคนเราน้ําท่วมบ้านสุขภาพจิตจะเสีย เรา
กลุ่ม อสม. ชุมชนจะเข้าไปดูแล ไปให้กําลังใจเค้าไปช่วยฟ้ืนฟูสภาพจิตไปปลอบขวัญให้กําลังใจว่าจะ
พูดแต่สิ่งท่ีดีๆ  เพราะว่าเราพยายามท่ีจะไปช่วยบํารุงขวัญ  ทํากิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพบ้าง  
ช่วยแนะนําการออกกําลังกาย  เพราะการนั่งๆนอนๆอยู่เฉยๆ  มันจะทําให้เป็นโรคซึมเศร้า...” 

4.8 การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐและเอกชน ด้านงบประมาณ 
ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค รวมถึงการจัดตั้งศูนย์รับบริจาค 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าว
ว่า “...เราได้รับการสนับสนุนจากท้ังทางสมาคมพ่อค้า เทศบาลนครนนทบุรีท่ีจัดงบประมาณส่วนหนึ่ง
ท่ีจะดูแลพ่ีน้องหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม โดยท่านรองนายกเทศบาล ท่านได้เข้ามาดูแล
ด้วยสว่นหนึ่งในพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยกันบรรเทาท้ังแจกข้าวสารอาหารแห้ง...” 
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 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2554) ได้กล่าวว่า 
“...ภาคเอกชนทุกภาคส่วนลงมาช่วยเหลือ ตลอดจนสื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง3 และช่องอ่ืนๆ ได้มาทํา
ข่าว นอกจากนั้นยังมีพ่ีน้องประชาชนท่ีจะมาช่วยเหลือได้นําสิ่งของมาสนับสนุนธนาคารไทยพาณิชย์ 
ศูนย์อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานีห้างเซนทรัล จะมีส่วนร่วมอย่างมากในการช่วยเหลือเทศบาลนคร
ปากเกร็ด  โดยเฉพาะพ่ีน้องท่ีเป็นชุมชน หมู่บ้านใหญ่ เช่น หมู่บ้านประชาชื่น ได้จัดตั้งศูนย์รวมบริจาค 
ซื้อสิ่งของมาบริจาค โดยมีสมาชิกเทศบาล (สท.) คอยประสานงานว่าขาดแคลนอะไร และมีการระดม
เงินมาซื้อของมาทําอาหาร...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีการระดมเงินบริจาค
ในชุมชนเราและชุมชนท่ีไม่น้ําท่วมผ่านเสียงตามสาย ไปช่วยชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ ก็ได้หลายหม่ืน
บาท โดยนําเงินไปซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาด แปรงขัดพ้ืน แฟ้บให้เค้า ช่วยเยียวยาให้เขา...” 

4.9 การจัดสรรงบประมาณท้องถ่ิน เป็นการดําเนินงานในส่วนของเทศบาลในการจัดสรร 
งบประมาณท้องถ่ินเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ชุมชนในพ้ืนท่ีรับน้ําหรือเสียสละยอมให้ท่ีพักอาศัยเป็น
เขตพ้ืนท่ีรับน้ําและป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีสําคัญและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ จํานวน 2,000 บาท 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้อถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2554) ได้กล่าวว่า 
“...ในเบื้องต้นทางเทศบาลนครปากเกร็ดจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งท่ีจะนํามาใช้ได้ทันที เช่น นํามาซื้อ
ยารักษาโรคต่างๆ ถุงยังชีพจะลงไปสู่พ่ีน้องประชาชนริมแม่น้ํา เราจะนําไปมอบให้ถึงบ้านในส่วน
เทศบาล และเงินสดไปมอบให้บ้านละ 2,000 บาท...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เทศบาลนครปากเกร็ดมอบเงินให้ ครอบครัวละ 2,000 บาท...” 
 4.10 การอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น การประสานงาน การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือท่ีสะดวกในการจราจรแก่ผู้ประสงค์หรือ
องค์กรต่างๆ ท่ีจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําลด และอยู่ในพ้ืนท่ีล่อแหลมเพ่ือ
ช่วยเหลอืได้ทัน เป็นต้นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นส่วนกลางรับความช่วยเหลือ และประสานงาน 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ชุมชนเราก็จะช่วยอํานวยความสะดวก  เช่น แจ้งวันเวลาท่ีเทศบาลฯ จะมาดําเนินการ  
ประสานงานให้กับทางเทศบาลฯ  ในการให้ความช่วยเหลือหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องรัฐบาลช่วยเหลือใน
การซ่อมแซมบ้าน  สมาชิดชุมชนก็จะมารับเอกสารได้ท่ีทําการชุมชน  เราจะพาไปแจ้งความท่ีสถานี
ตํารวจ  แจ้งวันท่ีเทศบาลให้ไปรับเงินตามกําหนดอย่างเร่งด่วน...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า          
“...หลังน้ําลดเราตั้งใจจะปิดศูนย์ตรงวัดหงส์ แต่ยังมีนักศึกษาท่ีเล่น Facebook ต้องการมีส่วนร่วม
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ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเราจึงหยุดไม่ได้ ต้องกลับไปท่ีศูนย์อีก เพ่ือไปดูแลช่วยเหลือเรื่องการนัด
หมาย ทางวัดหงส์และสมาชิกชุมชนวัดหงส์เขายังทํากับข้าวเพ่ือไปช่วยเหลือชุมชนในเขตปากเกร็ด 
และยังช่วยเหลือชุมชนต่างๆ เช่น  ชุมชนบางคูวัดซึ่งน้ํายังไม่ลด  อาหารไม่พอเค้าจึงร้องขอน้องๆ ท่ี
เล่น Facebook ให้มาช่วย เค้าจะมาจากท่ีต่างๆ และนัดมาเจอกันท่ีวัดหงส์ บางคนก็เอาข้าวและ
กับข้าว น้ําดื่มมาร่วม ทางเทศบาลนครปากเกร็ดก็จัดรถบริการ เทศบาลฯ ไม่ใช่แค่ป้องกันตัวเอง แต่
ยังไปช่วยฝั่งโน้นด้วย โดยใช้เรือหางยาวบรรทุกของไปช่วยเหลือ ต่อจากตรงนั้นเราก็ช่วยเยียวยาเค้า
ไปด้วยหน่วยงานของรัฐท่ีจะเข้ามาช่วยในพ้ืนท่ีเราก็คอยประสานให้ความช่วยเหลือ เราเป็นส่วนกลาง
รับความช่วยเหลือไปช่วยท่ีอ่ืนต่อไป...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า        
“...วัดให้การช่วยเหลือ เช่นหน่วยงานเทศบาลนครปากเกร็ดได้นําอุปกรณ์ทําความสะอาดมาไว้ท่ีวัด 
ให้วัดเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือเหตุผลท่ีเทศบาลฯ ใช้วัดหงส์ฯ เป็นจุดศูนย์กลางคือ เราเป็นวัดท่ี
ทางเข้าออกง่าย และมีลานจอดรถสะดวก โดยใช้โรงเรียนวัดหงส์ทองนอกจากนั้นยังมีท่ีวัดช่องลมอีก
แห่งท่ีใช้เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือ เพราะเป็นส่วนท่ีมีพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการเข้าของน้ํา ดังนั้น
เทศบาลฯ ก็จะวางศูนย์กลางเป็นจุดๆ หลายจุด เช่นวัดกลางเกร็ด วัดหงส์ทองและวัดช่องลม...” 
 

5. แนวทางในการบริหารจัดการป้องกันมหาอุทกภัยในอนาคต สรุปประเด็นสําคัญได ้
ดังนี ้

5.1 การสํารวจพ้ืนท่ีท่วมเพ่ือหาสาเหตุของการไม่สามารถป้องกันมหาอุทกภัยครั้งท่ีผ่าน 
มาได้ เม่ือมีการสํารวจแล้วควรมีการจัดการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือ
วางแผนป้องกันระยะยาวและยั่งยืนควรมีการดําเนินงานท้ังในระดับรัฐาบาล ท้องถ่ิน ชุมชน ท้ังนี้เพ่ือ
เป็นการวางแผนจัดทําโครงการป้องกันในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบวงจร 
รวมถึงการสํารวจความต้องการของชุมชนในการป้องกันอุทกภัยในอนาคต 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ปีนี้หลังจากน้ําแห้งแล้วเรา
ประชุมทุกส่วนราชการ  ภาคประชาชน  สภาหอการค้า สภาอุสาหกรรม ให้ ReX – ray ว่าปีท่ีแล้ว
น้ําท่วมมันเกิดจากอะไรบ้าง นอกจากนั้นพอน้ําออกจากพ้ืนท่ีแล้วเรามีปัญหาอะไรบ้าง ทําอย่างไร
เพ่ือให้น้ําออกจากพ้ืนท่ีท่วมขังเร็วท่ีสุด และเราทําอะไรบ้างหลังจากได้มีการประชุมกันหลายครั้ง...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...รัฐบาลมีนโยบายสั่งการมาท่ีผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้กําหนดแผนระยะยาวแผนยั่งยืน  โดยเฉพาะจุดล่อแหลมท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ําหลาก
หรือมีปริมาณน้ํามาก การประสานไปทางผู้ว่าฯ  ส่งไปยังท้องถ่ินให้สํารวจ  แล้วทําโครงการส่งมาท่ี
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จังหวัด  ทางจังหวัดก็ทําแผนท่ีส่งไปยังสํานักนายก  ทําเรื่อง  ทําโครงการ  ตั้งงบประมาณเพ่ือจะมา
ทําการป้องกัน  แผนระยะยาว  ซึ่งตามริมแม่น้ําก็อาจเป็นแนวเข่ือนท่ียังไม่ได้ดําเนินการ  หรือ
ยกระดับถนนเพ่ือเป็นแนวป้องกันน้ําบางส่วน  ในเทศบาลนครปากเกร็ดมีบริเวณถนนสุขาฯ 1 และ 2 
เป็นพ้ืนท่ีป้องกันน้ํา ดังนั้นแนวทางเตรียมการป้องกันในอนาคต  ส่วนใหญ่ตัวแม่คือ  รัฐบาล  เป็น
ผู้สํารวจแล้วมากําหนดว่า  ในพ้ืนท่ีตรงไหนจะได้รับผลกระทบบ้าง  มีแผนป้องกันเตรียมไว้หรือยัง  มี
วัสดุอุปกรณ์ป้องกันแนวน้ําท่วมหรือยัง  ไม่ว่าจะในคูคลอง  แม่น้ําท่ีจะรับสภาพน้ําไว.้..” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...แนวทางการบริหาร ในส่วนนี้
แต่ละจังหวัดก็ได้ให้หน่วยงานภาคราชการต่างๆ ไปสํารวจดูแล้วว่าในกรณีท่ีมีปริมาณน้ํามากๆ เขา
ควรท่ีจะหาแนวทางในการป้องกันอย่างไร...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เรามีการลงพ้ืนท่ีสํารวจเพ่ือวางระบบป้องกัน เช่น บางคลอง บางท่อระบายน้ํา บางจุดเสียหาย 
บางจุดควรจะมี Flood วาว ไว้เปิดปิดอัตโนมัติ พอน้ําข้ึนเราปิดเองเลย เราไม่ต้องใช้กําลังคนไปหมุน
หรือดูแลตรงนั้น เพราะท่ีผ่านมาไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไร เพราะบางทีมันไหลจากแม่น้ําเข้ามาโดยเรา
ไม่รู้ว่าตรงไหน  ดังนั้นเราจึงต้องลงพ้ืนท่ี แล้วไปถามและสํารวจท่อ เพ่ือจะได้รู้ว่าจะไปบล็อกกัน
ตรงไหน...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ํา ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีการลงพ้ืนท่ี การใส่ใจกับพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดอุทกภัย...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ขณะนี้เทศบาลได้ส่งทีมงานป้องกันมาแล้วในการเรียงทราย  ทางชุมชนเขาก็เข้าไปสํารวจความ
ต้องการของชุมชน  เช่น  บ้านไหนต้องทําสะพานเดินบ้าง  เรียงทรายโดยมีเจ้าหน้าท่ีมาจากเทศบาล
เป็นผู้ดําเนินการ แต่เราจะเข้าไปประสานอํานวยความสะดวกเรื่องอาหารการกินและสนับสนุนเงิน
ค่าอาหารเป็นประมาณนี้  แต่เราจะบอกกับคณะกรรมการชุมชนเราทุกคนว่าช่วงนี้เราต้องหม่ันดู  
ออกสํารวจสถานการณ์ต่อเนื่อง  ให้การช่วยเหลือ  อํานวยความสะดวกมีการชี้แจงกับชาวบ้านเพ่ือ
ถามความต้องการความช่วยเหลือความจําเป็นเรื่องได้แจ้งเตือนการยกของข้ึนท่ีสูง...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ต้องมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนในการป้องกันอุทกภัยในอนาคด เช่นเรื่องท่ี
ชาวบ้านสวนใหญ่ไม่อยากให้ทําเข่ือน ควรมีการสํารวจ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กว่าวว่า “...เราก็คิดว่า แล้วปีหน้ามัน
จะเป็นอย่างไร สิ่งแรกท่ีเราต้องเตรียมคือ การพิจารณาว่าคราวท่ีแล้วมันมีปัญหาตรงไหน น้ํามันท่วม
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เข้ามาในเมืองทองธานีเพราะมันไม่มี floodway เราก็เลยมาเจาะถนนเป็นร่องน้ํา “Permanent 
(ถาวร)” แล้วก็ปิดฝาไว้ ก็เลยเป็น “Open Floodway”...” 

5.2 การจัดขุดลอกคูคลอง  ควรมีการขุดลอดคูคลองเพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบคูคลอง  
ล้างทําความสะอาดให้สามารถระบายน้ําและใหลลงแม่น้ําออกสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจน
เป็นการป้องกันการอุดตันของลําคลอง 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...หลังจาก Re X – ray เรามี
โครงการขุดลอกคูคลองท้ังหมด  เครื่อง Flagship ไม่ได้ดูดแต่นนทบุรี แต่มันดูดตั้งแต่จังหวัด ต้นน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา มันก็จะเป็นจิ๊กซอ  น้ําก็จะไหลเร็วข้ึน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เราดําเนินการปรับระบบคูคลองให้
สามารถรองรับน้ําได้ท้ังน้ําฝนและน้ําเหนือ...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...มีการขุดลอกคูคลองทําไปแล้ว โดยก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําทุกปี แต่หลังจากท่ีทําแล้ว ฝนตกท่ีผ่านมาก็
เห็นผล เพราะทุกปีต้องสูบน้ําท่วมขังออกติดตั้งเครื่องสูบน้ําฝนท่ีตกลงมา แต่ปีท่ีแล้วขุดลอกคูคลอง
แล้วสูบน้ําออกน้อยมาก...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กว่าวว่า “...เราก็ทําเรื่อง “ระบบ
ระบายน้ําท้ังหมด”  ซื้อปั๊มน้ําใหม่สั่งซื้อมาจาก Sweden ตอนมหาอุทกภัยปี 2554ปั๊มน้ําหายากมาก 
ต้องแย่งกัน ตอนเราก็มีแค่ปั๊ม Mobile  จะไปซื้อจากเดิมของราคา 5-7 หม่ืน ขายเราแสนห้า ตอนนั้น
อะไรๆ ก็แพงหมด เรือปกติ800-1,200 ขายกัน 7-8 พัน ไม่ซื้อก็ไม่ได้ก็เลยซื้อซะเลย ปั๊มน้ําก็สั่งมา
อย่างดีท่ีสุด ปั๊มเก่าก็ทําการ Over Hall กันใหม่หมด ก็เตรียมตัวรับก็ทําความสะอาดร่องน้ํา...” 

5.3 การจัดการซ่อมแซมประตูระบายน้ําท่ีชํารุด และจดัทําประตูน้ําถาวร 
ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย 

ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...หลังจาก Re X-ray หากพบว่า
ประตูระบายน้ําท่ีมันชํารุดแล้วไม่ได้ซ่อมจริงจังให้ซ่อมท้ังหมดก็ได้มีการดําเนินการซ่อมและติดตั้งเพ่ิม
บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยามันขาดประตูระบายน้ําอยู่ 3 ประตูคือ ประตูระบายน้ําบางกรวย  บางบัว
ทอง คลองพระอุดมประตูระบายน้ําบางกรวยก็จะป้องกันไม่ให้น้ําไปท่วมบางกรวยประตูระบายน้ํา
บางบัวทองก็จะป้องกันไม่ให้น้ํามาท่วมบางบัวทองประตูระบายน้ําคลองพระอุดมก็จะป้องกันไม่ให้น้ํา
ไปท่วมอําเภอปากเกร็ดท้ัง 3 ประตูระบายน้ํานี้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณดําเนินการจัดทําแล้ว  แต่
ต้องใช้เวลา 2 ปีกว่า...” 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีโครงการท่ีจะทําการปิด
คลองใหญ่ๆ 4 คลอง ทางฝั่งตะวันตก 1) คลองพระอุดม2) คลองบางบัวทอง3) คลองอ้อม4) คลอง
บางกรวยขณะนี้ คลองอ้อมทําเสร็จแล้ว ขณะนี้ได้งบประมาณปิดคลองบางกรวยแล้ว ได้รับ
งบประมาณท่ีจะปิดคลองพระอุดมเรียบร้อย คลองบางบัวทองได้รบังบแล้ว...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ  9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ในส่วนเทศบาลนครนนทบุรี ได้
เปลี่ยนแผนในการซ่อมแซมประตูระบายน้ําท้ังหมดและในส่วนท่ีไม่เป็นโครงสร้าง เราได้มีการปรับปรุง
ประตูน้ําต่างๆ เสริมหูช้าง เทคอนกรีตหมดแล้ว...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เรามีการปรึกษา พูดคุยท้ังในสภาและนอกสภา เก่ียวกับการป้องกันในอนาคตท่ีจะค่อนข้าง 100% 
ตอนนี้มีแผนแล้ว คือลําดับแรก เรามีประตูน้ําทุกบาน บางบานจะอยู่ด้านในเข้ามา ไม่ได้อยู่ริมปาก
แม่น้ํา ไม่อยู่ปากคลอง ดังนั้นบ้านท่ีอยู่นอกประตูน้ําก็จะท่วม ก็เลยมีการย้ายประตูน้ําไปไว้ท่ีริมแม่น้ํา 
ประมาณ 10 กว่าบาน นี่คือโครงการแรก...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ชุมชนแถวปากเกร็ดมีส่วนหนึ่งท่ีอยู่ริมแม่น้ํา เราก็ติดตามสภาวะน้ํา (และเราทําคัน และกระสอบ
ทรายก้ันกันทุกปีเม่ือถึงฤดูน้ําหลาก) โดยเทศบาลนครปากเกร็ดคอยมาดูแลประตูน้ํา และจุดไหนท่ี
ชํารุดต้องมีการแก้ไข...” 

5.4 การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เครือ่งผลักดันน้ํา และจัดทําสถานีสูบน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธ-ิ 
ภาพในการสูบน้ํา ดันน้ําสู่แม่น้และทะเล โดยเฉพาะการจัดทําสถานีสูบน้ําควรมีการจัดทําข้ึนทุกคลอง 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เครื่องสูบน้ําท่ีไม่พอก็ให้ไปติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําท่ีมีปัญหาตั้งแต่ปีท่ีแล้วปีนี้เราก็ไปตั้งเพ่ิมเช่น  เดิมแม่น้ําเจ้าพระยามีเครื่องสูบอยู่ 30
เครื่อง สูบได้วันละ3 ล้าน ลบม. / วัน ก็ไปเพ่ิมอีก 47 ตัว  สามารถสูบเพ่ิมได้อีกวันละ 8 ล้าน ลบม. / 
วัน  รวมแล้วเป็น 11.5 ล้าน ลบม. / วัน เพ่ิมอีกสองเท่า  ส่วนแม่น้ําท่าจีนพอเวลาออกดูดน้ําออกทาง
ตะวันตกไปหาแม่น้ําท่าจีน แม่น้ําท่าจีนเดิมมี 47เครื่องเราเพ่ิมอีก 57 เครื่องเดิมเราสูบน้ําวันละ 12
ล้าน ลบม. / วัน  สูบได้อีก 13 ล้าน ลบม. / วัน รวมเป็น 25 ล้าน ลบม. / วัน เพ่ิมได้อีกเท่าตัวกว่า  
มันจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดน้ําออกนอกจากนั้น  ของเราขนาบ – ขวา  เราจะมีคลองไขว้ คลอง
พระพิมล  คลองพิมลราชา  คลองโยง  คลองขุนศรี  ตรงนี้  คลองมันยาว  ปีท่ีแล้วเรามีเครื่องผลักดัน
น้ําต้องใช้เรือ  ต้องมีเครื่องผลักดันน้ําอีก 150 ตัว  ท่ีจะดันน้ําออก  นอกจากนั้นเรายังมี Mobile 
Unit เครื่องสูบน้ําท่ีไปติดตั้งแล้วเป็นฟิคครอสอีก 258  ตัวขนาดใหญ่ท่ีจะไปเสริมอีก  สรุปแล้วจะเบา
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ข้ึนเพราะปีท่ีแล้วเราหาเครื่องสูบน้ํายากลําบากทีนี้ทางทิศใต้คลองมหาสวัสดิ์  เราเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูดน้ําออกไปทางนครปฐม  เพ่ิมอีกประมาณ 10 เท่า ออกจาก กทม.  แล้วก็มีเครื่องผลักดันน้ํา
ออกจากทางประตูฉิมพลี  เพรามันจะออกได้ 3ทางนี่คือเรื่องเครื่องสูบน้ํา...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เราได้ดําเนินการจัดทําสถานีสูบน้ํา
ให้ครบทุกคลอง...” 

5.5 การจัดทําแนวคันก้ันน้ําหรือเสริมถนนให้สูงข้ึนเพ่ือป้องกันน้ําสูงท่วมถนนและ 
สามารถใช้ถนนได้เม่ือมีน้ําท่วมขัง ตลอดจนสามารถสูบน้ําออกจากถนนได้รวดเร็ว 

ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย 
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1  (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ตรงแนวคันดินก้ัน ตาม
ธรรมชาติเราต้องรอถ้าจะสูบน้ําได้ก็ให้ไปเสริมถนนให้สูงข้ึนเวลาสร้างแนวคันก้ันน้ําจะได้ใช้กระสอบ
ทรายในการก้ันไม่มากเนื่องจากมันมีแนวคันดินก้ันอยู่แล้ว  เวลาน้ําลดจะได้สูบน้ําได้ง่ายดังนั้นบริเวณ
แนวถนนจะเป็นแนวคันก้ันน้ําโดยยกให้สูงข้ึน  ตรงถนนสาย 340, 345 และ 346  เรายกสูงและเรามี
แบร์ริเออร์ เตรียมพร้อมไว้ซึ่งเป็นของกรมทางหลวง  และกรมโยธาธิการ ดังนั้นริมฝั่งตะวันออก  
เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ดเอาอยู่ แต่ฝั่งตะวันตกท่วมหมดเราก็ไปเอาแนวถนน
ธรรมชาติยกให้สูงข้ึนตลอดแนวซึ่งขณะนี้กําลังทําอยู่ก็จะสร้างความม่ันใจให้เห็นในแนวทางป้องกัน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีแนวความคิดใหม่ คือถ้า
ให้ดูแนวถนนของท้องถ่ิน ซึ่งมันมีอยู่แล้ว ซึ่งน่าจะมีแนวทางหลวงท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น อบต. หรือ
เทศบาลสร้าง ท่ีใกล้แม่น้ําท่ีสุด เอาแนวนั้นข้ึนมา ไหนๆ จะเสียเงินแล้ว เอาแนวนั้นข้ึนมาเพ่ือท่ีจะช่วย
ดูแลพ้ืนท่ีให้ได้มากท่ีสุดวิธีคิดนี้ไม่ได้หมายความว่า ต้องยกถนนท้ังหมด บางพ้ืนท่ีถ้าหากไม่สามารถยก
ถนนไดก็้ทําเป็นแบริเออร์คล้ายๆ กับเป็นแท่งคอนกรีตเอามาก้ันน้ํา เพราะถ้าทําถนนท้ังหมดมันจะเกิด
ผลกระทบกับสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่ม ถ้าเรายกถนนไปสูง
ท้ังหมด...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ควรปรับถนนให้อยู่ในสภาพท่ีดีเพ่ือเตรียมการป้องกัน เพราะปีท่ีแล้วเราใช้ถนนก้ัน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กว่าวว่า “...ท่ีเห็นชัดเจนก็คือเราทําถนน
ใหม่ท้ังเส้น ถนนเก่ามันต่ํามาก ตอนนี้เรายกถนนข้ึนมาอีก50เซนติเมตร ตอนนี้ถนนเส้นหลักจากแจ้ง
วัฒนะไปถนนติวานนท์ เราทําเป็นคอนกรีตรับน้ําหน้าทางกรมทางหลวงท่ีเราใช้งบประมาณไป 150 
ล้านกว่า โดยใช้เงินของเราเอง ในระยะ 6 เดือนท่ีผ่านมาก็เบิกจ่ายเงินผู้รับเหมาไปหมดแล้ว แล้วเรื่อง
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การทํา Floodway เรื่องการซื้อปั๊มน้ํา รวมกันแล้ว 3-4 รายการใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท นี้คือ
แผนท่ีเราจะทํา หลังน้ําท่วมปีท่ีแล้วปั๊บเราก็ร่างแผนงาน แล้วเราก็ ลงทุนด้วยงบประมาณ 200 ล้าน 
แล้วก็โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าด้านหน้าผ่านเข้ามามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดิมจะเป็น
จุดท่ีต่ํากว่าถนนแจ้งวัฒนะ สังเกตได้ว่าถนนแจ้งวัฒนะหลังจากท่ีเค้าปรับปรุงมันจะสูงมาก ซึ่งเรา
สุดท้ายต้องยกถนนเราให้สูงไปเท่าให้ได.้..” 

5.6 การจัดทําเข่ือนก้ันน้ําชั่วคราว ควรมีการจัดทําเข่ือนชั่วคราวก่อนเพ่ือเป็นการป้องกัน 
ก่อนสร้างเข่ือนถาวร อย่างไรก็ตามการจัดทําควรมีการสํารวจความพร้อมและความต้องการของชุมชน 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ระยะเวลาสองปีจากนี้ถ้าน้ํามา
เราจะทําอย่างไร  คําตอบคือเราทําเข่ือนคันก้ันน้ําชั่วคราวไว้แล้ว  มันก็จะป้องกันได้ส่วนหนึ่งซึ่งทําให้
การระวังป้องกันเรามีความพร้อมมากข้ึนถามว่าแล้วทําไมเกาะเกร็ดไม่สร้างแนวคันก้ันน้ําถาวรไปเลย 
เราเคยให้กรมโยธามาสํารวจจะทําเข่ือนรอบ  แต่ชาวบ้านเขาไม่ยอม  เขาไม่เอาเพราะมันไปทําให้วิถี
ชีวิตเขาเปลี่ยน  เขายอมท่ีอยู่แบบนั้น...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ตั้งแต่ปี 2548ท่ีมีน้ําท่วมแต่
สภาพจุดอ่อนของเทศบาลตอนนี้  หรือท้องถ่ินมันก็ยังมีอยู่ตรงท่ีวัดสลักเหนือท่ียังไม่มีเข่ือนอยู่หนึ่ง
ช่วงตรงท่ีประมาณ 200 เมตรช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีบริษัทอุสาหกรรมยังไม่ยอมให้ทําหลังจากท่ีเลิกกิจการ
ไปก็เกิดช่องว่างแต่ปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ดเอาดินมาตั้งเป็นผนังป้องกันไว้แล้ว  ในส่วนของ
บริเวณวัดช่องลม  เข่ือนตรงนี้อาจจะมีปัญหามาก  ทําไปก็พังทลาย  ดินสไลด์  เนื่องจากลักษณะของ
ดินข้างล่างมีปัญหา  ตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของกรมโยธา  ตรงอ่ืนก็คงไม่มีอะไร...” 

5.7 การจดัทําเข่ือนถาวร เพ่ือเป็นแนวป้องกันในระยะยาวและถาวร ซึ่งถือเป็นการป้อง 
การเชิงโครงสร้าง 

ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย 
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราไปทําเข่ือนก้ันน้ําท่ีวัด 4 แห่ง
ได้แก่ วัดปราโมทย์ วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดอุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีท่ีแล้ววัดปรมัย  เป็นพ้ืนท่ีแห้งน้ํา
ไม่ท่วมจึงสามารถเป็นสถานท่ีใช้ประกอบอาหาร  ทํากิจกรรมต่างๆได้ท่ีสําคัญระยะยาวเราจะทําเข่ือน
ซีเมนจาก กทม. มาเชื่อมท้ังสองข้าง  เป็นโครงการระยะยาวซึ่งจะป้องกันได.้..” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ทางพ้ืนท่ีได้มีการสํารวจพ้ืนท่ี
เพ่ือวางแผนจัดทําแนวป้องกันถาวร และปรับแนวถนนเพ่ือป้องกันอุทกภัย...” 
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 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือ
ป้องกันมหาอุทกภัยซึ่งอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต สําหรับท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด ก็คงดําเนินการจัดทํา
เข่ือนริมน้ําให้แล้วเสร็จ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ในส่วนเทศบาลนครนนทบุรี ได้
เสนอนโยบายรัฐบาลในการทําแนวเข่ือนป้องกันน้ําท่วม ตั้งแต่วัดปากน้ํา ถึงคลองบางตลาด ความยาว
ประมาณ 11 กม. ซึ่งจะเป็นเข่ือนถาวร ริมแม่น้ําเจ้าพระยา...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ผมมองว่าการแก้ไขถ้าไม่แก้ไขท่ีโครงสร้าง มันจะยากในการป้องกัน ดังนั้นอีกโครงการหนึ่งท่ีเรา
ดําเนินการ คือ กาทําเข่ือนถาวร แผนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ความยาวจากวัดเชิงท่า ถึงวัดกําแพง ยัน
คลองตรงบางเขน ประมาณ 6-7 กิโลเมตร มีการประสานงาน พูดคุยกับเทศบาลใกล้เคียงเรียบร้อย
แล้ว เพราะต้องประสานกัน เนื่องจากบางคลองเราใช้ร่วมกัน...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ  11 พฤศาจิกายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...ในส่วนท่ีเราดูแลอยู่โดยเฉพาะพ้ืนท่ีริมน้ํามันจะต่ําลงไปทุกปี พ้ืนดินจะทรุดลงทุกปี ระดับ
น้ําจะสูงข้ึน  แล้วอย่างท่ีบอก  การวางแผนระดับมองการณ์ไกล  ทางเทศบาลนครนนทบุรี  ก็มีการ
วางแนวทางท่ีจะทําเข่ือนก้ันน้ําถาวร  เพ่ือ ไม่ให้หน้าดินทรุดตัวลง  ดังนั้นจึงมีนโยบายและ การขอ
อนุมัติงบทําเข่ือนตลอดแนวเป็นการป้องกันอย่างถาวร...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ  26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ทราบมาว่าการป้องกันระยะยาวเทศบาลนครปากเกร็ดจะทําเข่ือน...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ  26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ชุมชนแถวปากเกร็ดมีส่วนหนึ่งท่ีอยู่ริมแม่น้ํา เราก็ติดตามสภาวะน้ํา และเราทํากระสอบทรายก้ัน
กันทุกปี อย่างไรก็ตามทราบมาว่า เทศบาลนครปากเกร็ดมีการป้องกันระยะยาว  การทําเข่ือน
ชาวบ้านเกรงว่าจะทําให้เสียภูมิทัศน์ริมแม่น้ํา...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี  2 (สัมภาษณ์เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ผมอยากให้ทําเข่ือน
ด้านหน้า ฝั่งตรงข้ามเราท่ีเขาท่วม ซึ่งเป็นเข่ือนถาวร ผมทราบมาว่า ทางเทศบาลฯ มีนโยบายท่ีจะเนิน
การนะ เขาบอกจะทําแต่ไม่รู้ชาวบ้านเขาจะยอมหรือไม่ การมีเข่ือนถาวรจะได้ก้ันกระสอบทรายง่ายๆ 
เวลาน้ํามาจะได้ไม่ต้องก้ันแถบนี้ เป็นเข่ือนริมน้ําสูงกว่าระดับริมแม่น้ํา ทําเลาะไปเรื่อยๆ ทางฝั่งโน้น 
แล้วถ้าน้ํามาหรือรั่ว เราก็จะได้เอากระสอบทรายมาก้ันเป็นจุดๆ จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ

ด้วย...” 
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5.8 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นการแจ้งข่าวสาร ประกาศ แจ้งเตือนให ้
ท้องถ่ินมีการเตรียมตัวเฝ้าระวังไม่ประมาท นอกจากนั้นยังรวมถึงการใช้สื่อท้องถ่ินชุมชนในการสื่อสาร
เพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมประชุม ชี้แจงรับทราบข้อมูลภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องการประชุมเป็น        
การรับทราบข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์จะทําให้เกิดการตื่นตัว ติดตามปริมาณน้ําและเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าได้ด ี
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 28 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราไม่ประมาท  เราก็มีการแจ้ง
เตือนให้ท้องถ่ินวางแนวคันก้ันน้ําในพ้ืนท่ีท่วมซ้ําซาก – พ้ืนท่ีราบลุ่ม โดยเฉพาะเกาะเกร็ด  เพราะทุก
ปี น้ําจะท่วมทุกป.ี..” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี  4 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน
มหาอุทกภัยซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยเรามีการประชาสัมพันธ์โดยแจ้งข่าวชุมชนและวางแผน
ทํางานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...เราใช้การประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน แล้วดูว่าแนวไหนท่ีจะมาทําร่วมกันได้มาวางแผนร่วมกันหลาย
พ้ืนท่ีปีท่ีแล้วเขาร่วมมือกันจึงอยู่รอดมาได้ นําประชาชนในพ้ืนท่ีมาช่วยกัน แทนท่ีจะป้องกันแบบบ้าน
ใครบ้านมัน ส่วนชุมชนต่างๆ ทาง อบจ.ได้มีการเชิญมาพูดคุยร่วมกัน เพ่ือรับทราบข้อมูลการวาง
แผนการร่วมมือกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุน บางหมู่บ้านก็มีการตื่นตัว มาหามาพบขอร้องเราให้
ดําเนินการ ส่วนใหญ่เราจะเชิญประธานหมู่บ้านเข้ามารับทราบข้อมูลต่างๆ ในการเตรียมการ...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555)  ได้กล่าวว่า        
“...ควรติดตามดูปริมาณน้ําปีท่ีแล้วกับปีนี้ ดูปริมาณน้ําฝนตก ให้ติดตามอย่างมีวิจารณญาณ ติดตาม
ข่าวสารจากคนรู้จักในพ้ืนท่ี เช่น บริเวณเข่ือนสิริกิตติ์ เข่ือนตภูมิพล เพ่ือติดตามข่าวการเดินทางของ
น้ํา ติดตามข่าวทิศทางของฝน ร่องมรสุมมาทางไหน มันจะส่งผลกระทบเราม้ัย เตรียมเก็บของไม่ใช้
ประจําวันข้ึนท่ีสูง เผื่อปุ๊ปปับน้ํามา เพ่ือไม่ให้ของเสียหาย และได้ประชาสัมพันธ์กับชุมชนแล้วว่าให้ทํา
อย่างนี้เพ่ือเตรียมตัวไว้ก่อนให้ฟังข่าวปริมาณน้ําฝน...” 

5.9 การประสานงานในระดับท้องถ่ิน สามารถกระทําได้โดยประสานผ่านผู้นําหรือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในพ้ืนท่ีเพ่ือัดทําแผน โครงการ การประสานงานท่ีรวมเร็วคล่องตัวใน
การป้องกันมหาอุทกภัยในอนาคตเสนอไปยังรัฐบาล รวมถึงท้องถ่ินเองควรมีการจัดประชุมเพ่ือหา
แนวทางป้องกันในอนาคตและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...สส. ในพ้ืนท่ีก็มีการประสานเรื่อง
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วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะลงไปในพ้ืนท่ีว่าท้องถ่ินต้องการอะไรบา้ง  ให้ทําแผน  ทําโครงการข้ึนมาแล้วผมจะได้
นําเสนอรัฐบาลให.้..” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ในอนาคต รัฐบาลควรมีการสร้างแนวริมแม่น้ํา แต่ผมว่าเอาไม่อยู่ ถ้าน้ํามากเท่าปี 2554 ดังนั้น เรา
อาจพิจารณาความร่วมมือของแต่ละพ้ืนท่ี และมีการประสานความร่วมมือ ปีท่ีแล้วตัวใครตัวมัน ต้องมี
กรรวมตัวของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน หมู่บ้านต่างๆ ต้องมาร่วมมือกัน ต้องเอาภาค
ประชาชนมาร่วม...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 
2555) ได้กล่าวว่า “...อสม. เรามีการประชุมร่วมกันกับทางจังหวัด  ซึ่งเป็นการเรียกประชุมพูดคุยกัน
ในท้องท่ีมีการประสานงานกันตลอดท้ังภาคส่วนจังหวัดประสานมายังท้องถ่ิน  ท้องถ่ินก็จะมี         
การเตรียมความพร้อมในทุกๆปี  เราก็จะดูตามสถานการณ์ของทุกปี  ซึ่งก็จะมีการดูแลซ่อมแซมต่อ
เติมจากจุดท่ีเสียหาย...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) 
ได้กล่าวว่า “...ผมเห็นว่า ควรมีการประสานงานกันท่ีผ่านมาผมมองว่าหน่วยงานไม่ประสานกัน           
การฟังข้อมูลข่าวสารก็มีการปิดข้อมูลข่าวสารไม่มีการประสานงานกัน ทุกคนต่างคน ต่างทําไม่มอง
ภาพรวม เอาตัวรอดกัน ต้องมองภาพรวม ระดับรัฐบาลคุยกันว่าจะทําอย่างไร หน่วยงานราชการ
หลายท่ียังปล่อยให้น้ําท่วมพ้ืนท่ี แสดงว่าข้อมูลเพ่ือเตรียมการป้องกันผิดพลาดอีกท้ังการสั่งการกับ
ประชาชนก็ไม่รู้เรื่อง...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555)  ได้กล่าวว่า  
“...จากการประชุมร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ดหรือชุมชน ได้มีการวางแผนไว้โดยเทศบาลฯ เขาจะ
เตรียมการ ทํางานมาตั้งแต่เดือน ส.ค. เช่นเตรียมพวกไม้ทําสะพาน อุปกรณ์พ้ืนฐาน มีสะพานจากตัว
บ้านเดิน เข้า-ออก เม่ือทราบข้อมูลจากเทศบาลฯ ณ จุดนี้ กรรมการชุมชนเราจะไปดูน้ํา ติดตาม
สถานการณ์ปริมาณน้ํา มาประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้เก็บของ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ต้องประสานงานกัน ปีท่ี
แล้วเกิดความเสียหายเพราะเค้าไม่ได้ประสานกัน ทําให้น้ํามันท่วมเลอะเทอะไปหมดจนถึงลาดพร้าว 
รามอินทรา ทุกคนได้รับความเดือนดร้อนเหมือนกัน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “... หอการค้าจังหวัดนนทบุรีได้
ร่วมประชุมกับทางจังหวัดนนทบุรีและชลประทานจังหวัดเพ่ือรับทราบการดําเนินโครงการต่างๆ ใน
การเตรียมการล่วงหน้า...” 
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 5.10 จดัการจัดทําหรือขยายท่อระบายน้ําเพ่ิมเติม เพ่ือการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําลําคลอง
ได้รวดเร็ว 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ปีท่ีผมเป็นผู้แทนราษฎร ใน
ปีงบประมาณปี 2555เส้นทางตั้งแต่ถนนติวานนท์  แยกสวนสมเด็จมาถึง 5 แยกปากเกร็ด  ซึ่งถนนติ
วานนท์ตามเส้นทางนี้ท้ังสองฝั่งยังไม่มีท่อระบายน้ํา  หลังจากท่ีผมไปเป็นผู้แทน  ผมได้ประสานกับ
กรมทางหลวงให้ตั้งงบประมาณทําโครงการท้ังสองฝั่ง  ได้งบประมาณมา 420 ล้าน  จะเป็นงบผูกพัน  
ดําเนินการต่อเนื่องตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  พอท่อระบายน้ําติวานนท์เสร็จก็จะ
ระบายน้ําสู่ประตูระบายน้ําบางพังเป็นสายหลักเพ่ือบรรเทาคลองบางพูดด้วย  ทุกอย่างก็จะมารวม
บรรจบกันหมด  คลองบางพูด เป็นการเตรียมการในเรื่องโครงสร้างถาวรระยะยาว...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ทราบมาว่ามี               
การดําเนินการจัดระบบระบายน้ําบริเวณถนนติวานนท์ ซึ่งปัจจุบันมันไม่มีระบบระบายน้ํา คือ พอ
บ้านใครมาสร้างและถมทําให้ร่องน้ําตัวนี้ขาดหายไปบ้าง พอตอนน้ําท่วมนั้นเราก็ได้เห็นว่าถนนติวา
นนท์เป็นถนนท่ีไม่มีระบบท่ีดี มันจะไม่ช่วยระบายน้ําออกจากระบบท้ังหมด ก็จะเกิดปัญหาได้ก็ทราบ
ว่าหน่วยงานเค้าไปผลักดันจนได้งบประมาณในเรื่องของการปรับปรุงถนนติวานนท์ทาง โดยทาง สส. 
มนตรี บอกเขาแล้วว่า ได้งบประมาณแล้ว จะใช้เวลาทํา ซึง่เป็นข่าวดีสําหรับประชาชนในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด...” 
 5.11 การบริหารการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนและการสร้างชุมชนเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดพลังความร่วมมือในด้านต่างๆ 
ช่วยให้การบริหารจัดการมีการขับเคลื่อน นอกจานั้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดประชามติใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใดเพ่ือการพัฒนาในระดับท้องถ่ิน การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันช่วยก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของชุมชน มีการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ชุมชน  
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 22 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ส่วนเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  เป็นพลังอย่างหนึ่งท่ีจะมาช่วยขับเคลื่อนถ้าเราไม่เริ่มจากจุดของชุมชนก่อน  ประชาชนท่ัวไปก็
คงจะไม่รู้วา่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรแต่ละชุมชนก็จะไปชักนําชักชวนกันเข้ามามีส่วนร่วม  คนท่ีพัก
อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนโดยเฉพาะ  63 ชุมชน  ในเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งเป็นตําบลกระจายกันอยู่
เต็มพ้ืนท่ี  พอชุมชนจุดฉนวนข้ึนมาบอกให้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะประธานชุมชนให้ช่วยดําเนินการ
นายกเทศบาลฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของชุมชน  และจุดฉนวนด้วยการมีส่วนร่วมชุมชน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญของการบริหารท้องถ่ิน  ชุมชนหรือการขับเคลื่อนท้องถ่ินโดยไม่มีการมีส่วนร่วม  จะ
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บริหารจัดการลําบาก  แต่ไม่ทราบว่าท้องถ่ินอ่ืนจะกําหนดอย่างไร  แต่ท่ีปากเกร็ดนี้หัวใจสําคัญ  คือ  
ชุมชน...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ในส่วนภาคประชาชนมีส่วน
ร่วม ในส่วนนี้ แม้ว่าเราจะได้รับงบประมาณมาดําเนินการ แต่ถ้าชาวบ้านหรือประชาชนเดือดร้อน จะ
ลืมความทุกข์ท่ีผ่านมาตอนน้ําท่วม หน่วยงานใดจะมาช่วยเหลือหรือจัดทําอะไรก็ให้ทําเลย เรียกว่า 
ยอมทุกอย่าง แต่พอน้ําลดชาวบ้านก็จะลืมความเดือดร้อย และคิดว่านานๆ ท่วมที ผมเลยบอกกับทาง
จังหวัดว่าให้ลงไปทําประชาพิจารณ์ ถามความเห็นลงประชามติเสียให้เสร็จ แล้วก็ให้ทําเป็นบันทึก ทํา
เป็นคลิบไว้ให้เรียบร้อย ว่ามีการคุยกันแล้ว มีการทําประชามติในพ้ืนท่ีแล้ว...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...ในส่วนชุมชนท่ีให้การช่วยเหลือ ผม
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลฯ กับชุมชน ก็จะมีส่วนสําคัญ เรามีความเอ้ืออาทรต่อกัน  เพราะทาง
เทศบาลฯ เวลาทํางบประมาณของรัฐบาล หรือตั้งงบประมาณเราจะเชิญชุมชนร่วมประชุม และเป็นผู้
เสนอโครงการว่าเขาต้องการอะไรในชุมชน เรียงลําดับความต้องการมา อยากให้พัฒนาอะไรบ้าง  เรา
มีอยู่ 93 ชุมชน ทุกคนก็ทําเรื่องมา แล้วเราก็มาให้เขาคัดแยก เรียงลําดับ 1 2 3 …อะไร ท่ีให้ได้ 1 2 
ไปก่อน  อะไรท่ี 3 4 ยังไม่ได้ ก็ให้รอไปก่อน ซึ่งในส่วนนี้ทําให้ชุมชนเขามีความผูกพันกับเทศบาลฯ ว่า
เราให้ความสําคัญเค้า ในการจัดสรรงบประมาณต่างๆ เขาจะมี เป็นผู้ชี้แนะ เหมือนกับโครงการท่ีเรามี
การปรับเปลี่ยนเลขท่ีบ้าน ซึ่งไม่มีใครทําสําเร็จ แต่เราทําสําเร็จไปแล้ว ตําบลหนึ่ง คือตําบลท่าทราย  
เปลี่ยนเลขบ้านใหม่ท้ังหมดให้เป็นมาตรฐาน นี่คือเรื่องของความสัมพันธ์กับชุมชน...” 
 ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ภาคประชาชนถือว่ามีความสําคัญและควรมีความตื่นตัวมากกว่านี้ เพราะถ้าปล่อยให้ภาครัฐ
ดําเนินการบางครั้งจะรั่วไหลเยอะ ถ้าประชาชนตื่นตัวเข้ามาดูแลกันมากข้ึน เจ้าหน้าท่ีรัฐก็จะได้ไม่กล้า
ตุกติก ความจริงแล้วเรื่องแบบนี้ประชาชนทราบดี เพราะประชาชนเขาอยู่ในพ้ืนท่ีมานาน เขารู้ดีกว่า
ภาครัฐ...” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี  2 (สัมภาษณ์เม่ือ 24 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...การมีส่วนร่วมของชุมชนเรามี 
การประสาน การหลอมรวมชุมชน เวลาเขามีประชุมชุมชน เราก็ไปร่วมกับเขา และเม่ือมีการจัด
ประชุมเรารู้จักประธานชุมชนกันท้ังหมด ดังนั้นเม่ือตอนเกิดอุทกภัย พ้ืนท่ีใกล้เคียงเค้ามีปัญหาเราก็ไป
ช่วยเค้า ขนคนไปช่วยเค้า ไปช่วยกันประสานเข้าไปช่วยได้ง่าย...” 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 11 พฤศจิกายน 
2555) ได้กล่าวว่า “... อสม. ตอนนี้รับจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติเพ่ิม  เนื่องจากเราได้บุคลากรส่วนนี้มา
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เป็นกําลังเสริม  ตอนนี้จะมี อพม.(อาสาพัฒนาสังคม) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเข้ามาเยียวยาบําบัดเข้าไป
ฟ้ืนฟูเสริมสร้างเก่ียวกับการเสริมอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยท่ีผ่านมา แต่ไม่ได้
หมายความว่าหมดน้ําท่วมแล้วกลุ่มคนพวกนี้จะหายไป อพม. และ อสม. พวกนี้ยังอยู่แต่พวกนี้จํา
ทํางานบูรณาการร่วมกัน  หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วการท่ีเราเข้าไปให้ความรู้กับคนในชุมชน  เรา
ก็มีกลุ่มครูอาสาท่ีลงไปให้ความรู้กับเด็กๆ เพ่ือให้เด็กในชุมชนห่างไกลยาเสพติดตรงนี้ก็คิดว่าทําให้
ชุมชนเข้มแข็ง เพราะกิจกรรมเรามีท้ังป.ี..” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ  26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...ทางวัดได้รับอนุเคราะห์ท้ังเครี่องมือหนัก – เบา  โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  บอกกับพระ
วัดว่ามีอะไรต้องช่วยกันตรวจตราแล้วลงมือช่วยกันทําอย่างสามัคคี  ถ้าชาวบ้านท่วมวัดพระสงฆ์ก็ท่วม
หมดต้องพ่ึงกันและกัน วัดเสียสละได้ก็เสียสละในลักษณะน้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า...” 
 ผู้นํา/หัวหน้า/ประธานชุมชน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ  26 กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า 
“...การมีส่วนร่วมของชุมชน  อาตมาคิดว่า “สําคัญมาก” ความสามัคคี ถ้าชุมชนข้างนอกเห็นแก่ตัว
กัน ก้ันแต่บ้านของตัวเอง ก็ไม่มีประโยชน.์..” 
 ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1  (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...ตอนจบงานน้ําท่วม เราก็เริ่ม
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นโครงการซึ่งเราเชิญประธานชุมชนของปากเกร็ดท้ังหมดมาประชุมท่ี
เมืองทอง แล้วก็นายกเทศมนตรี นครปากเกร็ด เขาจะมีวาระท่ีพูดคุยกับชุมชนเราก็ให้นายกฯ มาจัด
ท่ีนี่เลย มาจัดฟรี พอมาจัดเราก็ขอให้นายกฯ แจ้งประธานชุมชนเรื่องน้ําว่า เราสามารถสร้างงานใน
ชุมชน ในลักษณะท่ีเรียกว่า “Casual Job” คือมาทําชั่วคราว เราสามารถให้คนในชุมชนมาทํางาน
กับเราได้ เป็นการสร้างงานให้กับชุมชน เราต้องการให้ชุมชนรู้สึกว่า อิมแพค เป็นท่ีท่ีเขาสามารถมา
ฝากชีวิตได้ ก็เอาวาระนี้เข้าไปในการประชุม ประธานชุมชนคนใดท่ีต้องการให้ทางลูกบ้านหางานทํา
ชั่วคราว เราก็ทําโครงการนี้กับท่านนายกฯ มอบหมายให้ทาง H&R เค้าไปดําเนินการต่อ ทางแต่ละ
ชุมชนก็จะมีความชํานาญ ต่างกับช่วงแรกๆ ก็มีการเข้ามาทํางานกับเรา บางคนอาจได้ทํางานต่อไป 
เราก็แจ้งว่าโครงการนี้จะทําต่อไปเรื่อยๆ เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน
จริงๆ เราก็ต้องเลี้ยงใช้คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีก่อนเพ่ือให้เค้ารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน...” 

5.12 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี ้
5.12.1 การเตรียมการล่วงหน้าและต่อเนือ่งทุกป ีได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้าน 

บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการและป้องกันอุทกภัย การขุดลอกคูคลอง ท่อระบาย
น้ํา และจัดทําแนวป้องกัน ตลอดจนการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
    ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เรามีการเตรียมการล่วงหน้าอย่าง
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ต่อเนื่องทุกปี สําหรับโครงการท่ีจะเป็นแนวทางสําหรับป้องกันน้ําท่วมในอนาคต เช่น เรามี          
การเตรียมการด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปดูแลช่วงน้ําท่วม จัดทําแนวป้องกัน มีการขุดรอกคูคลอง มี    
การวางแผนการสูบน้ําและระบายน้ํา การจัดการกับปริมาณฝนตกท่ีตก และน้ํามันท่วมขัง  การขุด
รอกท่อระบายน้ํา  รอกคลองต่างๆ ซึ่งเราวางแผนท่ีสัมพันธ์กันทุกข้ันตอน อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่า
นายกเทศมนตรีหลายๆ ท่านเขาทําโครงการต่อเนื่องกันตลอด และมีความรู้ความสามารถ แต่บางที
อาจจะขาดความต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกเทศมนตรี ซึ่งจริงๆ แล้ว ปัจจัยของเรื่ออุทกภัย
นั้นเป็นเรื่อสิ่งสําคัญท่ีสุด เพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับพ่ีน้องประชาชนเป็นจํานวนมาก...” 
    ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราพยายามท่ีจะมี       
การสื่อสาร (communicate) กันอย่างต่อเนื่องเรื่องกระบวนการป้องกันและเตรียมการ แล้วเป็นโชค
ดีท่ีนี้เป็นปีท่ีได้รับการบริหารท่ีดี ไม่ใช่อยู่ดีๆ ปล่อยน้ํามาโครมมาทีเดียว แต่เป็นการ ปล่อยมาเรื่อยๆ 
แล้วจุดสําคัญของเราเราต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ํา คือ ตรงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร...” 

5.12.2 การรณรงค์ฟ้ืนฟูและสร้างระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ 
ป้องกันมหาอุทกภัยระยะยาว 
    ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 5 (สัมภาษณ์เม่ือ 9 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...เราสังเกตได้ว่า ในปี 2554  ท่ีน้ํา
ท่วม พอเข้าฤดูร้อน มี.ค. เม.ย. เราจะเห็นได้ว่าปีนี้อากาศร้อนอบอ้าวแสบตัวไปหมด  เพราะว่า 70  
จังหวัดท่ีน้ําท่วมต้นไม้ตายไปหลายพันหลายร้อยล้านต้น ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้
อากาศร้อน ก็อยากจะฝากท้องถ่ินทุกท้องถ่ินว่าพวกเราหรือพ่ีน้องประชาชนมาช่วยกันปลูกต้นไม้ เพ่ือ
ทดแทนมาบังผิวดิน เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับพ่ีน้องประชาชนโดยท่ัวกัน เพราะลําพังโครงการใหญ่ๆ 
จะลําพังอาศัยคนใดคนหนึ่งนั้นคงไม่ได้ ต้องอาศัยพ่ีน้องประชาชนท้ังประเทศ ให้ช่วยกันรณรงค์เพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว ลดโลกร้อน ก็จะทําให้น้ําและธรรมชาติดีข้ึน...” 

5.12.3 การบริหารจัดการภาครัฐในเรื่องงบประมาณต้องกระจายสูห่น่วยงาน 
ท้องถ่ินและมีลักษณะการบริหารจัดการงบประมาณแบบภาพรวม 
    ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้
กล่าวว่า “...ระบบบริหารจัดการภาครัฐต้องดีกว่านี้ ทุกวันนี้งบประมาณท่ีลงมายังหน่วยงานต่างๆ ยัง
ไม่มองภาพรวม มองเฉพาะองค์กรตัวเองหมด แม้ว่าปัจจุบันจะมีหน่วยงานศูนย์กลางบริหารจัดการน้ํา
ของรัฐบาลอยู่ แต่ผมว่ามันรู้ไม่จริง ในพ้ืนท่ี เช่น ทางหลวงชนบท ทําไป.. เกาะกลางถนน ถนนนพระ
ราม 4 ท้ังหมดแต่ในคลองไม่ได้ทําถนน คุณต้องมีประตูท่ีคลองตรงสะพานข้ามด้วย ไม่เช่นนั้นไม่เกิด
ประโยชน์ น้ําก็จะไหลลอดคลอง การทําบนถนนกับคลองมันต้องไปพร้อมกัน ในคลองไม่มี มันต้องทํา
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ในภาพรวม ต่อไปนี้ ถ้าท่วมแล้วจะเสียหายหนักกว่านี่ เพราะต่างคนต่างป้องกันหมด แม่น้ําเจ้าพระยา
กลายเป็นท่อตรง ซึ่งระบบจัดการต้องดีกว่านี้ รัฐบาลต้องมองเป็นระบบ มองให้ไกล…” 

5.12.4 การจัดทําแก้มลิงเหนือเข่ือนเพ่ือการกักเก็บน้ําและรอการระบายน้ําท่ี 
เหมาะสม 
    ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้
กล่าวว่า “...ต้องมีแก้มลิงเหนือเข่ือน เพราะน้ําดิบต่อไปนี้จําเป็นจะขาดแคลน ไม่ใช่มีน้ําเท่าไรปล่อย
ลงทะเลหมด พอปล่อยลงทะเลหมดจะขาดแคลนน้ําดิบในการเกษตร ต้องมีการเก็บน้ําดิบไว้ส่วนหนึ่ง 
เส้นท่ีว่าลงทะเลจากคลองรังสิตลงทะเลโดยตรง นอกจากนั้น เม่ือก่อนมีทุ่งนาและมีแก้มลิง ขณะนี้มัน
มีการถมกันหมด ทุกพ้ืนท่ีจะทําหมู่บ้านก็ถมกันประมาณ 2  เมตร น้ําก็ไปไหนไม่ได้ มันก็มาล้นท่ีแม่น้ํา
เจ้าพระยาให้สูงข้ึน ถ้าเป็นอย่างนี้ ฝั่งตะวันออกก็ไม่สามารถป้องกันได้ ต้องมีการบริหารจัดการครบ
วงจร ต้องมีการจัดพ้ืนท่ีแก้มลิง เก็บน้ําดิบไว้ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ...” 

5.12.5 การจัดทําหรือขยายถนนในลักษณะมีประตูเปิดและปิด เพ่ือระบายน้ําเวลา 
เกิดอุทกภัย 
    ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้
กล่าวว่า “...ควรทําถนนข้างละ 8 เลน ปกติให้รถวิ่ง ถ้ายามวิกฤต ให้ทําประตูน้ํา ผลักดันตรงลงทะเล
เลย มันต้องให้ได้ประโยชน์ 2 อย่างในครั้งเดียวกัน ออกปากน้ําเลย แล้วทําถนนเส้นพิเศษสําหรับ
เชื่อมโยงถนนเส้นต่างๆ แต่ต้องมีเวลา ประตูก้ันแต่ละช่องไว้ ถึงเวลาวิกฤตก็เปิดประตูแต่ละเส้นทํา
เป็นคลอง เพราะคลองรังสิตมันมาจากตะวันออก รับคลองตะวันออกท้ังหมด ขณะเดียวกันดึงจาก
เจ้าพระยาไปได้ ถนนข้างละแปดเลนรถวิ่งก็ได้ด้วย ลงทุนท้ังทีใช้ประโยชน์ได้ 2 ต่อ ต้องมองให้ไกล
แล้วมองให้เป็น แต่นี่มองแบบไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีเลยมองไม่ออก คิดแต่จะเอาหน่วยงานใครหน่วยงานมัน 
คิดแต่จะใช้งบประมาณทําเพ่ือ...ไม่เป็นรูปธรรม…” 

5.12.6 การจัดการวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการนํากลับมาใช้ในช่วงวิกฤต ิ
ได้อีก เช่น การซ่อมแซม และการจัดเก็บท่ีได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน เป็นต้น 
    ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 5 ตุลาคม 2555) ได้
กล่าวว่า “...ส่วนงาน อบจ. เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ครั้งท่ีแล้วเราจะมีการเก็บกลับคืนมาเพ่ือซ่อมแซม 
เช่น เรือ เก็บไว้ท่ีไทรน้อย เรามีโรงเก็บและกองช่าง อยู่ท่ี อ.ไทรน้อย...” 

5.12.7 การกําหนดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการน้ําเข้า 
มาจัดการแก้ไข 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาครัฐ ท่านท่ี 2 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน  
2555) ได้กล่าวว่า “...วันนี้คุณเอาคนท่ีรู้จริงมาทํางานหรือเปล่า (แก้ปัญหาน้ําท่วม) คือ ถ้าคนรู้จริงจะ
ดึงหน่วยงานการทางเกษตร กรมชลประทาน หน่วยงานท่ีรู้จริงมาคุยกันแบบเปิดอกกัน ท่ีผ่านมามีแต่
คนอยากเป็นฮีโร่ นําเสนอนายสุดท้ายก็ท่วมเอาไม่อยู.่..” 

5.12.8 การเตรียมการป้องกันระยะสั้น-ระยะยาว เพ่ือการบริหารจัดการระดับ 
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ การกํากับดูแล การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องมีการ
ประสานงานกันและมีประสิทธิภาพ 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําภาคเอกชน ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 
กันยายน 2555) ได้กล่าวว่า “...อนาคตควรมีการป้องกันท้ังระยะสั้น กลาง ยาว ตามงบประมาณท่ีมี 
นโยบายภาครัฐต้องต่อเนื่องกัน ถือว่าเป็นนโยบายแห่งชาติ อย่าให้ถือว่าเป็นพรรคโน้นนี้บริหาร ตรงนี้
เป็นความเดือดร้อนของประชาชนท้ังหมด ของชาวบ้านท้ังหมด ตรงนี้ต้องทําเป็นนโยบายหลักไว้เลย
ว่าปีนี้มีนโยบาย งบ เท่านี้ แล้วก็มีการติดตามกํากับให้ดี ว่าต้องศึกษาแนวทางให้ดีว่าต้องทําอะไรจึง
เหมาะสม เช่น ทําแก้มลิง ทําก้างปลา หรือจัดให้มีแม่น้ําเจ้าพระยาสาย 1, 2, 3 เพ่ือระบายน้ําป้องกัน
กรุงเทพ แล้วก็โดยเฉพาะมีการศึกษาปริมาณน้ําท่ีจะเข้ามาผ่านเมืองหลวง ซึ่งในความเป็นจริง เมือง
หลวงมันย้ายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้หรอก แต่เราป้องกันได้โดยไม่ให้น้ํามาท่วม โดยการเบนน้ํามันออกไปส่วน
อ่ืน แล้วให้ไหลมาท่ีบางไทร แล้วปริมาณน้ําของกรมอุทกศาสตร์ กรมชลประทาน เขาศึกษามาว่าไม่
เกิน 3,000 ลบม./วินาที มันไม่ท่วม กทม. สามารถป้องกันได้เราก็มีการเบนน้ําไม่ให้เข้ามาตรงนี้ 
นอกจากมันตกมาเป็นฝนลงมา ก็ต้องหาวิธีการสูบออกอย่างไร แต่ว่าน้ําจากเหนือไหลมาพังนิคม
อุตสาหกรรม แต่ยังนอนเฉยกันอยู่ไม่ทําอะไร ปล่อยให้มันท่วมอย่างนี้ไม่มีการจัดการ การจัดการมัน
ต้องมีการเตรียมการ มีการป้องกันวางแผน ในระยะสั้นท่ีพูดกัน ในระยะยาวต้องทําให้ชาวบ้านมีความ
ม่ันใจให้ได้ว่าจะอยู่ตรงนี้ กทม. เมืองนนทบุรี ไปโดยไม่เดือดร้อน หรือระแวงว่าปีนี้จะท่วมอีกไหม 
จะต้องลอยคอ หาเรือกันอีกไหม ต้องตอบเขาได้ ส่วนในระยะยาวก็ต้องใช้งบประมาณท่ีมีอยู่จํากัด
ของประเทศ ต้องมีการควบคุมกํากับให้ดี ตอบชาวบ้านให้ได.้..” 
    ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาครัฐ  ท่านท่ี 1 (สัมภาษณ์เม่ือ 8 พฤศจิกายน 2555) ได้กล่าวว่า “...เราอยากเห็นการป้องกันถาวร 
โดยทางหน่วยงานของรัฐ เราคงไม่มีความยิ่งใหญ่ มีความสามารถเพียงพอไปแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุได้ คือ
ต้องไปแก้ท่ีต้นเหตุ ไม่ใช่ไปแก้ท่ีปลายเหตุ เม่ือคราวท่ีแล้วเราก็มาระดมแก้กันท่ีปลายเหตุ เอาตัวรอด 
แต่มันไม่ใช่วิธีท่ีถูกต้อง วิธีท่ีถูกต้องเป็นเรื่องการวางแผน นโยบายการควบคุม ก็คิดว่าทางรัฐบาลได้ตั้ง
เป็นคณะทํางานข้ึนมา ก็ค่อนข้างจะได้ผล ไม่เช่นนี้เราก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําต่อไป และต้องประสานงาน
กัน...” 
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    ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย
ภาคเอกชน  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...หอการค้าจังหวัดนนทบุรีได้
ร่วมประชุมกับทางจังหวัดนนทบุรีและชลประทานจังหวัดเพ่ือรับทราบการดําเนินโครงการต่างๆ ใน
การเตรียมการล่วงหน้า ได้แก่ แผนระยะสั้น เช่น การขุดลอกคูคลองในช่วงก่อนฤดูฝนการซ่อมแซม
ประตูระบายน้ําให้ใช้งานได้สมบูรณ์ การยกระดับถนนสายสําคัญต่างๆ การเพ่ิมเครื่องสูบน้ําและ
เครื่องผลักดันน้า ส่วนแผนระยะยาว ได้แก่ การสร้างประตูระบายน้ําเพ่ิมเติม การทําเข่ือนคอนกรีต
ตลอดแม่น้ําเจ้าพระยา การยกระดับถนนเพ่ือเป็นเข่ือนก้ันท่ีคลองพระยาบันลือ การทํา flood way 
จากต้นน้ําสู่อ่าวไทย  นอกจากนั้นส่วนของหอการค้าเอง ได้เชิญอธิบดีกรมชลประทานท่านใหม่ ให้มา
บรรยาย ในวันนั้นจะมีผู้เข้าฟังส่วนงานราชการ ส่วนงานท้องถ่ินเพราะด้านจังหวัด จะมีข้อมูลจํากัดใน
ส่วนของจังหวัด ผมจึงเชิญอธิบดีกรมชลฯ มานั่งทานข้าว แล้วทางฝ่ายผู้ประกอบการ นักธุรกิจ มาร่วม
ฟัง สาระสําคัญท่ีคุยกัน คือ ปีนี้ชลประทานมีการเตรียมการอย่างไร มีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา
อย่างไร เครื่องผลักดันน้ําอย่างไร ประตูระบายน้ําซ่อมแซมเสร็จหรือยัง ท้ังแผนระยะสั้น ระยะยาว 
ระยะสั้นคือประตูระบายน้ําจุดไหนบ้างท่ีต้องซ่อม ให้เสร็จก่อนหน้าฝนปี 2555 จุดไหนท่ีเป็นแผน
ระยะยาว 3 ปี เพราะว่าเรารู้แล้วว่าน้ําท่ีมันท่วมเข้ามา มันมาจากจุดไหน รัฐบาลท่ีว่าอนุมัติ
งบประมาณช่วยเหลือก็คืออนุมัติในส่วนของการป้องกัน ก่อสร้างในส่วนของการยกระดับถนน 
ก่อสร้างประตูระบายน้ํา ส่วนสําคัญท่ีเป็นบทเรียนว่า ครั้งต่อไปประตูระบายน้ํานี้ น้ําจําไม่ท่วมชุมชน
ในจุดนั้น วันนั้นมีการชี้แจงแผนโดยละเอียด...” 

5.12.9 การกําหนดนโยบาย และงบประมาณสู่พ้ืนท่ีหรือท้องถ่ินอย่างรวดเร็วทัน 
สถานการณ์ และความเดือดร้อน 
    ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน2555) ได้
กล่าวว่า “...ในขณะนี้เป็นท่ีทราบว่าทางรัฐบาลมอบนโนบาย และมอบงบประมาณบางส่วนลงสู่พ้ืนท่ีท่ี
มีปัญหาครั้งท่ีแล้ว เพ่ือได้เตรียมวางแผนป้องกัน แต่เราทราบดีอยู่แล้วว่างบประมาณกว่าจะอนุมัติมา 
กว่าจะเริ่มก่อสร้าง อาจจะไม่ทัน ซึ่งระเบียบราชการการเบิกจ่ายต่าง ๆ ล่าช้า เดี๋ยวน้ําต้องมาอีกถึงจะ
ไม่ท่วมมากก็ตาม ต้องมีวิธีการขับเคลื่อนให้รวดเร็ว บางแห่งเพ่ิงจะเริ่มลงมือทําถนน ผมมีโอกาสไป
นิคมโรจนะ ภาคเอกชน ซึ่งภาครัฐให้ความร่วมมือแล้ว ขณะนี้เขาทําจะเสร็จอยู่แล้ว ประมาณ 90 % 
เกือบ 100%...” 

5.12.10 การบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้บริหารระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในการป้องกันมหาอุทกภัย 

ภาคเอกชน  ท่านท่ี 3 (สัมภาษณ์เม่ือ 10 ตุลาคม 2555) ได้กล่าวว่า “...หากมีการเตรียมการท่ีดีต่อให้
ปริมาณน้ํามากกว่าปีท่ีแล้ว มันจะไม่เกิดการท่วมเหมือนอย่างปี 2554 และเชื่อว่าน้ําก็จะไม่เยอะเท่าปี 
2554ท่ีผ่านมาเราบริหารจัดการน้ําท่ีมีการจัดการน้ําในเข่ือนโดยอิงประสบการณ์เพราะฉะนั้น                
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การบริหารจัดการน้ําไม่ได้หมายความว่าเค้าจะบริหารจัดการน้ําโดยไม่คํานึงถึงเกษตรกรเช่นปล่อยให้
แล้งทุกปีมันก็ไม่ใช่ แต่อย่างน้อยเริ่มมีดัชนีชี้วัดมาถ่วงน้ําหนักว่า มันต้องพร่องน้ํามากข้ึนนะ เพราะว่า
ถ้าเราพร่องน้อยไป แล้วเกิดท่วมส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ความเสียหายมันมากมายมหาศาล...” 

5.12.11 การสนับสนุนและเอาใจใส่อย่างจริงจังและต่อเนื่องของรัฐบาลต่อ 
สถานการณ์อุทกภัยในอนาคตไม่ใช่ลักษณะไฟไหม้ฟางและเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงผลประโยชน์ของพ่ี
น้องประชาชน และประเทศชาต ิ
    ข้าราชการ/นักการเมืองท้องถ่ิน ท่านท่ี 4 (สัมภาษณ์เม่ือ 21 กันยายน 2555) ได้
กล่าวว่า “...ทางรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ แล้วไม่เลือกปฏิบัติแบ่งแยกเกิดปัญหาพรรคฝ่ายค้าน 
ฝ่ายรัฐบาล หรือสีเสื้อ ไม่อยากให้เกิดอุปสรรคตรงนี้ ทําให้เกิดผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชนได้             
การท่วมของน้ําครั้งนี้ ก็ยังกล่าวว่าเป็นรอยต่อทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องน่าเครียด ถ้าบ้านเมืองเรายัง
ยึดติดอย่างนี้ ผลกระทบจะเกิดกับพ่ีน้องประชาชน ถ้าพ่ีน้องเราสามัคคีกัน เช่น สิงคโปร์ พ้ีน้องเค้ามา
จากทุกเชื้อชาติ แต่เขาหลอมเป็นชาวสิงคโปร์เป็นหนึ่งเดียว หลังความสําเร็จด้านเศรษฐกิจ ระเบียบ 
เวลาเราไปเท่ียวทําไมเราถึงต้องไปทําตามกฎหมายเขาได้ ตรงกันข้ามกันประเทศไทย เราเป็นหนึ่ง
เดียวตั้งแต่อยุธยา เกิดการแตกแยกกัน ผมคิดว่าถ้าหากรัฐบาล ไม่คิดปลูกฝังลูกหลานเรื่องความรัก
ชาติ เกิดความแตกแยก สร้างจิตสํานึกให้เด็ก การศึกษาต้องสอนเด็ก มัวคิดประโยชน์ส่วนตน ไม่คิด
ประโยชน์ส่วนรวม สส.ทะเลาะแตกแยกกัน...” 


